Trẻ Và Vụng Về

Giới thiệu
Số trang:  288 trangNgày xuất bản:  09-2016 Giới thiệu:Trẻ Và Vụng Về là một cuốn sách nhất-định-nên-có của những người chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 20, sắp sửa ngã dúi dụi trước cuộc sống, bận rộn theo đuổi đam mê và cô gái/chàng trai trong mộng, để rồi sau đó học được các khái niệm "trái tim tan nát" lần đầu tiên, thất bại lần đầu tiên, chia ly lần đầu tiên.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tre-va-vung-ve

Mục lục

1. Chương 1: Lời Tâm Sự Đầu Tiên

2. Chương 2: Về Bé Lợn

3. Chương 3:

4. Chương 4: Cảm Giác Thèm Sống

5. Chương 5: Sức Mạnh Của Sự Tự Tin

6. Chương 6: Không Có Ước Mơ Nào Là Dễ Dàng

7. Chương 7: Quan Trọng Là Bạn Làm Điều Gì Khiến Bản Thân Hạnh Phúc

8. Chương 8: Điều Đắt Giá Nhất Của Tuổi Trẻ

9. Chương 9: Tuổi Trẻ Không Có Giới Hạn

10. Chương 10: 5 Bước Quyết Định Để Tìm Ra Đam Mê Của Mình Từ Khi Còn Trẻ

11. Chương 11: Bản Chất Của "ước Mơ"

12. Chương 12: Tiền Không Quan Trọng, Vấn Đề Là Chẳng Ai Trong Chúng Ta Dám Sống Nghèo

13. Chương 13: Dùng Thật Tiết Kiệm Quỹ Thời Gian Sống Của Bạn

14. Chương 14: Những Việc Bạn Có Thể Làm Để Kiếm Được Tiền Trước Tuổi 20?

15. Chương 15: Đã Là Thanh Niên Thì Nên "cứng"!

16. Chương 16: Hãy Đi Khi Còn Trẻ, Bất Cứ Lúc Nào Có Thể, Hãy Đi!

17. Chương 17: Đi Du Lịch Khi Còn Trẻ

18. Chương 18: Thật Vô Lý Khi Nói "hãy Theo Đuổi Ước Mơ Của Mình" Với Một Người Còn Quá Trẻ

19. Chương 19: 20 Tuổi Và Mất Phương Hướng Trong Cuộc Sống

20. Chương 20: Lên Kế Hoạch Trưởng Thành Của Riêng Bạn

21. Chương 21: Vụng Về Trước Cuộc Sống

22. Chương 22: Sợ Tuổi 16

23. Chương 23: Đánh Nhau Với Định Kiến, Khó Thật Đấy

24. Chương 24: Khi Bạn Không Có Trách Nhiệm Với Ước Mơ Của Mình

25. Chương 25: Con Gái Rất Cần Một Người Bạn Để Có Thể Tranh Cãi Cùng

26. Chương 26: Chọn Bạn Mà Chơi? - Câu Hỏi Khó Nhất Của Tuổi 20

27. Chương 27: Chuyện "những Người Cay Đắng"

28. Chương 28: Những Kẻ Nói Dối Nguy Hiểm Nhất

29. Chương 29: Bạn Có Bị Mù Không Ấy Nhỉ?

30. Chương 30: Bạn Có Dám Tắm Cho Người Khác Vì Tiền Ko?

31. Chương 31: 15" Cho Bản Thân Mỗi Ngày, Lấy Sức Chiến Đấu

32. Chương 32: Cái Gì Bạn Có, Người Trẻ Tuổi Khác Cũng Có

33. Chương 33: Theo Đuổi Một Đam Mê Mới?

34. Chương 34: Làm Thế Nào Để Sếp Ko Bực Từ Lần Đầu Tiên Gặp Bạn?

35. Chương 35: Làm Thế Nào Để Có Một Môi Trường Làm Việc Thú Vị Và Chuyên Nghiệp?

36. Chương 36: Thư Gửi Những Người Đã Từng Là Học Sinh Cá Biệt: "bây Giờ, Các Cậu Đang Ở Đâu?"

37. Chương 37: Đừng "hiểu Nhầm" Ước Mơ Của Chính Mình

38. Chương 38: Khi Còn Trẻ: Tiền Lương = Quan Hệ + Kinh Nghiệm

39. Chương 39: Xây Dựng Network Từ Khi Còn Trẻ

40. Chương 40: Người Trẻ Bây Giờ Nghèo Đến Mức Nào?

41. Chương 41: Nếu Em Trượt Đại Học Thì Sao?

42. Chương 42: Rạch Cho Mình Mấy Vết Sẹo, Khi Còn Trẻ

43. Chương 43: Bạn Chọn Làm Người Trong Sáng Hay Ngây Thơ?

44. Chương 44: Yêu Lúc

45. Chương 45: Yêu Bản Thân Đúng Cách

46. Chương 46: Sự Đáng Sợ Của Nỗi Cô Đơn Khi Còn Trẻ

47. Chương 47: Đàn Ông Cần Gì?

48. Chương 48: Sao Phụ Nữ Bây Giờ Khó Tán Thế Nhỉ?

49. Chương 49: Hơn Cả Yêu, Con Người Cần Phải Hợp

50. Chương 50: Làm Thế Nào Để Trở Thành Chỗ Dựa Tinh Thần Vững Chắc Cho Nửa Kia Của Bạn?

51. Chương 51: Con Gái, Không Ai Chờ Đợi Ai Mãi Mãi

52. Chương 52: Yêu Nhau Như... Chó

53. Chương 53: Váy Vera Wang & Nhẫn Tiffany

54. Chương 54: Yêu Đương Kiểu Ung Thư

55. Chương 55: Hãy Mặc Thật Đẹp Khi Yêu Anh

56. Chương 56: "cảm Ơn Vì Đã Dính Lấy Anh Trong Thời Gian Qua!"

57. Chương 57: Yêu Như Lúc 20

58. Chương 58: Đàn Ông Đi Qua Tuổi Trẻ, Yêu Ai Nhất Trên Đời?

59. Chương 59: Vì Sao Em Không Thể Gặp Anh Sớm Hơn?

60. Chương 60: Vì Sao "người Ấy" Vẫn Chưa Xuất Hiện?

61. Chương 61: Ly Biệt - Chuẩn Bị Bao Nhiêu Là Đủ Cho Lời Chia Tay?

62. Chương 62: Làm Sao Để Vượt Qua Mất Mát

63. Chương 63: Những Gì Đã Là Của Quá Khứ, Hãy Để Nó Qua Đi

64. Chương 64: Nỗi Đau Thay Đổi Tuổi Trẻ

65. Chương 65: Có Những Loại Nỗi Đau, Nhất Định Phải Trải Qua Mới Hiểu Được

66. Chương 66: Tình Mình Tan: Tại Ai?

67. Chương 67: Bạn Là Bản Sao Những Gì Xấu Xí Nhất Của Người Yêu Cũ

68. Chương 68: Vì Sao Bạn Không Bao Giờ Gặp Lại Người Yêu Cũ Trên Đường Đời?

69. Chương 69: Tình Tan Vỡ: Vấn Vương

70. Chương 70: Vượt Qua Một Mối Tình Tan Vỡ?

71. Chương 71: Bạn Hư Hỏng Bởi Vì Truyền Thông

72. Chương 72: Bí Quyết Làm Giàu Của Mã Vân

73. Chương 73: Khi Còn Trẻ, Kiểu Gì Bạn Chẳng Lỗ!

74. Chương 74: Sự Khác Biệt Giữa Cố Gắng Và Cống Hiến

75. Chương 75: Vì Sao Có Những Người Phụ Nữ Đặc Biệt Mạnh Mẽ?

76. Chương 76: Vì Sao Các Quán Cà Phê Ở Hàn Quốc Luôn Rất Đông Khách?

77. Chương 77: Tuổi Trẻ, Đừng Ngại Phải Hi Sinh

78. Chương 78: Học Nghề Là Tương Lai

79. Chương 79: Nếu Bạn Muốn Có Một Cái Gì Đó, Bạn Phải Gắn Bó Với Nó Cả Đời

80. Chương 80: Bạn Thật Sự Không Còn Là Trẻ Con Nữa Vào Lúc Nào?

81. Chương 81: Điều Ngu Xuẩn Nhất Một Người Có Thể Làm,

82. Chương 82: Không Có Ai Trên Đời Này Có Quyền Đánh Giá Bạn

83. Chương 83: Học Cách Nghi Ngờ Tất Cả Mọi Thứ

84. Chương 84: Đối Mặt Với Người Làm Bạn Đau

85. Chương 85: Hãy Học Cách Yêu Lấy Những Thứ Mà Bạn "phải" Làm

86. Chương 86: Có Ăn Cơm Một Mình Thì Cũng Phải Ăn Ngon!

87. Chương 87: Đàn Ông Hay Đàn Bà Đều Ít Nhất Nên "chửa" Một Lần Trong Đời!

88. Chương 88: "em Không Cần Một Cái Túi $2000!...

89. Chương 89: Thất Bại Thì Đã Làm Sao?

90. Chương 90: Đừng Nói Không Với Cơ Hội Được Thất Bại Trong Đời

91. Chương 91: Chuẩn Bị Cho Việc "trẻ Mãi Không Già"

92. Chương 92: #tạm Biệt

1. Chương 1: Lời Tâm Sự Đầu Tiên

Bạn biết đấy, thật dễ dàng để chọn một điều gì đây khi nó đã trở thành một thứ được công nhận và an toàn, giống như là chuyện đi học hay kết hôn vậy. Không phải ai cũng thành công với nó - nhưng đại đa số chúng ta đều chọn kết hôn vì tin rằng mình biết trước kết quả. Và phần lớn nghĩ rằng nó đảm bảo một kết quả an toàn.
Việc đi du học Hàn Quốc hay lập nghiệp ở Hàn Quốc bây gìơ cũng vậy, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc mình mới kéo vali đi Hàn thì không như vậy. Nhớ lại ngày ấy, thật khó khăn để có thể tìm thấy một sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc! Thế mà chỉ 7 năm sau, con số sinh viên Việt ở đây đã tăng lên đến gần 5000 người, thật kỳ diệu. Mình lúc ấy chỉ là cô bé 15 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm với cuộc sống, có thể nói tóm lại là rất "trẻ và vụng về". Tài sản lớn nhất khi ấy của mình là thời gian và những sự lựa chọn. Giữa muôn vàn sự lựa chọn khi ấy, mình đã chọn đi Hàn Quốc, và nếu bạn đọc hết cuốn sách này thì có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao. Trong những buổi ra mắt cuốn sách đầu tay Hàn Quốc: Đi về phía Bình Minh, khi được hỏi vì sao, mình chỉ có thể trả lời đơn giản là: mình đã nắm lấy cơ hội khi nó được đặt vào tay mình. Khi bạn không biết phải làm gì, phải đi đâu, phải chọn cái gì - thì đơn giản nhất là bạn cứ làm đi, mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ khi bạn quyết định làm một điều gì đó. Mình cũng như vậy, 15tuổi và không biết làm gì, thì mình đã chọn việc nắm lấy bất cứ cơ hội nào có ở đó.

Khoảng năm ngoái, mình bắt đầu viết blog để chia sẻ cuộc sống của mình sau 7 năm tại Hàn Quốc, cũng như những tâm sự tuổi trẻ của mình với mọi người. Mình viết blog, đơn giản bởi mình là một người yêu viết. Từ khi biết viết, mình đã bắt đầu lúi húi gửi đi rồi. Mình đã có thâm niên "được các báo từ chối" 11 năm ròng rã trong việc gửi bản thảo và xin làm cộng tác viên. Sau bao nhiêu lần bị từ chối vì non nớt, thiếu kinh nghiệm và chẳng biết khơi lên nguồn cảm hứng - mình bắt đầu tìm kiếm một con đường khác. Mình nhận ra rằng, cuối cùng thì mình yêu viết, chứ không phải là muốn trở nên nổi tiếng, vậy nên một góc nho nhỏ trên mạng xã hội là đủ rồi. Thế nên, chuyện hiểu rằng bạn thật sự yêu quý cái gì, và muốn làm gì là rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ khó lòng có được sự hạnh phúc và sự hài lòng.

Trong vài tháng, mình ngạc nhiên khi có hàng chục nghìn followers, các tòa soạn trực tiếp liên hệ muốn cùng làm việc, những người bạn mới, những cơ hội mới. Vinh dự nhất là được HHT "rủ" làm sách về du học Hàn và có riêng một chuyên mục độc quyền trên báo, riêng cuốn Hàn Quốc đi về phía Bình Minh đứng top 1 best -seller hơn nửa năm. Bạn có biết cảm giác khi những gì bạn làm, lần đầu tiên được công nhận là như thế nào không? Nó giống như lần đầu tiên được điểm 10 môn Toán trong đời vậy. Nhưng song song với những tình cảm quý mến, mình vẫn nhận được cả những ý kiến trái chiều. Mình là con gái, một cô gái trẻ và vẫn còn vụng về, chính vì thế mà những câu hỏi như "có gì về bạn mà quá đặc biệt chứ?" khiến mình suy nghĩ. Rất nhiều người đã nói rằng: với một người "có điều kiện" như vậy thì chuyện thành công có gì đáng ngạc nhiên? Với một người "từng trải" nhiều như vậy thì chuyện tự tin có gì là đáng xem trọng? Với một người "ưa nhìn" như vậy thì chuyện có nhiều mối tình có gì là đáng tự hào?

Điều đáng tự hào ở đây, là mình chọn theo đuổi điều mà mình yêu quý, chọn việc sống chia sẻ và chọn việc tin vào "tri thức là sức mạnh". Có rất nhiều người có đặc quyền được đi, được có cơ hội, được học - nhưng họ không chọn việc chia sẻ, họ không chọn theo đuổi đến cùng những gì mà họ yêu. 11 năm, nghe thì đơn giản, nhưng nó không hề ngắn. Nếu chính bản thân mình còn chẳng thể theo đến cùng cái mình khao khát, thì đến lúc ấy mới không có gì để đáng tự hào.

Bạn hiền thân mến, những chuyện về mình không giống với một điển tích mà bạn sẽ nhìn thấy ở trên mạng. Không có gì thần kỳ, không có gì là một chú cá hồi lội ngược dòng chảy cả. Mình chính xác là một người trẻ tuổi, liều lĩnh với những quyết định của bản thân, nhưng chăm chỉ và quyết tâm. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và bạn biết gì không? Nếu bạn chuẩn bị bước vào cái ngưỡng 20, thì chúc mừng bạn! Bạn có thể quên đi tất cả những gì người ta từng nói không tốt về mình, về những lời nhiếc móc và tiêu cực. Bạn có thể trở thành bất cứ điều gì mà bạn muốn! Và nếu họ vẫn có những ý kiến về chuyện đó, chỉ cần nhớ rằng bạn đang hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào.

Chào mừng bạn đến với hành trình trẻ của mình, từ một blogger trở thành một tác giả nhỏ tuổi, cho đến việc trở thành một doanh nhân be bé. Những gì bạn chọn làm có thể chẳng liên quan đến nhau, và nó hoàn toàn khác với những gì mà "người ta" cho rằng bạn sẽ trở thành, nhưng điều ấy không sao cả. Hãy tự chọn cho mình một câu chuyện tuổi trẻ thật tuyệt vời nhé!

2. Chương 2: Về Bé Lợn

Chào các bạn, bạn có thắc mắc vì sao xuyên suốt cuốn sách này lại có nhiều hình ảnh một chú chó (rất dễ thương) xuất hiện nhiều như vậy không?
Khi quyết định cho ra mắt Trẻ và Vụng về, mong muốn duy nhất của mình với Bloom Books đó là: nhất định phải có hình vẽ chú Corgi tam thể này ở bìa. Lật giở từng trang sách, bạn hiền sẽ nghe thấy mình nói rất nhiều về cảm giác thèm sống, về việc có những người bạn chứng kiến thành công và thất bại của mình, về việc có những kỷ niệm thật đẹp khi bạn còn trẻ, về việc tìm kiếm động lực trong đời, về ước mơ và về đam mê. Vậy nó có liên quan gì đến chú chó này nhỉ? (Dĩ nhiên, mình không chỉ có mong muốn như vậy vì nó dễ thương)

Chú chó này tên là Tequila, tên ở nhà gọi là Bé Lợn. Nó là điều xinh đẹp - và đáng yêu nhất - mình từng được nhìn thấy trong đời. Mình chưa yêu một điều gì nhiều như thế. Mình yêu Bé Lợn, giống như cách Hoàng Tử Bé yêu Bông Hồng. Thật không may là Bé Lợn đã ốm và đi xa mất rồi.

Khi mình được tặng Bé Lợn, mình chưa có gì nhiều trong tay cả. Đối với một cô bé nới tập tành viết lách, việc kiếm được hai triệu một tháng bằng việc này là chẳng hề đơn giản, nói cách khác - để có được một chú Corgi là điều rất khó. Chính vì thế, khi được may mắn tặng Bé Lợn, mình có cảm giác như được tặng một viên kim cương, một phần quà mà mình chắc phải tiết kiệm không biết bao lâu mới có. Mình vừa ngượng, vừa sung sướng, vừa tự hào. Từ sau đó, những hôm trời mùa đông thức thật khuya để viết, hay đi ra ngoài vài gìơ đồng hồ để tìm cảm hứng, mình luôn có Bé Lợn đi cùng.

Thật tốt, khi cảm giác bạn không chỉ có một mình. Bạn làm việc tốt hơn khi bạn vui vẻ và hạnh phúc. Khi những cơ hội nghề nghiệp đến nhiều hơn, việc kiếm được tiền trở nên không quá khó khăn nữa, bạn sẽ luôn nhớ đến điều đắt fia và đáng quí nhất bản thân nhận được khi chưa có gì. Luôn luôn là như vậy. Bạn sẽ nhớ đến chiếc áo đẹp bạn mua được bằng khoản tiền lương đầu tiên, bạn sẽ nhớ đến người cho bạn mượn tiền lúc khốn khó... Còn với mình, mình luôn nhớ đến chú chó nhỏ đã luôn đồng hành với một cô bé yêu nghề viết. Hình ảnh đó gắn liền với đam mê sâu thẳm của mình: Viết.

Và chuyện đó xảy ra. Mình mất đi một thành viên gia đình, một người bạn thân thiết, "Bông Hồng" của mình. Không có một điều gì có thể thay thế được khoảng trống đó, mình bỏ viết trong một thời gian dài, sợ cái cảnh phải ngồi vào căn phòng của chính mình, sợ phải cúi xuống mà không nhìn thấy điều gì cả.

Khi còn trẻ, khi còn non nớt và khi mới bắt đầu một chặng đường dài đầy khó khăn, cái chúng ta cần thiết nhất không phải tiền vốn, không phải là lời giới thiệu vào một chơi làm tốt, mà là một điều gì đó song hành trên mọi quãng đường. Đó có thể là một người bạn hay một ý tưởng. Một điều gì đó thật mạnh mẽ mà ngay cả cái chết cũng không thể làm bạn thôi tin tưởng và yêu quí. Đó có thể là tình yêu với mẹ của bạn, là việc khao khát thay đổi một điều bất công trên thế giới. Đó có thể là niềm tin sâu thẳm bên trong, rằng bạn chính là một siêu anh hùng. Một điều gì đó, nhắc nhở bạn về đam mê của bạn, nhắc bạn về con người thật của bạn.

Mình có một điều như vậy, một thứ nhỏ bé, xinh đẹp và mãi mãi, đến mức cho dù nó có không ở đây, ngay lúc này, nó vẫn nhắc mình về những giây phút hạnh phúc và đam mê của mình, nhắc cho mình biết mình là người như thế nào. Và cách duy nhất để nuôi lớn "hạnh phúc" - đó là phải tiếp tục ghi nhớ và phát triển nó. Mình đã thử suy nghĩ, mình có thể làm gì để cho Bé Lợn và cô bé nhà văn nhỏ trong mình tiếp tục lớn lên? Mình nuôi dưỡng tình yêu với động vật, nhưng bây giờ mình mong muốn được làm nhiều hơn. Sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở tri thức mà là sẽ chia những tri thức đó, mình đăng ký gia nhập WWF-Việt Nam (World Wide Fund For Nature - Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên). Ở đó, tình yêu của mình, đam mê của mình có thể tiếp tục lớn lên, không giới hạn.

Mình rất hy vọng, bạn cũng sẽ tìm được "chú chó nhỏ","bông hồng nhỏ" cho riêng mình. Một điều vượt qua mọi ranh giới, chỉ của mình bạn, để sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ này, không cô đơn, không ân hận và thật dũng cảm.

3. Chương 3:

Rất lâu trước đây rồi, khi mình còn học cấp hai tại Chu Văn An, có một lần, cô giáo dạy văn kể một câu chuyện thường ngày của cô, và nó để lại ấn tượng với mình đến tận bây giờ.
"Các anh các chị ạ (kiểu xưng hô ưa thích của các thầy cô), gần nhà tôi có một hàng gội đầu. Tôi đến đó đều đặn ba lần một tuần và có một cô bé thợ gội đầu ưa thích của mình. Cô bé ấy biết chính xác mức nước tôi muốn, những chỗ tôi hay bị nhức ở trên đầu và biết phải sấy kiểu nào khi xong. Cô bé ấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tôi và không mang đến sự phiền toái nào.

Việc thay đổi người làm ở các cửa hàng làm đầu là chuyện rất bình thường. Người giỏi sẽ rời đi và những người mới sẽ tới. Các anh các chị có biết một điều về những người mới và trẻ tuổi là gì không?"

Lúc ấy, bạn mình nhao nhao lên tranh nhau nói, nào là nhiệt huyết, nào là sức khỏe, nào là sự chăm chỉ... Cô giáo chỉ lắc đầu:

"Không. Phần lớn những người trẻ tuổi đều rất vụng về và thiếu kinh nghiệm. Các anh cá chị sau này cũng vậy thôi."

Cả lớp chưng hửng.

"Cô thợ gội đầu tôi thích đã rời đi, và ngày hôm đó có người mới. Một cô bé có vẻ như đã làm đổ nước vào tai các bà cô khó tính trên dưới chục lần rồi. Dĩ nhiên là bị mắng, các vị khách hàng sốt ruột ngồi sau ái ngại không muốn nhận cô bé cho lần gội đấu xả stress của họ. Hôm ấy đông quá nên tôi đi về. Hôm sau khi ra, tôi có cơ hôih chọn cho mình một cô thợ cũ lành nghề khác, nhưng tôi đã chọn cô bé vụng về kia. Các anh các chị đừng hy vọng quá nhiều, nước vẫn đổ vào tai tôi như dự kiến.

Nhưng nếu không cho những người trẻ tuổi một cơ hội để học hỏi, thì bao giời họ mới hết vụng về cơ chứ?"

Trống đánh hết tiết. Mình đi mua bánh và nước, chẳng nghĩ nhiều cho đến ngày hôm nay - khi mình lớn lên, trở thành một người "trẻ và vụng về", lúng túng trước những thử thách và công việc, với vô vàn câu hỏi và chẳng có chỗ "thử". Các bạn hiền biết đấy, "thời gian thử việc" thật ra không có ý nghĩa gì cả. Trước khi bạn chuẩn bị đủ, bạn đã ở trên thương trường rồi. Và lại bị hất văng xuống lúc nào không hay.

Cuốn sách này dành cho các bạn hiền thân mến. Với những người cho rằng mình vẫn còn đang bé: hãy chuẩn bị thật kĩ trước khi bước vào tuổi trẻ. Với những người đang trẻ: hãy sống và thèm sống. Với những người đã hết vụng về: hãy cùng nhìn lại một chặng đường dài của chúng ta, và tự hào.

_________________

4. Chương 4: Cảm Giác Thèm Sống

"Those have the privilege to know, have the duty to act."
(Những người có đặc ân được hiểu biết, có nghĩa vụ phải chia sẻ.) - Albert Einstein

Bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời mình. Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa...

Vì sao bạn cần thức dậy để ăn một bát phở vào buổi sáng?

Có rất nhiều người khao khát sự giàu sang hay cuộc sống xa xỉ, những cuộc thám hiểm dài đầy hứng khởi, hoặc teo thành một giai thoại khiến cho người khác ngưỡng mộ. Và cũng có những người không hứng thú với chuyện đó - người đó có thể là bạn hiền, có thể là mình. Và việc không quá thèm khát sự xa xỉ hay những cuộc thám hiểm cũng chẳng phải là quá tệ đâu.

Thật ra thì, mình cũng chỉ là một kẻ nhát chết. Một kẻ khiếp chết trước cái viễn cảch mở mắt thức giấc và không biết phải làm gì, kinh hoàng trước cảnh đi ngủ và không biết ngày mai lúc mở mắt mình sẽ làm gì. Mình rất sợ cái cảm giác không biết mình thức dậy vì cái gì đó. Chính vì thế mình luôn phải làm gì đấy, có một kế hoạch, đi theo những tiếng gọi và ý tưởng.

Nói đơn giản thế này, hồi mình còn có Bé Lợn, lịch sinh hoạt của mình thật lý tưởng: dậy lúc 7h, cho nó đi vệ sinh, tắm rửa trang điểm, sắp xếp cửa hàng, ngồi xuống kiểm tra email, và viết, và làm. Một ngày nọ, chú chó nhỏ của mình chết đi, mình vẫn thức dậy vào lúc 7h như hói quen của những kẻ cầu toàn, nằm đần ra đến 7h rưỡi vì không biết phải làm gì. Cảm giác đó thật kinh khủng.

Mình biết là trong số chúng ta có rất nhiều người không muốn thức dậy, không muốn đi làm, chán ghét cuộc sống hiện tại và những công việc nhàm chán.

Nhưng bạn hiền hãy tin mình đi, hãy có một lý do để thức dậy vì nó là một loại hạnh phúc. Nó khiến cho bạn muốn vùng khỏi chăn và chiến đấu. Nó khiến chi bạn cảm thấy chẳng cần ngơi nghỉ, nó tạo cho bạn một nếp sống mà bạn nghĩ là mình chẳng bao gìơ có trước đó, và không ai ép bạn được.

Bạn chỉ có thể thức dậy, khi bạn thật sự muốn thức dậy. Mở mắt và nằm trên giường, không thể được coi là đã thức giấc. Lê đôi chân đến trường đầy mỏi mệt, ngồi thần người trong văn phòng cả ngày, đờ đẫn trước một mối quan hệ... Bạn có thực tin là lúc đó mình đang tỉnh táo và mở to mắt tận hưởng cuộc sống của mình không?

Tìm một lý do để mong muốn thức giấc vào mỗi buổi sáng. Học một cái gì đó, làm một cái gì đó, gặp gỡ một ai đó. Thậm chí chỉ đơn giản là bạn muốn thức giấc chỉ để ăn một bát phở cũng được! Cái đó chính là tình yêu cuộc sống, và sự thèm sống.

Và "sống can trường". (#liveboldy - Me Before You)

5. Chương 5: Sức Mạnh Của Sự Tự Tin

Làm thế nào để trở nên tự tin ở ngưỡng tuổi 20?
Trong mọi bài viết, show truyền hình hay ở nhà trường và gia đình, chắc chúng ta đều nghe quá nhiều lần câu "phải tự tin lên!" trước khi làm một cái gì đó, quyết định một chuyện gì đó và quan trọng hiện cả, đó là điều chúng ta tự nói với chính mình trước một thứ làm chúng ta sợ, cho dù đó là cơ hội mới, mối quan hệ mới hay một điều ta muốn thay đổi mà không dám. Sợ. Sợ rủi ro và thất bại.

"Tự tin lên."

Đã bao gìơ bạn hiền thử ngồi tách nghiã ra xem từ đó có ý nghĩa gì chưa? Vì sao nó lại quan trọng đến như thế? Vì sao có những người quá thừa tự tin, như thể họ có thể đứng lên...khởi nghĩa - và cũng có những người đến đứng một mình trong đám đông còn không thể?

Trước hết, là chữ "tự".

Khá ít trẻ em ở ta được dạy và được luyện chữ "tự",thế rồi ít có thói quen "tự" làm một điều gì đó. Vì thế mới nảy sinh ra ti tỉ loại hình dịch vụ mà trong đó chủ yếu người ta chỉ làm hộ bạn hiền những việc mà lẽ ra bạn hiền phải "tự" làm, rồi thu tiền.

Nhưng nếu không "tự" làm, thì làm sao bạn hiền biết phải làm công việc đó như thế nào được? Nếu không biết phải đi đường nào, gặp ai, mang cái gì, làm ra sao - mà chỉ biết hưởng, thì làm sao bạn có thể "tin" được kia chứ?

Đúng là như vậy. Bạn phải biết là mình làm được một việc gì, hoặc có thể,có khả năng làm được việc đó, từ kinh nghiệm, từ sự am hiểu, từ những thứ tích lũy được do đã tự mày mò từ trước, thì bạn mới có thể tự tin vào bản thân, tự tin vào tương lai và kết quả, tin vào sự khác biệt và liều lĩnh, tin vào việc mình sẽ là người thành công được. Chẳng có ai tin, khi không có một cơ sở nào để tin trên đời này cả. Tự tin cũng thế, muốn tin, bạn phải biết tự - có tự thì mới tin được. Nếu bây gìơ bảo bạn giao cả cơ đồ cho người khác rồi nói bạn học cách tự tin, quả thật là không thể!

Thế nên đừng hỏi tại sao bạn không có sự tự tin nữa. Bởi vì bạn không làm gì, không thật sự TỰ làm gì. Bạn có bao gìơ nghiêm túc tìm hiểu, nhúng tay vào làm, vào học, hỏi cặn kẽ, hay chỉ biết gĩư cái tư tưởng: "quăng cho nó cục tiền, thuê tụi này hay tụi kia nó làm cho từ A đến Z?" Để rồi lúc người khác hỏi, bạn cũng chỉ nghệt ra không hay biết gì? Nếu bạn chưa tự làm, đã nghĩ rằng mình không thể, đã muốn quăng cho người khác, đã sợ làm hỏng làm sai - thì đến bao gìơ mới có được sự tự tin?

Cứ yên tâm là khi "tự", bạn sẽ sai rất nhiều!

Chỉ có khi nào bạn tự làm, tự ngã, tự vất vả - bạn mới tin tưởng chính mình được. Đó là sức mạnh thật sự của chữ tự tin, chứ làm gì có chuyện nói một câu thì từ nhút nhát trở nên tự tin ngay! Bạn phải rèn luyện nếp sống và nếp nghĩ cả đời cho tự tin đấy! Nhưng đó là chuyện nên làm, chuyện của mình trên đời, chỉ có tự làm, mới là tốt nhất.

6. Chương 6: Không Có Ước Mơ Nào Là Dễ Dàng

Làm thế nào để theo đuổi những giấc mơ của chúng ta đến cùng?
Khi còn nhỏ, mình có nhiều ước mơ. Mình muốn được như cậu mình - một nhà ngoại giao, bay đi đây đó, gặp thật nhiều người. Mình muốn được như chị mình - làm nhà báo, xông xáo và năng nổ. Mình muốn có người thương như bố mình - một quân nhân luôn hết lòng bảo vệ Tổ quốc và gia đình. Mình muốn làm nhà văn - mình rất thích cảnh được người bên của sổ, uống cà phê và viết, và được mọi người đón nhận.

Không ai nói với mình, nhưng mình lớn lên. Mình thấy cậu mình về nhà với những nỗi ám ảnh về sự bất công ở nước ngoài, về hậu quả của chiến tranh. Mình thấy chị mình bay đi lấy tin về động đất và sóng thần, ngồi chung thuyền với những nạn nhân và xác chết. Mình cuối cùng cũng biết cảm giác của mẹ suốt bao năm khi bố không về nhà, mà còn phải bảo vệ đất nước. Mình rốt cuộc cũng đã trở thành một người viết sách, nhưng nó không đẹp đẽ như mình hình dung. Mình đã trải qua những cảm giác dồn dập, thiếu ý tưởng, deadline, viết đến mức nổ cả mắt, hoặc nhìn đồng lương và tự hỏi về công sức của mình. Khi ước mơ, chúng ta chỉ biết đến những gì đẹp đẽ nhất, hào nhoáng nhất - bạn thật sự sẽ không có chút khái niệm nào về những gì bạn mong mỏi, cho đến tận khi bạn thật sự trải nghiệm nó.

Không có một ước mơ nào là dễ dàng, tất cả chúng đều rất nặng nhọc. Chỉ có 1% hào quang và 99% sự cố gắng, mệt mỏi mỗi ngày chỉ riêng bạn biết.

Bạn DÁM vì ước mơ của mình đến mức nào?

Khi nghe cấu hỏi đó, ai cũng gật đầu quả quyết nhanh chóng. Nhưng, bạn phải hiểu rằng, chẳng có gì dễ dàng cả đâu. Sẽ đến một lúc nào đó bạn đạt đựơc ước mơ của mình. Khi nhìn lại, bạn thấy mình đã đi qua một con đường chông gai rất dài. Và không một ai thấy điều đó.

Nhưng đừng lo lắng quá, bạn hiền ạ, bạn sẽ yêu nó. Bạn sẽ yêu tất cả những vất vả đó. Chỉ cần bạn đừng ước mơ vì sự hào nhoáng bên ngoài, thì chắc chắn bạn sẽ yêu giá trị đích thực bên trong. Hãy yêu ước mơ của mình vì bản chất của nó, đừng vì nó không dễ dàng như bạn nghĩ mà bỏ cuộc. Cứ bao giờ nghe thấy ai tâm sự rằng muốn-làm-gì-đó, mình đều ủng hộ hết mức có thể. Sợ hãi trước một ước mơ lớn là một chuyện hết sức bình thường. Và bạn cần mọi sự ủng hộ chân thành nhất. Mình biết rất rõ cảm giác mơ ước, cố gắng - và không được ai công nhận hay động viên là như thế nào. Mình không muốn bất kỳ một người nào phải trải qua cảm giác đó.

Bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời mình. Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa. Hãy ước mơ, hãy thành công, hãy nói với mọi hậu bối của bạn sự thật sau ánh hào quang, và nói là bạn rất tự hào.

Bạn hiền nghĩ thử xem, ngày đó nếu vì gian khổ mà Bác Hồ thôi mơ ước, liệu chúng ta có ngày hôm nay không?

_________________

7. Chương 7: Quan Trọng Là Bạn Làm Điều Gì Khiến Bản Thân Hạnh Phúc

Vì sao bạn chỉ nên làm điều khiến bạn hạnh phúc?
Hồi ở Hàn, mình sống chung cùng nhà với một bạn Na-uy và một bạn Anh gốc Ấn. Điều đấy có nghĩa là trong nhiều năm mình không chỉ "ố" và "á" về Hàn Quốc cùng tụi nó, về những khác biệt trong cuộc sống, văn hóa - mà mình còn "ố" và "á" về chính tụi nó, về những quan điểm Ấ-Âu trái ngược và phong cách sống.

Một trong những chủ đề bọn mình có thể tranh cãi suốt ngày đó là Hôn Nhân - Sự Nghiệp - Bình Đẳng Giới. Nghe thì to tát nhưng cũng chẳng ghê ghớm đến vậy. Ví dụ điển hình là cô bạn Na-uy của mình, có một anh người yêu là thợ làm bánh chuyên nghiệp, và hai đứa tụi nó sống rất hạnh phúc. Có lần bọn mình thật lòng hỏi: "nếu cả cuộc đời này, nó sẽ luôn là người kiếm được nhiều tiền hơn, quen biết rộng hơn, đi nhiều hơn so với bạn trai của nó - thì chúng nó cảm thấy thế nào?"

Cô bạn người Anh gốc Ấn và mình đều công nhận là ở châu Á, rất khó để một mối quan hệ như vậy trôi qua êm thấm. Có một cái gì đó sẽ len lỏi vào giữa sự kiêu hãnh - và định kiến, để gây ra xung đột giữa hai người. Bọn mình cũng hiểu là tụi nó tư tưởng thoáng và vui vẻ hơn, có thể chấp nhận chuyện đó như một vấn đề bình đẳng rất bình thường. Nhưng phản ứng của nó làm mình rất ngạc nhiên.

"Cậu không hiểu đâu. Khi cậu thật sự yêu công việc của mình, cậu hạnh phúc khi làm công việc đó thì rất khó để khiến cậu có thể quan tâm đến những thứ kia được. Bạn trai tớ yêu tớ, nhưng anh ấy cũng rất yêu công việc làm bếp, làm bánh. Khi cậu được làm và có thể làm một công việc khiến cậu hạnh phúc, đồng tiền sẽ chỉ mang ý nghiã tương đối mà thôi. Có thể bạn trai tớ không đủ khả năng mua cho tớ những thứ tớ thích - nhưng anh ấy là một người đàn ông hạnh phúc. Một người hạnh phúc sẽ biết cách làm cho cậu hạnh phúc theo cách của họ. Tin tớ đi."

Tất cả chúng ta đều rất cố gắng học hành, làm việc và "cày tiền". Nhưng không phải ai cũng có một công việc đủ làm cho bản thân vui vẻ và hạnh phúc đến mức không quan tâm quá nhiều đến tiền nữa, đúng không nào?

Điều quan trọng nhất, là bạn hạnh phúc với việc bạn làm. Còn nếu người khác không chấp nhận, đánh giá, nói ra nói vào thì sao? Câu trả lời là: mặc kệ họ.

Hãy làm việc khiến bạn hạnh phúc. Đó là mức lương cao nhất, chẳng ai trả cho bạn được, ngoài chính bạn. Bởi vì chỉ có người đang hạnh phúc, mới biết thưởng thức cuộc đời một cách đúng đắn nhất.

8. Chương 8: Điều Đắt Giá Nhất Của Tuổi Trẻ

Có những điều dù muốn rất muốn, bạn cũng không thể tự mình thay đổi dẫu cho có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Bạn chỉ có thể tin là đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ giúp bạn.
Có những người bạn rất muốn gặp, cần phải gặp, để rẽ đúng hướng đi trong cuộc đời. Những người đó không thể nào tự sinh ra trong quỹ đạo hàng ngày của bạn, chỉ có thể là Cuộc Đời trao vào tay bạn mà thôi. Một ví dụ điển hình là nếu Mã Vân không gặp Thái Sùng Tín, thì sẽ không bao gìơ có Alibaba của ngày hôm nay(1).

(1) Alibaba là công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc. Năm 1999, khi Mã Vân (Jack Ma) thành lập Alibaba, Thái Sùng Tín đang làm ở AB Inverster Thụy Điển đã đại diện AB đàm phán với Mã Vân về đầu tư, sau 4 ngày làm việc, Thái Sùng Tín quyết định gia nhập Alibaba với mức lương 500 NDT, trong khi lương của AB trả cho ông lúc đó là 1.000.000NDT.

Thế nên, vào những lúc mất niềm tin và lạc lối nhất, hãy cứ tin là Cuộc Đời vẫn còn đó. Không ai giúp bạn thì đến đúng thời điểm, Cuộc Đời sẽ sắp xếp cho bạn gặp người phải gặp, làm việc phải làm. Đừng lo. Hãy cứ cố gắng sống hết mình vào ngày hôm nay đi.

Khi còn trẻ, nhất định phải đầu tư thật nhiều vào tri thức.

Trẻ con từ năm 2000 thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại, giật mình nhận ra tụi nhỉ sinh năm 97, 98 thì năm nay cũng đã 18 tuổi cả rồi. Đứa cháu ruột mình sinh năm 2003, thì năm nay cũng đã 13. Mình thì nghĩ là mình vẫn còn trẻ lắm, trong khi các em thì cũng lớn cả rồi.

Một lý do mà mình băn khoăn viết bài này là bởi vì mình cứ nhìn mãi mấy quán cà phê ở khu phố. Đầu phố có một quán cà phê bụi Việt Nam điển hình: lụp xụp tuềnh toàng, 15k/cốc, tồn tại ngót nghét cũng từ lúc mà mình còn chưa biết cà phê là gì cho đến tận bây giờ. Cuối phố có một hàng rất đẹp, kiểu bọn mình hay thích bây giờ nhưng mà vắng hoe.

Có nhiều người vẫn nói, cứ phải tầm lớn, tầm trung niên trở lên, con người mới có tiền, có quyền, có rất nhiều thứ trong tay mà ở ngưỡng dưới 30 tuổi không thể nào có được, dưới 20 lại càng không, dưới 15 thì gần như là... đừng hi vọng. Cũng vì thể mà khi sẳn xuất một cái gì đó, người ta luôn nhắm vào "những người có tiền", muốn nhìn thấy lợi nhuận ngay trước mắt. Tâm lý đó với người kinh doanh đương nhiên là đúng.

Rất nhiều người nói với mình rằng, các bạn followers của mình vẫn còn bé lắm, vẫn chưa biết nhiều, vẫn chưa có gì trong tay cả. Đúng là như vậy. Có những bé mới chỉ 14, 15 tuổi thôi. Những thứ duy nhất mà các em vó mới chỉ là Sức Khỏe, Thời Gian, Hi Vọng và Tuổi Trẻ.

Ở cái tuổi khi chưa có một cái gì trong tay, chúng ta có tự do để làm bất cứ điều gì, hi vọng bất cứ điều gì, quyết định chọn lựa bất cứ điều gì cho tương lai của mình. Biết sao không? Vì thế hệ sau 2000, rất nhanh thôi - các em sẽ lớn và làm chủ thế hệ này. Các em sẽ có tất cả các thứ không chỉ của bố mẹ để lại, mà còn là của thế hệ 8x rất lẫy lừng hay 9x đang lên sóng như thần.

Các em có tất cả những cái gì đáng để người khác đầu tư vào nhất. Các em xứng đáng để được gieo giống tâm hồn, được chăm sóc, được truyền dạy chỉ bảo kỹ lưỡng nhất.

Mình nhiều lúc vẫn ôm mộng rằng, khi mà mình đã nhăn nheo hơn, và các followers của mình đã lớn - sẽ có một lúc nào đó chúng mình "va nhau" tại những quán cà phê kiểu như Starbucks - lúc đó rất có thể đã thịnh hành hơn cà phê bụi, mọi người vẫn nhận ra "chị Quỳnh đây mà, ngày xưa vẫn hay đọc bài của chị" là vui lắm rồi.

Hãy đầu tư vào tri thức và nhân văn vào những đứa nhỏ, vì các em lớn nhanh lắm, và cần những món ăn tinh thần bổ dưỡng như vậy.

9. Chương 9: Tuổi Trẻ Không Có Giới Hạn

Điều quan trọng nhất, là bạn hạnh phúc với việc bạn làm. Nếu người khác không chấp nhận, đánh giá, nói ra nói vào thì sao? Câu trả lời là: mặc kệ họ.
Khi không biết đi về đâu, hãy lắng nghe cơ thể và tâm hồn của mình. Có thể bạn không biết phải làm gì, nhưng "chúng" biết, và sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng đó.

Mình luôn tin rằng chúng ta không "vô tình" giỏi hay thích một cái gì đó. Tâm Hồn và Cơ Thể là hai thứ luôn đi liền với nhau, kể cả khi có những điều bạn nghĩ mình không biết, thì cơ thể của bạn lại biết rất rõ, phản ứng rất mạnh mẽ trước những điều mà tâm hồn của bạn thích, bạn muốn làm và có đam mê. Nhiều lúc, nếu không biết trái tim mình đang muốn gì, hãy thử quan sát biểu hiện của cơ thể mình.

Mình thích viết, thích đọc. Những ngón tay của mình phản ứng rất mạnh mẽ với việc viết lách. Bạn mình thích âm nhạc, đôi tai của nó phản ứng rất tốt trước mọi loại âm thanh trong cuộc sống. Một người bạn khác thích vẽ, đôi mắt bạn ấy phân biệt hình khối và màu sắc rất nhanh.

Chúng ta không "vô tình" yêu thích một thứ gì đó. Chúng ta yêu thích vì chúng ta biết làm nó, làm tốt nó và có thể phát triển nó.

Và luôn có cách để nối những điều mình làm tốt và mình thích làm với nhau. Bạn phải tự xây chiếc cầu nối ấy cho mình. Chỉ cần trên đời có hai điều bạn thích làm và làm tốt, chắc chắn sẽ có một mấu chốt mà bạn có thể nối chúng lại và cùng phát triển sao cho thoải mái và phong phú nhất. Hãy sử dụng mọi thế mạnh của mình như cây kiếm và lá khiên của bạn, hãy yêu nó, hãy rèn giũa nó. Hãy dệt nên một cái mạng nhện mà trong đó, mọi kết tinh đều là một việc bạn có thể làm và làm tốt, thích làm.

Vì bạn biết mà, tuổi trẻ không có giới hạn!

10. Chương 10: 5 Bước Quyết Định Để Tìm Ra Đam Mê Của Mình Từ Khi Còn Trẻ

1. "Thử" làm tất cả mọi thứ trên đời mà bạn thấy là "hay ho".
Không ai sinh ra trên đời này đã biết mình muốn hay thích làm gì cả! Cách duy nhất để tìm ra chính là thử làm tất cả những gì kích thích trí tò mò và cảm hứng của bạn. Nếu bạn thấy thích viết lách? Hãy bắt đầu thử lập một tài khoản mạng xã hội và tập viết ở đó. Nếu bạn yêu động vật, tại sao bạn không đăng ký làm tình nguyện viên tại một hội động vật nào đó? Mọi đam mê đều bắt đầu từ tình yêu mà.

2. Kết bạn với người lạ.

Đúng là khi còn nhỏ, chúng ta đều được dặn là "không được nói chuyện với người lạ", và càng lớn - những câu chuyện đáng sợ về lừa đảo xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội làm ta chùn lại ý nghĩ mỉm cười với một ai đó xa lạ. Nhưng bạn có biết gì không, chỉ có việc mở rộng tầm mắt và lắng nghe thật nhiều những câu chuyện, chúng ta mới biết rằng, mình đang không biết cái gì! Hãy thử làm quen với một ai đó xa lạ, thảo luận về cái nhìn cuộc sống của các bạn, và thấy rằng trên đời còn nhiều điều thú vị biết bao.

3. Đi thật nhiều.

Bạn không nhất thiết phải đi ra nước ngoài mới có thể thấy được nhiều điều mới lạ. Bạn cũng không cần phải đi "phượt" bằng xe máy với một hội nào đó. Bạn chỉ cần "đi" thôi, ra khỏi ngôi nhà và cái giường êm ấm của mình, rảo bước trên mọi con đường và nhìn ngắm cuộc sống quanh bạn. Có thể bạn không tin, nhưng thế giới này luôn đầy rẫy những cơ hội và câu trả lời mà bạn sẽ vô tình để lỡ mất - nếy chỉ ở trong nhà.

4. Gĩư một quyển nhật ký.

Ghi lại những điều mà bạn đã nhìn thấy và đã cảm nhận. Rất nhiều người thành công và hạnh phúc trên đời này viết nhật ký, bạn có biết để làm gì không? Để hiểu rằng mình đã thay đổi như thế nào, để nhớ được những gì làm mình vui, hay những gì bạn không thích. Có như vậy, bạn mới có thể nhìn thấy "mục tiêu" rõ ràng hơn được.

5. Lập danh sách những mục tiêu.

Khi mình còn nhỏ, mình đã lập ra danh sách "101 điều phải làm trước khi Quỳnh chết", những việc đó khởi đầu nhỏ thôi, giống như là: "học tiếng Hàn", "đi du lịch với bạn thân nhất trước 20 tuổi", "viết một trang blog"... Thế rối những mục tiêu đã nhanh chóng được chuyển thành: "mở trung tâm tiếng Hàn cho mọi người", "đến Maldievs trước 25 tuổi", "xuất bản quyển sách đầu tiên"... Điều này có ý nghiã là gì? Nó có nghiã là bạn cần phải có những "baby step" - những bước đi nhỏ nhưng là sự khởi đầu! Khi bạn làm những điều bạn thích, chúng sẽ luôn đưa bạn đến một câu chuyện mới, thử thách mới và quan trọng nhất, biến chuyển thành đam mê.

Đam mê không phải là một kết quả, đam mê là một quá trình. Bạn không thể "chọn" cho mình một điều gì đó và gọi nó là đam mê của bạn. Đam mê là chặng đường bạn đi tìm chính bản thân con người mình.

11. Chương 11: Bản Chất Của "ước Mơ"

Đừng chỉ nhìn vào sự việc, hãy nhìn vào bản chất. Học cách nhìn ra rằng, sự việc chỉ là nhất thời, bản chất mới là mãi mãi.
Khi con người bắt đầu biết đến ước mơ, đến những thứ "nhiều hơn" so với cuộc sống bình thường này, nhận được cái mình muốn...đó là lúc chúng ta bắt đầu ý thức được sự lo lắng và lạc lối. Gần giống như việc biết chính xác mình muốn cái gì, nhưng không biết làm thế nào để có nó, đi đến bao giờ để đạt được nó, gặp ai để hiểu nó, tin cái gì và liều lĩnh điều gì để đạt được ước mơ của mình. Đó là một cảm giác rất bình thường, kéo dài từ độ tuổi 15 cho đến rất lâu sau này. Không biết mình muốn gì đã đành, nhiều khi biết chính xác rồi, còn thấy lo lắng và mông lung hơn.

"Tôi muốn giàu" là suy nghĩ đơn giản nhất. Không biết phải làm gì để có tiền.

"Tôi muốn có người yêu", biết đi đến bao giờ mới gặp được người trong mộng?

"Tôi muốn đi du học Hàn Quốc", và sau đó là rất nhiều trở ngại xuất phát chỉ từ suy nghĩ đó.

Thật ra, càng biết nhiều, càng có nhiều hoài bão và những dự định, bạn sẽ càng lạc lõng hơn, nếu không biết làm gì với nó. Có những thứ không thể đạt được chỉ qua một câu đơn giản "tôi muốn như vậy" đâu. Bạn sẽ mất nhiều năm với nó, theo đuổi và ngang bướng... Và vẫn cảm thấy mơ màng.

Ai cũng vậy cả thôi. Những người trông có vẻ biết chắc cuộc đời họ sẽ đi về đâu, làm gì để tới đó...thật ra vẫn thức dậy mỗi buổi sáng, cảm thấy gánh nặng của những ước mơ nặng ký trên vai họ, và không biết bao giờ mới thôi mơ ước. Giới hạn của chúng ta vốn dĩ không tồn tại, chính thế mà bạn gần như sẽ không nhận ra cái đích mà bạn hằng mong muốn khi bạn tơi gần nó, bởi khi hơi thấy ước mơ thành hiện thực thôi, bạn đã nhanh chóng vẽ ra một đỉnh núi khác cao hơn rồi.

"Tôi muốn có người yêu", "tôi muốn đi du lịch Maldives cùng cô ấy", "tôi muốn người phụ nữ này là vợ tôi", "tôi muốn xây nhà cùng cô", "tôi muốn cô ấy là mẹ các con tôi"...

Thế nên, rất hiếm khi trong đời, bạn hiền thấy toàn tâm toàn ý với những ước mơ của mình. Bạn sẽ luôn lo lắng, vì bạn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, hoặc sắp có.

Cái Đích và Cột Mốc là hai chuyện khác nhau nhưng liên quan chặt chẽ. Nêu không có những cột mốc, bạn hiền sẽ không bao giờ nhìn thấy cái đích. Hãy xẻ nhỏ cái đích của bạn ra và hoàn thiện nó từng ngày, đánh dấu sự trưởng thành cho ước mơ của mình.

Ước mơ - thật ra là một đứa trẻ - nó cũng cần được bạn nuôi nấng và dạy dỗ.

12. Chương 12: Tiền Không Quan Trọng, Vấn Đề Là Chẳng Ai Trong Chúng Ta Dám Sống Nghèo

Làm thế nào để giàu trước tuổi 30?
Khi mình hỏi câu: bạn muốn làm gì nhất trước tuổi 25? và quan sát phản ứng của mọi người thì thấy đại đa số đều muốn mình có thật nhiều tiền, để làm những điều mình muốn. Vì bây gìơ chưa có tiền, nên chẳng làm được gì.

Cái khó nhất trong chuyện "rỗng túi" có lẽ không phải là bạn hiền phải ăn ít đi, chơi ít đi, mà là nhìn người khác sống cuộc đời bạn thèm khát, làm những chuyện bạn mơ ước quá dễ dàng.

Tất cả chúng ta đều tị nạnh với người hơn mình, nhưng không phải ai cũng có gan "xách balo lên vai mà đi" cả, chẳng mấy ai dám bỏ mọi thứ để theo đuổi thứ mình muốn.

Vì phần lớn, được nuôi dưỡng, được bao bọc từ nhỏ, vậy nên bạn hiền biết sợ nghèo. Bạn không đủ khả năng lăn lộn và thật sự sống không tiền.

Và bạn cho rằng, thời gian ở cùng phe với bạn.

Nhiều người nói rằng, Maldives sẽ biến mất sau 50 năm nữa. Northern lights (cực quang ở phương Bắc) của Na-uy trong vòng 10 năm tới sẽ không thấy được. Có những điều, nếu không làm bây giờ, thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội làm nữa. Thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, "máu liều" - tất cả những cái đó không trở lại lần hai trong đời. Nếu không có cột mốc và giới hạn, bạn sẽ không biết sợ. Nếu không biết sợ, bạn sẽ không biết chạy. Và nếu không biết chạy, bạn rất khó mà đến đích.

Thời gian, không phải là bạn của con người. Bạn hiền cần phải nhớ điều đó.

Bạn không dám, và không muốn nghèo sau tuổi 30 đâu. Nếu muốn, nếu dám, hãy thử nghèo trước 25. Hãy làm mọi điều bạn muốn dù nó ngu ngốc. Hãy tiêu cạn túi, hãy biết sợ.

Không phải sợ nghèo. Hãy sợ không có thời gian.

13. Chương 13: Dùng Thật Tiết Kiệm Quỹ Thời Gian Sống Của Bạn

Điều quan trọng nhất để sống hạnh phúc mỗi ngày là cảm thấy biết ơn - vì mình vẫn còn tồn tại, và vẫn còn thật nhiều cơ hội với cuộc sống này.
Buổi sáng không phải là để cãi nhau!

Lần cuối cùng bạn hiền thức giấc, cảm thấy đầy hứng khởi cho ngày mới, cảm thấy muốn ra ngoài ngay để là một điều gì đó mới mẻ và tận hưởng cuộc sống là bao giờ?

Và lần cuối cùng bạn thức dậy, cảm thấy nặng trĩu mệt mỏi công việc với những lo âu hay núi việc phải làm, với những con người bạn chẳng thích thú gì khi phải đối mặt đầy chán chường?

Nếu có một điều tất cả chúng ta nên tránh, thì đó là to tiếng vào mỗi sáng. Bởi vì nó sẽ hủy hoại cả ngày dài đầy hi vọng và nhiệt huyết của bạn. Cho dù bạn có thức dậy với những ý tưởng mới, những động lực tràn trề thì một vụ to tiếng cũng có thể khiến cho bạn trở thành một trong những khuôn mặt cau có ngoài kia, và sau đó bạn cũng sẽ khó chịu với người khác, thế rồi toàn bộ không gian bạn trở nên chẳng ra làm sao cả.

Thật ra, không có lúc nào trong một ngày nên dành ra để cái nhau cả, càng không nên mượn người khác là cái thớt để trút giận. Việc của bạn, nếu bạn không giải quyết được thì đừng trút lên đầu người bên cạnh, đừng biến những người gần bạn thành "sọt rác" - cho việc bạn bị sếp mắng, có trục trặc gia đình, hay có bất cứ biến cố nào khác.

Bạn thậm chí còn có thể biến thành trò cười cho người đối diện. Đừng bao giờ tìm cách hủy hoại buổi sáng của một người nào đó.

Và cả buổi trưa, buổi chiều, buổi tối của họ.

Nếu bạn không hài lòng chuyện con mình chẳng đạt kết quả như bạn mong muốn, hãy nói chuyện với nó. Hỏi nó vì sao và cùng nhau tìm cách khắc phục. Cách đây rất nhiều năm, mình đã sớm nhận ra là cho dù có cố thế nào, đầu óc mình cũng không có khả năng xử lý các môn tự nhiên. Mình đã thẳng thừng thừa nhận với bố mẹ bảng điểm "lẹt đẹt" con 2,5, còn tất cả các môn xã hội đều trên 9. Hãy hiểu, trước khi tìm cách ép họ vào cái khuôn của bạn.

Nếu bạn không hài lòng chuyện chồng mình đi chơi quá nhiều, hay vợ mình mua sắm không để ý đến quỹ của gia đình, hãy ôm người thân của mình và khẽ khàng giải thích cho họ hiểu. Đừng ôm một đống hóa đơn điện nước dí vào mặt chồng hay vợ mình lúc họ đang ăn sáng.

Nếu bạn không hài lòng với bản thân mình, với cái thân đã nằm dài cả ngày hôm qua và cái thân không biết làm gì ngày hôm nay, hãy thức dậy với một kế hoạch, nhìn mọi người một cách rộng lượng hơn và sẵn sàng cho những việc chưa làm bao giờ. Hãy dùng buổi sáng một cách đúng đắn với ý nghiã của nó.

Mỗi ngày, đều là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của cuộc sống ngắn ngủi này.

_________________

14. Chương 14: Những Việc Bạn Có Thể Làm Để Kiếm Được Tiền Trước Tuổi 20?

Đừng than vãn về chuyện bạn không có tiền để mua những thứ bạn thích, để đi du lịch hay là để làm việc lớn nữa. Đừng đổ tội cho việc "bố mẹ không cho đi làm" hay là "không có thời gian" để kiếm tiền! Bạn có thể làm gì để tích lũy một số tiền tiêu vặt nho nhỏ và tập thói quen kiếm tiền từ khi còn bé nhỉ?
1. Hiểu sự khác biệt giữa "tiền lương" và "thu nhập". Tiền lương không phải là tất cả, khi bạn chưa được nhận vào một công ty hay tổ chức nào đó chính thức, khả năng cao là bạn sẽ làm một công việc nào đó, từ những thứ đơn giản như làm đồ thủ công này, làm bánh này, trông cửa hàng phụ mẹ này... Những cái đó không phải là tiền lương, đó là thu nhập của bạn. Khi còn nhỏ, đừng chỉ cố gắng để nhận vào một nơi nào đó to tát, đòi hỏi bạn phải ngồi văn phòng nửa ngày, vì bạn sẽ không tìm được đâu! Nhưng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu kiếm được tiền bằng những công việc đơn giản xung quanh mình.

2. Bạn sẽ không chỉ có một nguồn thu nhập trong cuộc đời này. Hãy làm thật nhiều thứ. Hãy vừa là một cô gia sư, vừa có một công việc làm thêm nho nhỏ khác. Điều này không chỉ hữu ích cho túi tiền của bạn, mà còn cho bạn nhiều thời gian tập tành và tích cực phát triển những ý tưởng khác!

3. "Phi thương bất phú". Học cách bán một cái gì đó, nhỏ thôi cũng được. Hãy để ý cuộc sống quanh bạn, mọi người đang thiếu cái gì? Đừng lười biếng trong việc quan sát. Nên nhớ rằng, Mã Vân kiên trì với Alibaba đến như vậy vì ông nhận thấy mọi người xung quanh đang thiếu cái gì!

4. Học cách sử dụng những kỹ năng của bạn. Bạn giỏi ngoại ngữ, bạn giỏi toán, bạn giỏi guitar? Tại sao không biến những tài năng trời phú, những giờ luyện tập vất vả của bạn thành một công cụ kiếm tiền tiện lợi và hữu ích cho mọi người nhỉ?

5. Thành lập một "tổ chức" cho riêng mình. Muốn đi xa, bạn phải đi cùng mọi người. Mỗi người một việc sẽ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. Hãy túm lấy những đứa bạn thân của bạn, đặt ra mục tiêu làm gì đó, vẽ ra con số bạn muốn đạt được, và thảo luận ra phương án đạt lấy nó! Bạn sẽ phải ngạc nhiên về sức mạnh của tập thể đấy.

6. "Hãy cho cháu một cơ hội". Có một điều mình rất ngạc nhiên với giới trẻ đó là chúng ta ít khi thật sự mở miệng ra xin một cơ hội từ những người chúng ta biết, trong khi đó là một cách rất tốt để khởi đầu. Công việc đầu tiên chính thức của mình bắt đầu vào năm 15 tuổi, phụ việc bưng bê nhẹ tại nhà hàng của dì mình, tất cả chỉ bắt đầu bằng một câu đơn giản: "dì cho cháu làm với!"

_________________

15. Chương 15: Đã Là Thanh Niên Thì Nên "cứng"!

Khi còn nhỏ và cho đến tận bây giờ, một trong những điều mà mình ghét nghe nhất trên đời đó là: "mày không làm được đâu". "Không làm được" khác với "làm sai rồi" và "không biết gì" rất nhiều. Và ở cương vị một đứa trẻ đã có thể liệt vào dạng thanh-niên-cứng, mình nghĩ là tất cả những gì chúng ta cần phải nghe khi còn nhỉ đó là: "cố lên, mình biết cậu làm được".
Có viết rất nhiều, phỏng vấn rất nhiều, nói nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ vẫn hỏi lại câu: "tại sao lại là Hàn Quốc?" Mình không có thói quen nhắc lại những gì đã nói, nên hôm nay mình chỉ muốn "động Viên" mọi người - những nhà chinh phục đam mê và ước mơ không được ủng hộ của chúng ta ba khái niệm: Muốn, Thích, Cứng. (Này, đừng có nghĩ lung tung đấy nhé.)

Muốn

Rất nhiều người trong số chúng ta không ý thức được việc nếu chúng ta làm một điều gì đó trên đời, bất cứ điều gì trên đời và muốn cảm thấy thành công và hạnh phúc với nó, thì trước tiên chính bản thân bạn hiền phải là người Muốn điều đó. Học cách nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của chính mình, từ mong muốn của mình. Hãy trả lời mọi cây hỏi kiểu "tại sao?", "vì sao?" bằng một khái niệm đơn giản nhất của nhân loại: "bởi vì tôi muốn thế". Mọi suy nghĩ về chuyện bạn có thể kiếm được bằng giỏi, tiền tỉ, danh vọng hay bất cứ cái gì cũng phải xuất phát điểm từ việc bạn muốn nó. Nếu bạn hiền đi học tại Mĩ, Anh hay làm bất cứ điều gì từ mong muốn của người khác, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng thất bại trong chuyện mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Hãy đi học tại Hàn Quốc nếu bạn muốn, hãy bỏ học nếu bạn thấy cần, hãy tỏ tình với chàng trai hay cô gái mà bạn yêu thầm - chừng nào mọi thứ làm cho bạn cảm thấy toại nguyện thì hãy làm nó!

Thích

Có kha khá người không thích câu trả lời "vì thích vậy" của mình trước nhiều vấn đề. Nhưng mong muốn, đam mê và ước mơ bắt đầu từ cái gì? Đó là bạn Thích một thứ gì đó! Có thể là nhà, xe, đồ ăn, một cô gái đẹp. Bạn có thật sự cần phải giải thích cho người đối diện vì sao bạn thích một thứ gì đó không? Không. Hãy học cách mạnh mẽ và tự hào với những sở thích của mình. Chẳng ai có quyền đánh giá bạn hiền nếu bạn thích một thứ gì đó và nó không ảnh hưởng đến xã hội! Nếu bạn thích Hàn Quốc, thần tượng Hàn hay văn hóa Hàn? Cứ thích đi, hãy học giỏi, học cả tiếng Hàn, cày tiền sang Hàn chơi và đi du lịch, cày học bổng. Thật ra, yêu thích một cái gì đó mới là động lực mạnh mẽ nhất trên đời này, chứ không phải là đồng tiền đâu.

Cứng

Đã là thanh niên thì nên cứng. Học cách bảo vệ những mong muốn và sở thích của mình, học cách phát triển nó, học cách trở thành một biểu tượng cho những khát khao và đam mê của chính mình. Học cách chiến đấu vì nó. Đừng để người khác quyết định cuộc đời mình, đừng trở thành một cành liễu gió thổi hướng nào theo hướng đó hay một trong những kẻ suốt ngày chẳng làm gì, để rồi mãi sau này chỉ có thể up trên facebook rằng: "ngày xưa đã từng ôm mộng theo đuổi, ôi bây giờ nhìn lại thấy đời mình chán quá!" Hãy "gấu" lên một chút vì chính bản thân mình đi. Phần lớn các cô gái hay các anh chàng mờ nhạt thì sẽ trôi tuột qua đầu người khác như chưa từng gặp, nhưng những "thanh niên cứng" thì khó quên lắm! Những nguqòi biết chắc mình muốn gì, thích gì và dám sống để bảo vệ những điều đó thì ai mà quên được?

Có rất, rất nhiều người nhắn tin cho mình để "xin một chút vitamin lời khuyên cho việc không từ bỏ". Câu trả lời ngắn thôi: mình bắt đầu nghiệp viết từ năm 10 tuổi, "biết" tiếng Việt là bắt đầu muốn viết rồi. Gửi bao nhiêu bài văn, truyện ngắn đi các báo là bấy nhiêu lần...biệt tăm. Dành ba năm viết trọn một cuốn truyện gửi nhà xuất bản, rồi bị từ chối thẳng tay. Nhưng mình đã đi được tới bây giờ,nếu lúc trước mình bỏ cuộc, liệu cuốn sách nhỏ này có thể nằm trên tay bạn hiền?

"Cái gì của mình, đã muốn thì nhất định nó sẽ là của mình." Chỉ cần đừng bỏ cuộc thôi. Cố lên, mình biết tất cả các bạn đều làm được! Được sinh ra trên đời đã là cả một kỳ tích rồi, chẳng lẽ chút mong muốn cỏn con này còn cản được bọn mình hay sao?

16. Chương 16: Hãy Đi Khi Còn Trẻ, Bất Cứ Lúc Nào Có Thể, Hãy Đi!

Hãy học cách yêu bản thân mình, yêu những ước mơ của mình và yêu cả những ước mơ của người khác. Bạn không thể thay đổi ước mơ hay cuộc đời của một ai đó, nhưng bạn có thể sống trọn vẹn cho ước mơ của bạn.
Bố là một quân nhân. Điều đó có nghĩa là ông đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ trong quân đội, không có mấy lần đi nước ngoài ngoại trừ Tiệp, Nga, Séc. Trong khi đó, mẹ là một nữ doanh nhân. Trên tường nhà, bên cạnh những tấm bằng khen của bố, mẹ chụp ảnh "check in" ở tất cả các địa điểm nổi tiếng trên thế giới: Paris, Newyork, Tokyo...một mình và cười rất xinh.

Một trong những câu hỏi mình nghe nhiều nhất từ bạn đọc của mình là về thời gian, về những quyết định và sự lựa chọn e ngại chận trễ. Ai cũng cho rằng, khi ở một lứa tuổi nhất định, làm một công việc nhất định, có gia đình...thì sẽ không thể làm điều mình muốn được nữa.

Điều đó, thật sự không đúng.

Cho đến bây giờ khi bố về hưu và có thể đi du lịch, mẹ mình tiếp tục đưa bố đi chơi. Bố gần 70, còn mẹ đã 60 rồi. Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì, thì đừng viện lý do nữa. Hãy làm bất cứ điều gì khi bản thân bạn còn có thể. "Có thể" là một từ rất lớn, hãy gạt bỏ mọi điều cản trở bạn trong đầu. Hãy nhớ, "có thể" đơn giản là: chỉ vì bạn còn còn sống.

Cá nhân mình rất kính phục lực lượng vũ trang, họ hi sinh nhiều hơn chúng ta, và kêu than ít hơn chúng ta. Nhưng nếu không nói về họ, nếu chỉ nói đến chúng mình, những người có thể đi, có quyền đi, thù hãy đi thật xa, càng xa càng tốt. Bạn hiền còn nhớ những câu chuyện về các cặp đôi cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới chứ? Sự thật là họ phải cọ toilet và làm những công việc với đồng lương rất thấp ở những nơi họ đến để có tiền chi trả cuộc sống. Bạn đừng ghen tị vì họ "dám", quan trọng là nếu mình vui vẻ và hạnh phúc, thì mọi thứ đều đáng để đánh đổi.

Thế nên, hãy bỏ mặc những định kiến, những suy nghĩ tiêu cực, những rào cản. Hãy đi, chỉ đơn giản vì bạn có thể. Ngắm nhìn thế giới này, dù bạn vó nhiều tiền hay không. Chụp những tấm hình thật đẹp bên cạnh những di sản nổi tiếng, cho dù bạn có đi một mình đi chăng nữa.

Bất cứ lúc nào có thể, hãy đi!

17. Chương 17: Đi Du Lịch Khi Còn Trẻ

1. Học cách đi du lịch một mình. Học cách tự đặt vé máy bay, tự book khách sạn, tự sắp xếp hành lý, tự ra sân bay và tự giải quyết các vấn đề trong suốt chuyến đi của mình mà không phải nhờ bố mẹ giúp. Đi đi, đừng sợ. Bạn lớn rồi.
2. Học cách đi du lịch cùng đám bạn. Ở nhà bạn có thể là một công chúa, nhưng khi sống trong một tập thể thì bạn phải học cách dung hòa để có cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất! Học cách chọn địa điểm phù hợp, mức chi tiêu phù hợp và cách kên kế hoạch để mọi người đều muốn đi chơi cùng nhau nhiều hơn nữa. Có thể du lịch cùng một nhóm đến nhiều nước mà khi trở về không ghét nhau, chà - thắng lợi lớn đấy!

3. Tránh xa mấy cái resort ra. Bạn đã từng đi nghỉ trong những thiên đường hạ giới cùng bố mẹ và người yêu rồi phải không? Okey, hãy thử vài lần sống trong những khu dân cư, trong những khách sạn bình dân và thuê một chiếc xe máy, đi làm quen với người bản địa xem! Bạn sẽ phải ngạc nhiên về sự thay đổi này đấy!

4. Có một danh sách những điạ điểm "không ai biết đến". Mình đã đến Bali nhưng không tới Vườn Treo, mà lao ra đảo để lặn với cá đuối. Khi ở Hàn Quốc, mình không đến tháp Namsan mà chui vào những trường cấp Ba của Hàn để xem học sinh ở đây sinh hoạt ra sao. Đừng đi du lịch chỉ để check in, đừng chỉ đi những nơi mà "người ta" đi, hãy có những câu chuyện của riêng bạn!

5. Đi du lịch cùng người yêu? Ôi, dĩ nhiên là chuyện phải làm khi còn trẻ rồi! Không phải là tuần trăng mật sau khi đã cưới nhau. Bạn Cần phải đi thám hiểm với bạn trai của mình khi vẫn còn đang hẹn hò! Lý do ư? Vì bạn trẻ!

18. Chương 18: Thật Vô Lý Khi Nói "hãy Theo Đuổi Ước Mơ Của Mình" Với Một Người Còn Quá Trẻ

Chính vì vậy, khi còn trẻ - bạn lại càng tuyệt đối không được quên ước mơ của mình. Có thể mọi người sẽ muốn bạn quyên nó, nhưng bảo vệ và nuôi dưỡng nó là trách nhiệm của bạn.
Mình đọc email của mọi người, một trong những chuyện thật sự được nhận nhiều nhất đó là: "chị Quỳnh ơi, em muốn (điều gì đó), nhưng bố mẹ em không ủng hộ, không những mắng mà còn bắt em phải đi theo hướng bố mẹ muốn nữa, bây giờ em phải làm sao hả chị Quỳnh?"

Những lúc ấy thì suy nghĩ (bồng bột và nhất thời nhất) của mình là: "em phải biết mình muốn gì và theo đuổi ước mơ của chính mình chứ!"

Sau đó, đương nhiên là cô bé/cậu bé ấy sẽ trả lời: "em biết là như vậy nhưng khó lắm chị ạ."

Câu chuyện kết thúc tại đó.

Và đến lúc đấy mình mới nhận ra một điều, thật vô lý và thật khó khi nói với bất cứ ai rằng "hãy theo đuổi ước mơ của chính mình!" khi họ còn quá trẻ, đặc biệt là ở Việt Nam.

Ngày xưa, mình có một con mèo. Nuôi suốt 7 năm trời, yêu thương như anh chị em trong nhà. Sau đó thì vài chuyện xảy ra, bố mẹ mình không đồng ý cho gĩư nữa và kiên quyết mang cho đi. Có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng ích lợi gì. Chính lúc đó mình thực sự nhận ra: chúng ta chẳng có quyền gì khi còn quá nhỏ cả. Chúng ta không có khả năng làm điều mình muốn, bảo vệ thứ mình thích, thậm chí còn chẳng có khả năng tự nuôi thân.

Và rồi khi lớn lên, dường như do quá nhiều bề bộn công việc, hoặc thành công, hoặc thất bại - mà chúng ta đều quên mất chính bản thân mình đã từng vất vả đến thế nào chỉ để theo đuổi những điều đơn giản nhất: "không ngủ trưa, thích ăn bánh rán vào bữa tối, không muốn đi học thêm Hóa, không muốn ăn rau..." chứ đừng nói đến những chuyện to tát như: "đi du học, đi du lịch, làm nghệ thuật, hay yêu một ai đó..."

Điều đầu tiên mình đã tự hứa với bản thân lúc khóc "trôi cả sông Hồng" khi mất con mèo đầu tiên đấy là: khi đủ lớn, có chết cũng phải làm điều mình muốn, bảo vệ cái mình thích - bởi vì khi ấy, mình đã có quyền. Mơ thì không ai đánh thuế cả, nhưng để đến được với ước mơ của mình, bạn cũng tốn kha khá đấy.

Ở cái tuổi còn quá nhỏ, không phải ai cũng dám đặt cược vào những nhu cầu sớm nắng chiều mưa của bạn hiền. Mà cũng không dám chắc được là những gì bạn đam mê ngày hôm nay, vẫn là những thứ bạn khát khao cho ngày mai. Thêm cả nhỡ đâu bạn thất bại chỉ vì quá được nuông chiều, quá-được-tin-tưởng? "Cơ hội" là thứ của những nguời giàu có, họ dám liều lĩnh vì nó. Phải nói thật lòng là có những gia đình, những con người không thể nào chơi đùa với thời gian, tiền bạc và đặc biệt là niềm tin. Họ không thể cho phép những gì là yêu thương, là tốt đẹp nhất của mình (con cái, người thân) đi một con đường mà họ không nhìn thấy đích.

Thế nên, thật vô lý khi nói "hãy theo đuổi ước mơ của mình!" với một người còn quá trẻ.

Để theo đuổi ước mơ, hay nói đơn giản là những gì bạn muốn - bạn phải có khả năng. Bạn phải có thời gian trong tay, phải có tài chính trong tay, phải biết chắc mình đang đương đầu với cái gì, phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của bạn, phải chuẩn bị đủ về tâm lý và tất cả mọi thứ. "Ước mơ" là một từ nguy hiểm. Nếu đã chọn bám lấy nó, thì một là bạn sẽ thành công vang dội và vô cùng hạnh phúc, hoặc trở thành trò cười của tổ dân phố.

Thế nên, các em à, hãy lớn thật nhanh - để có thể theo đuổi ước mơ của mình nhé.

19. Chương 19: 20 Tuổi Và Mất Phương Hướng Trong Cuộc Sống

Cuộc đời này thật sự rất ngắn, thà đi lạc còn hơn mãi mông lung.
Làm thế nào để thấy hết chán với cuộc sống của mình?

Có hai điều bạn hiền phải luôn nhớ trong cuộc đời này, đó là cho dù bạn có tài giỏi, nổi tiếng hay giàu có đến thế nào đi chăng nữa thì một là sẽ luôn có núi cao hơn bạn, và hai là sẽ luôn có ít nhất một người không biết đến bạn, không thuộc tầm ảnh hưởng của bạn và không quan tâm đến những gì bạn có. Vì thế cho dù có leo đến nấc thang cao đến thế nào đi chăng nữa, đừng tỏ ra ngạo mạn và vênh váo. Mọi thứ bạn hiền có, không khẳng định được rằng bạn sẽ có được sự tôn trọng từ ngưòi đối diện.

Cách duy nhất để đảm bảo vị trí của mình là không ngừng cố gắng.

Phần lớn chúng ta trong cuộc đời này đều ghen tị với một ai đó. Nhưng nếu ở cái tuổi 20 mà tất cả những gì một người có thể làm đó là ghen tị và chán chường thì thật là đáng thương.

Bạn hiện cảm thấy chán nản với cuộc sống của chính mình? Hãy làm một cái gì đó, bất cứ cái gì khiến bạn vui và sống với nó.

Bạn hiền cảm thấy mất phương hướng, chẳng biết đi về đâu trong khi xung quanh ai cũng có vẻ như quá đỗi thành công trong cuộc sống? Tin mừng cho bạn là tất cả chúng ta đều thật sự chẳng bao gìơ biết mình muốn gì. Và không phải ai cũng hạnh phúc như vẻ bề ngoài của họ. Nhưng để có thể nằm dài khóc than về số phận thì cũng phải có tiền. Thế nên đừng viện vào cái cớ "không biết mình muốn gi" để ngừng lao động. Lao động ở đây có thể là cả chân tay lẫn trí óc, bạn phải luôn làm một cái gì đó. Đừng nghĩ họa sĩ chỉ cần vẽ nguệch ngoạc rồi bán bức tranh triệu đô hay nhà văn chỉ ngồi đó bịa chuyện rồi tiền vào như nước - đó là những ngón tay chai sần, những mỏi mệt và những lần bị từ chối. Muốn đi lạc thì cũng phải ra đường đi thì mới lạc được chứ. Ngồi ở nhà mà nghĩ là mình đang mất phương hướng được sao?

Bạn hiền phân vân giữa những chọn lựa, chẳng biết cái nào tốt và phù hợp với mình? "Liệu nó có làm ra tiền không, có kiếm được việc không, có thể ở lại một nơi lớn hơn được không?" Có thể hơi phũ phàng một chút, nhưng thẳng thắn thì, đây là Tư Duy Nghèo. Nếu chỉ học và làm việc để phục vụ đồng tiền thì bạn sẽ mãi chỉ là nô lệ của nó, bị nó chi phối và quyết định cuộc sống, cho dù có giàu đến thế nào thì bạn cũng chỉ là hạt cát trong mắt những người thật sự biết khiến đồng tiền phục vụ cho họ.

Bạn hiền bực mình vì không thể thuyết phục bố mẹ hiểu cho nỗi lòng của bản thân? Bố mẹ là gia đình đầu tiên, và duy nhất. Trong cuộc đời, nếu đã được có bố mẹ thì lẽ ra không bao giờ nên có sự lựa chọn. Bố mẹ chúng ta đều đã trải qua những năm tháng này, thậm chí còn vất vả hơn. Có lo có thương thì mới có nói, đã không màng tới thì đừng hi vọng có nổi một cuộc tranh cãi. Hãy nói chuyện với bố mẹ bằng cả lý trí lẫn con tim. Bố mẹ có không đồng ý với bạn hiền thì một là vì lo quá, hai là bạn còn mơ màng quá, vậy thôi.

Vậy nên, chuyện bạn không có định hướng ở tuổi 20, đó không phải là lỗi của ai khác ngoài chính bạn hiền. Cuộc đời này thật sự rất ngắn, thà đi lạc còn hơn suốt ngày mông lung. Chẳng ai sinh ra đã biết mình muốn làm gì và đam mê gì đâu, tất cả đều làm tất cả mọi thứ rồi mới cảm nhận được. Cuộc sống giống như tình yêu vậy, bạn không thể biết bạn có thể yêu và sống với một người (trong mộng/thầm thương trộm nhớ bao lâu) cho đến khi bạn thật sự quen và hiểu với người đó, cũng như đã có những người phải đi qua bao mối tình mới tìm được chân lý của đời mình vậy. Tuổi 20 hay 30 không biết mình muốn gì cũng không sao, nhưng trong khoảng thời gian đó, nhất định phải đi tìm nó.

20. Chương 20: Lên Kế Hoạch Trưởng Thành Của Riêng Bạn

Những tips để "làm chủ" tuổi trẻ của chính bạn!
1. Đi tìm câu trả lời quan trọng nhất của tuổi thanh xuân: bản thân mình muốn gì nhất? Muốn trở thành người như thế nào nhất? Thích gì nhất?

2. Lấy giấy bút viết ra kế hoạch "ngắn hạn" và "dài hạn" cho cuộc đời của bạn.

3. Kế hoạch ngắn hạn

Chừng nào bạn còn đang "làm một cái gì đó" thì sẽ không bao gìơ là vô nghĩa. Nếu ngày rộng tháng dài chỉ nằm rồi ăn và than vãn thì mới đáng đánh đòn. Kế hoạch ngắn hạn phục vụ mục đích rõ ràng, nhìn thấy được, một trong những cái đó là một lá đơn xin việc sáng sủa, và một vốn sống tương đối.

- Tìm một việc làm thêm:

Bất cứ việc gì, đừng quan trọng đồng lương nó như thế nào. Dĩ nhiên tiền rất quan trọng, nhưng chuyện làm công việc nào đó sẽ cho bạn hiền vốn kinh nghiệm sống, học cách phục vụ "người khác" và "cấp trên" là một thứ không ai dạy được qua sách vở nhà trường. Việc sinh sống trong môi trường tập thể cũng sẽ "hoàn thiện hóa" tính cách con người. Học trực tiếp từ những người thành công, hay kể cả không thành công đi nữa. Với người giỏi, học cách họ làm việc. Với người kém, nhìn nhận cách họ đang làm sai. Các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao những bạn từng đi làm phục vụ hay bồi bàn, vì cái này cho thấy họ có khả năng thích nghi và không ngại khó.

-Tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện:

Đừng nghĩ những việc làm không lương này vô nghĩa. Đầu tiên, chắc chắn sự văn minh và nhân đạo trong con người mình tăng lên khoảng vài trăm phần trăm sau khi tham gia công tác xã hội phi lợi nhuận. Thử một lần không sợ sẹo, không sợ nắng, không sợ tiếp xúc với những người mà xung quanh người ta nói phải tránh xa. Phá vỡ các rào cản và những điều mà mình từng sợ hãi, giúp đỡ người khác. Cái này không phải là vì vốn tiền tiết kiệm, mà là "trà sữa cho tâm hồn". Một con người dám sống vì cộng đồng, con đưòng thành công trong tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao những người tham gia công tác từ thiện và tình nguyện khi còn trẻ, vì cái này không chỉ cho thấy năng lực, mà còn cho thấy phần "người" bên trong nhân viên tương lai của họ.

- Tích vốn: chuyện này không bao giờ là trễ cả, đừng hoang phí mọi thú mình kiếm được hay người khác cho khi còn trẻ. Ở phần kế hoạch ngắn hạn, mình sẽ chỉ nói đến những giá trị vật chất. "Phi thương bất phú", hãy chuẩn bị sẵn sàng một vốn kể cả nhỏ hay ít để khi chín muồi thì sẵn sàng nhảy vào thương trường.

4. Kế hoạch dài hạn:

Điều này đòi hỏi tầm nhìn và cần được thực hiện sau khi trả lời đưọc những câu hỏi quan trọng của đề bài. Mọi việc làm ở kế hoạch ngắn hạn cũng chỉ là để phục vụ cho kế hoạch dài hạn. Kế hoạch dài hạn là khi ta tự hỏi bản thân, sau khi tốt nghiệp đại học muốn thấy chính xác mình đã đạt được cái gì, đang ở đâu, và chuẩn bị bước chiến tiếp theo như thế nào.

- Đầu tư tri thức: có hai loại đầu tư không bao giờ thiệt, đó là đầu tư vào thông tin và đầu tư vào tri thức.

Nếu có điều kiện, hãy theo học một cái gì đó mà bạn hiền yêu thích. Bất kể là cái gì, một ngôn ngữ mới, một ngành nghề mới, một môn thể thao mới. Nếu đầu tư vào kinh doanh có thể thất bại thì đầu tư vào những thứ "ấm vào thân" sẽ không bao giờ thiệt được cả. Đọc nhiều sách hơn, không chỉ sách văn học mà còn cả sách kinh doanh, sách tư duy... Đặt ra mục tiêu trong mùa hè phải đọc hết bao nhiêu quyển sách. Mỗi mùa hè mình lại học một cái gì đó yêu thích, vài năm trước thì là bánh, rồi tìm cách thi lấy bằng lặn chuyện nghiệp (dù thất bại thảm hại). Nhưng mình nhận ra rằng không phải cái gì cũng dành cho mình, và tìm ra điểm yếu của bản thân là sợ không gian kín đến chết khiếp. Thế mới nói, biết điểm yếu điểm mạnh của mình rất quan trọng. Đi du lịch cũng là một cách học, nhìn cuộc sống mới rộng lớn, xem cách người các vùng miền khác sống như thế nào, ăn cái gì, tư duy ra sao... Tất cả những cái đó, đều "ấm vào thân" hết đấy.

- Đầu tư quan hệ:

Mỗi người bạn hiền gặp đều biết (ít nhất) một thứ mà bạn không biết. Và chẳng ai nói trước được sau này bạn không cần nhờ đến người bạn hay người lạ đó, thậm chí còn làm ăn với nhau không biết chừng. Vì thế hãy dẹp bỏ sự đố kị hay cái tôi, làm quen với tất cả mọi người, từ mọi tầng lớp trong xã hội này, kể cả nếu ban còn dành cả một mùa hè lê la khắp nơi chỉ đẻ làm quen học hỏi từ người lạ, thì sau mùa hè đó, khi nhìn sổ danh bạ tăng lên đáng kể với những kinh nghiệm không học được ở đâu khác, thế là bạn hiền đã lớn hơn rất nhiều rồi.

- Đầu tư vào đầu tư:

Đơn giản thì "vắng mợ thì chợ vẫn đông", và "núi cao còn có núi cao hơn". Cho dù những thành quả bạn đạt được sau khi thay đổi bản thân mình là vô cùng to tát so với "em của ngày hôm qua", thì ngoài kia cả tỉ ngưòi vẫn đang cố gắng hết sức mình, và phải thẳng thắn thừa nhận là họ hơn mình rất nhiều. Cũng như ngày hôm nay bạn hiền mệt quá, không muốn cố nữa, thì người ta vẫn đang gắng hết sức ngoài kia. Vì thế, hãy không ngừng vạch ra kế hoạch mới mỗi ngày, liên tục. Sống như vậy sẽ thấy cuộc sống rất có ý nghĩa, ngày trôi qua rất nhanh. Tìm kiếm những người cùng chung lý tưởng và chơi "trò chơi vương quyền" của riêng bạn hiền. Không ai giới hạn được điều này cả, và những người thành công thì không nghỉ ngơi - dù chỉ một giây. Bất kể sự cố gắng của họ ở thời điểm hiện tại là nhìn thấy được, hay không nhìn thấy được thì cuối cùng, họ vẫn cứ thành công. Họ không bỏ cuộc.

21. Chương 21: Vụng Về Trước Cuộc Sống

Không phải ai sinh ra cũng muốn làm Dương Quí Phi.
Có những người, cầm kiếm và trở thành Ngọc Lan.

Và đó đều là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Vẻ đẹp, sự giàu có, mức độ thành công, tình yêu, ước mơ, đam mê, đích đến... Tất cả đều rất tượng trưng.

Cách để trở thành một con người trẻ tuổi thanh lịch và văn minh là gì?

Ngày xưa mỗi lần mình đấu khẩu với các bạn bè đến từ nước khác, đều khăng khăng rằng cứ phải "da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu" mới là đẹp - trong khi đó, tụi nó thích những người phụ nữ to lớn, có mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang. Cho đến khi chẳng còn sức mà chí chóe, bạn thân mình chỉ nói: "everything is subjective", nghĩa là, mọi thứ trên đời này chỉ mang tính chất chủ quan, tượng trưng mà thôi. Bạn nhìn nhận một sự vật và một câu chuyện là thế nào, thì nó có ý nghĩa như vậy. Nếu trong mắt bạn, bầu trời có màu vàng thì nó là màu vàng. Nếu bạn cho rằng thước đo hạnh phúc của bạn là một gia đình, thì chính là như thế. Nếu bạn nghĩ mọi con vật đều bình đẳng với con người, thì đúng là như vậy.

Và bạn biết gì không? Bạn không cần phải tranh đấu, lý giải, cố gắng làm cho người khác HIỂU hay ĐỒNG TÌNH với bạn làm gì cả. Nó không cần thiết, nó cũng chẳng để làm gì. Đặc quyền tin vào một thứ gì đó theo ý muốn là một loại quyền ai cũng có. Con cún nhốt trong nhà cả ngày đợi bạn về vẫn vui vẻ như thường, bởi vì nó tin rằng đó là hạnh phúc. Nó không coi những giờ lê thê chán chường là bất mãn của nó. Đó là cách nhìn nhận một sự việc khác nhau, trong từng đôi mắt khác nhau. Bạn không cần phải nghe theo niềm tin, quan điểm sống và giá trị chuẩn mực của bất kỳ ai cả. Nếu bạn đang rất hạnh phúc, dù vất vả một chút, và có người nói với bạn rằng "mày ngốc lắm!" thì là người ta sai, chứ không phải bạn.

Nếu đã không hiểu, không muốn hiểu, không chủ động nhìn về một hướng - bạn không ép người ta được.

Giữ niềm tin của bạn cho riêng mình, bảo vệ nó, đấu tranh vì nó. Đừng để người khác đặt bạn vào guồng quay của họ, và cũng đừng ép bất cứ ai vào vòng xoay của bạn. Bạn hiền thân mến, bạn chỉ cần sống thật tốt với những gì bạn thấy là quan trọng, để không phải nói quá nhiều chữ "nhưng" nữa.

Không phải ai sinh ra cũng muốn làm Dương Quí Phi. Có những người, cầm kiếm và trở thành Mộc Lan. Và đó đều là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn...

22. Chương 22: Sợ Tuổi 16

Làm thế nào để đi đúng hướng ở tuổi trăng tròn?
Trong một lần nói chuyện với một chị gái mà mình rất quý, một người cực kì thành đạt và đang xấp xỉ cái ngưỡng 30 - độ tuổi mà phần lớn phụ nữ đều sợ, chị có nói với mình là: "ước gì chị chỉ 16 tuổi! Còn thời gian, còn cơ hội để làm tất cả những cái gì mình thích. Chị ước gì mình đã làm tất cả những dự định bây giờ, sớm hơn!"

Phản ứng đầu tiên của mình là: "thôi chị ạ, em sợ cái tuổi 16 lắm!"

Thật sự là thế, cứ nghĩ đến cái tuổi 16 là cảm thấy hốt hoảng. Bảo nếu bây gìơ cho vàng để sống lại tuổi 16 cũng không dám.

Sợ cái tuổi phải quyết định quá nhiều thứ trong cuộc đời này, mà khi đó chúng ta lại chẳng biết gì nhiều. Nghĩ rằng cuộc đời thật đơn giản, nghĩ rằng mọi vấn đề hôm nay, chỉ ngày mai thôi là giải quyết xong.

Sợ cái tuổi có quá nhiều năng lượng, nhưng lại không có quyền với cuộc đời mình. Cái quyền lớn nhất lúc đó, có lẽ là quyết được xem bữa sáng sẽ ăn gì. Chuyện học hành, dự định, quyền hạn của một con người ở tuổi 16, nói thẳng ra là gần như không có.

Sợ cái tuổi mà mọi chuyện bạn làm khi ấy, khó mà đúng, và đều phải trả giá thật đắt về sau nếu đi sai đường.

Sợ cái tuổi tò mò về tất cả mọi thứ, hứng khởi trước tất cả mọi thứ, và bị rình rập bởi tất cả mọi thứ.

Sợ cái tuổi yêu lần đầu tiên, và bị tổn thương lần đầu tiên.

Nhiều lúc ngồi với người yêu, mình cũng cười cười, thở than: "sao em không thể gặp anh sớm hơn?", câu hỏi muôn thuở. Nhưng anh bảo: "có gặp em sớm hơn, anh cũng không yêu em được."

Hãy nâng niu cái tuổi 16 không-bao-giờ-trở-lại thêm một lần nào nữa ấy, các bạn ạ. Đối xử tử tế với nó, tạo ra những kỷ niệm đẹp với nó, để nó trôi qua mà không phải ăn năn hối tiếc cái gì. Để nó trở thành cột mốc quan trọng trong cuộc đời, chứ không phải là điểm bắt đầu mọi sự bi thương của bạn. Dù cho có khuyên bạn hiền "suy nghĩ thật kỹ" ở cái tuổi 16, cũng là rất khó. Vì lúc ấy, thật sự bạn đã biết gì đâu?

23. Chương 23: Đánh Nhau Với Định Kiến, Khó Thật Đấy

(Hay những cách để "đạp lên trên định kiến" mà sống!)
Khi mà mình còn học cấp 3, câu mình nghe rất nhiều đó là: "làm gì có chuyện vừa ra trường đã kiếm được ngay 10 triệu hàng tháng!" Mức lương 10 triệu, tương đương với khoảng $500, cũng chỉ là mức lương các bạn đi làm thêm ở Hàn Quốc thôi. Nhưng nó là cao với mặt bằng ở Việt Nam.

Những lúc ấy mình không nói lại nhiều. Khác với một kẻ liều lĩnh và nhiều tài năng - tất cả những gì mình có là sự may mắn và chăm chỉ, cộng với một chút cẩn thận. Mình kiếm được tiền từ trước khi cầm tấm bằng đại học. Đủ ăn đủ tiêu, nhiều hơn cái mặt bằng chung kia. Nhưng là vì chăm chỉ. Nói đơn giản thế này, có thể các bạn hiền không biết, nhưng ai giỏi tiếng Hàn và biết nắm lấy cơ hội ở Việt Nam đều kiếm được ít nhất $1000/tháng. Mình làm công việc của riêng mình, bận nhưng vui. Và dĩ nhiên là cũng chẳng thiệt thòi gì so với mức lương của những người đã chọn Hàn Quốc.

Nhưng mình viết đến đây không phải là để khoe mẽ về chuyện tiền bạc hay gì khác, chỉ là muốn nói đến chuyện quả thật là rất khó, khi lức nào ngưòi đối diện cũng muốn so sánh và không tin tưởng bạn. Giống như vịêc bạn bước vào một căn phòng, và trước khi bạn kịp nói rằng bạn là ai - bằng cái miệng của bạn, bằng ngôn từ của bạn - thì ngưòi đối diện đã có những sự đánh giá, kỳ vọng, so sánh riêng của họ rồi. Và đó là một chặng đường dài rất bất công.

Cứ như là phải tranh đấu với một đối thủ vô hình vậy. Chẳng biết bao giờ mới thắng. Mà thắng cũng chẳng được cái gì.

"Con nhà ngưòi ta", "anh trai", "chị gái", "đứa bạn thân"...sẽ thật tệ nếu hai ngưòi trông hao hao giống nhau, làm những công việc giống nhau, xuất phát điểm giống nhau - thật là hoàn hảo để mang ra so đo. Bạn có biết không, như thế có thể sẽ phá hủy một mối quan hệ đấy.

Thật tệ, nếu bạn luôn nói với ai đó rằng bạn sẽ mãi mãi không bằng ngưòi kia. Bạn kiến tạo ra một rào cản cho sự phát triển, sự ức chế trong tâm lý và sự khó chịu của ngưòi ở vai thấp hơn.

Và cho đến tận khi bạn cố gắng chứng minh một điều hoàn toàn khác, ngưòi ta vẫn chỉ muốn tin vào cái gì mà họ nghĩ là đúng. À, khó chứ - nếu bạn đã luôn luôn chậm hơn một bước, đã mấp mé thành công muộn hơn. Nó gần như là chẳng có nghĩa lý gì.

Đánh nhau với định kiến, khó thật đấy.

_________________

24. Chương 24: Khi Bạn Không Có Trách Nhiệm Với Ước Mơ Của Mình

Khi bạn không có trách nhiệm với ước mơ của mình, đương nhiên là người khác có quyền tước nó đi
Vì sao bạn cần học cách có trách nhiệm với cuộc đời mình từ khi còn trẻ?

Khi còn nhỏ, mình đã vòi vĩnh rất lâu để có được con mèo đầu tiên. Mình không biết nuôi dưỡng và chăm sóc nó đúng cách. Mình nghĩ rằng "phải" sống với mình là chuyện buồn đối với nó. Chuyện gì đến cũng đã đến. Bố mẹ mình mang cho con mèo đó đi. Lúc ấy mình chỉ biết khóc lóc thảm thiết vì không ai để ý đến cảm giác của mình, vì mình mất một người bạn, tất cả mọi loại đau thương đều của riêng mình.

Mình không ý thức được chuyện đó là do mình, và chuyện con mèo của mình đã tội nghiệp đến thế nào.

Ước mơ, người yêu, hi vọng, sự nghiệp, năng lực...tất cả đều như vậy. Nếu bạn hiền không có trách nhiệm với nó, nó sẽ biến mất, hoặc tệ hơn là bị người khác lấy mất. Thông thường lúc đó bạn sẽ quá bi ai để nhận ra và thừa nhận rằng, lỗi lầm là của bạn. Bạn sẽ không thấy rằng, đó là do bạn không đủ mạnh mẽ, không đủ chu toàn, không đủ nghị lực để bảo vệ cái gì là của bạn.

Điều khó nhất trên đời không phải là chịu tổn thương hay mất mát, mà là tự nhận thức được nỗi thất vọng về bản thân mình. Là khoảnh khắc chấp nhận mình sai, nhận lỗi, cảm thấy những gì có trong đầu mình trước đó đã hoàn toàn lụi bại, nhìn nhận sự thật không được như kỳ vọng là do mình chểnh mảng mà lầm lỡ. Là thật sự đối diện với cái viễn cảnh hào hùng trong đầu mình và thừa nhận mình thua cuộc là do mình đã không đủ cố gắng. Do mình đã không đủ trách nhiệm. Do mình đã ích kỷ. Quá ích kỷ để buông bỏ giấc mơ lỡ làng, hay những gì là của mình. Hay một ai đó. Nhiều người vì "nhấc lên được, mà không đặt xuống được", nên cứ phải sống trong dằn vặt với chữ "nếu" mãi, bó buộc bản thân trong thất bại, không dám thừa nhận là mình đã vô trách nhiệm.

Nếu cứ như vậy thì sẽ chỉ khổ bạn, khổ cả giấc mơ của bạn. Cái tôi của chúng ta đều lớn. Quá khó để chấp nhận mình sai. Vừa sai lại vừa rất buồn. Chẳng mấy ai muốn vừa phải nói "tôi đau quá", lại vừa phải nói "là do tôi" cả.

Bạn hiền, nhất định phải có trách nhiệm với những gì là của mình. Lời nói, lời hứa, mong muốn, tình cảm, niềm tin, tương lai. Bạn chẳng có ai để đổ lỗi cả nếu mọi thứ tan tành. Nếu bạn đã không toàn tâm toàn ý với nó, dĩ nhiên là nó sẽ không đến và ở bên bạn đâu.

25. Chương 25: Con Gái Rất Cần Một Người Bạn Để Có Thể Tranh Cãi Cùng

Phụ nữ sinh ra là để yêu, không phải là để ganh ghét đố kỵ lẫn nhau. Nếu cảm thấy muốn làm tổn thương một người phụ nữ khác, hãy nghĩ đến "con gái" tương lai của mình. Hãy đối xử với người phụ nữ khác, như cách bạn muốn con gái mình được đối xử.
Phần lớn chúng ta đi cùng với những người làm chúng ta thoải mái, nói với chúng ta những điều tốt đẹp và gật đầu với tất cả những chuyện chúng ta làm.

Nhưng cá nhân mình cảm thấy hạnh phúc khi có những cô bạn mà mình có thể tranh cãi đến cùng vì một vấn đề gì đó, có người nói với mình rằng mình xấu xa và ích kỷ đến thế nào, rằng mình nông cạn và ngu ngốc ra sao. Phụ nữ ít khi chịu được những lời nói...thật, nhất là khi những lời nói đó đến từ những người phụ nữ khác. Bản chất của chúng ta là đố kỵ và hiếu chiến. Chúng ta muốn được thông cảm, được tán dương, được chiều chuộng. Đặc biệt là càng không muốn thua kém (những) người phụ nữ khác.

Mình có những cô bạn mà trong vòng ba năm đi cùng nhau thì may ra bọn mình có đồng quan điểm về một thứ duy nhất. Còn lại là những lần đấu khẩu đến 3h sáng về tất cả mọi thứ trên đời. Bạn hiền có thể hỏi mình rằng có phải như thế rất chán và rất mệt mỏi hay không? Mình thừa nhận là đã từng có lức mình rất bực, thậm chí định nghỉ chơi luôn.

Sau đó, mình nhận ra rằng mình nhớ những câu "không", nhớ những câu "mày điên à?" rất nhiều. Những lời đó làm mình ít lạc đường hơn, so với lúc nghe thấy câu "ôi mày đúng quá, làm đi" Chỉ có những người thật lòng quý bạn, và không phải giấu giếm suy nghĩ thật của họ với bạn, thì mới sẵn sàng chiến đấu với bạn hết lần này đến lần khác như vậy. Để có thể thoải mái "hóa rồng" trước mặt người khác, không đơn giản như bạn tưởng đâu.

Mình nhận ra rằng vẻ đẹp của tình bạn không nằm ở chỗ hai bạn là hai giọt nước. Nó là mọi sự khác biệt, là những trận cãi vã, những màu sắc trên cơ thể và tính cách, thái độ - nhưng bạn có thể, biết và muốn lắng nghe lẫn nhau. Từ đó giúp nhau tốt lên. Họ không cần bạn phải trở nên giống họ hay ngược lại, họ để bạn phát triển theo cách riêng của bạn, bản sắc của bạn, suy nghĩ của bạn, sở thích của bạn, quan điểm của bạn. Bạn không biến thành một người mờ nhạt, do có bè bạn như vậy ở bên.

Và nhất là con gái. Bạn cần một người bạn gái để có thể đấu khẩu cùng, nhưng yêu thương nhau vô điều kiện.

Bạn cũng có người bạn như thế chứ?

26. Chương 26: Chọn Bạn Mà Chơi? - Câu Hỏi Khó Nhất Của Tuổi 20

Hiểu rằng mình rất may mắn, và mình không muốn trở thành một người cay đắng. Nếu có ai đó tiếp tục muốn làm tổn thương bạn, hãy mỉm cười và để nó qua đi, hãy nói về những niềm vui và hi vọng. Hãy luôn cảm thông và giúp đỡ. Từ hôm nay, hãy vị tha hơn.
Câu hỏi khó nhất của tuổi 20, ai sẽ là bạn mãi mãi và ai sẽ là người làm bạn tổn thương, sau từng đó sự tin tưởng và những gì trải qua cùng nhau? Carrie Bradshaw, cô gái nổi tiếng với series sex and the city có nói thế này: "thật ra, nếu những cô gái của chúng ta mới là tri kỉ, còn đàn ông chỉ là người để vui vẻ cùng thôi thì sao?" - phản ánh một thực tế rằng, bạn thân là ngưòi cực kì quan trọng trong cuộc sống, là gia đình thứ hai. Chúng ta cần những phẩm chất gì ở người bạn thân của mình?

1. Lòng trung thành. Phẩm giá số một là lòng trung thành. Người đến với bạn vì bạn là chính bạn, không phải vì số lượng followers hay chiếc túi Dior bạn đang đeo, cũng chẳng phải vì câu chuyện phù phiếm về bạn trên SNS. Một người nào đó đã nhìn thấy bạn không tiền, không nhà, làm chuyện ngu ngốc và vẫn "chọn" làm bạn của bạn.

2. Sự tích cực. Bạn không cần một người nói rằng bạn xấu xí, rằng bạn không làm được gì. Bạn không cần một người chỉ muốn bạn đứng đằng sau chứ không phải là bước cùng bạn. Bạn cần một người sẽ động viên bạn, tin tưởng bạn và tự hào về những chiến công của bạn.

3. Người tốt. Hoặc là một người yêu động vật, làm sao mà một người yêu chó có thể là người xấu kia chứ? Nói đùa vậy thôi, hãy chọn chơi với một người qua cách nhìn thấy bạn ấy đối xử với thế giới này. Nếu bạn ấy không coi người già, người nghèo ra gì - thì bạn ấy cũng không ra gì đâu.

4. Sự thẳng thắn. Nói thật là, nếu bạn đang đi hẹn hò với chàng trai trong mộng mà bạn lại phối đồ xấu xí, cho dù đó có là bộ sưu tập mới của Channel đi chăng nữa, thì bạn cũng cần một người nói với bạn là: "tỉnh lại đi bà ơi!"

5. Tình yêu. Bạn thân nhiều lúc còn hơn cả anh chị em ruột thịt. Một lý do đơn giản thôi, họ yêu bạn thật lòng, yêu rất nhiều. Không quá khó để nhận ra tình yêu chân thật đâu, cho dù nó nghe có như kiểu "tại sao mày ngốc quá vậy?", "tại sao mày không dậy ăn phở với tao?", "tại sao mày lại tha thứ cho cái thằng đó?" - thì nó vẫn là tình yêu.

27. Chương 27: Chuyện "những Người Cay Đắng"

Làm thế nào để tha thứ cho những người làm bạn buồn?
Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những người bạn có thể ở cùng cả ngày vui vẻ không chán, và cũng có những người bạn rất "ngại" gặp không? Bạn không ghét họ, nhưng mỗi lần gặp gỡ bạn đều không cảm thấy hứng khởi, bạn thấy chán chường, uể oải và chẳng biết nói gì, mặc dù bạn cũng chẳng biết phải tả như thế nào. Bạn tự biết họ là người tốt, bạn biết họ quý bạn, nhưng bạn cũng biết là bạn rất ngại gặp họ. Tại sao vậy?

Có một từ được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh để miêu tả về thần thái của ngưòi đối diện, mà lại rất ít được dùng trong tiếng Việt - bitter. Nếu dịch câu "you look bitter" ra thì chỉ có thể nói đúng nghĩa đen là: "trông mày cay đắng thế". Chúng ta thật sự không nói với nhau như vậy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng quả thật có rất nhiều người "cay đắng".

Trước đây mình từng có một trận cãi vã rất lớn với bạn thân nhất của mình, nguyên do là lúc đó mình rất hạnh phúc, còn bạn ấy nói những điều làm cho mình nghi ngờ chính hạnh phúc của mình. Mình đã giận trong một thời gian rất dài, cho đến một ngày cô ấy thừa nhận, cô ấy nói những điều "cay đắng" như vậy bởi vì bản thân cô ấy không hạnh phúc, không được yêu thương đủ, không cảm thấy tin tưởng cuộc sống - đó chính là lý do mà cô ấy vô tình đã trở nên "cay đắng", không cố ý, nhưng vẫn mong muốn những người xung quanh hiểu cái cảm giác mà mình đang trải qua, mặc dù nó rất kinh khủng. Vô hình chung, vì không gian bao quanh rất cay đắng, mà cái sự cay đắng đó lan tràn.

Từ sau khi hiểu điều đó, mình luôn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đối diện với những người luôn khó chịu, không bao giờ nói tốt với người khác một lời, thích "hạ bệ" người đối diện, chê bai, lên án, hay "kéo" bạn xuống cùng cấp độ đau khổ của họ. Họ không cố tình. Thực sự chỉ là đã có quá nhiều người khác "cay đắng" với họ.

Nếu bạn luôn là một người thành công, được yêu thương chiều chuộng, được đối xử tử tế, được 9/10 người qua đường mỉm cười với mình (người còn lại đang cắm mặt vào điện thoại viết blog) thì sẽ rất khó để bạn có thể hiểu được vì sao có những người lại khắc nghiệt đến như vậy. Bạn sẽ không biết cảm giác thức giấc mỗi ngày, nghe lời nhiếc móc, tranh đấu, xù lông, gầm gừ, để bảo vệ chính mình đâu.

Vì thế, từ hôm nay, hãy vị tha hơn. Hiểu rằng mình rất may mắn, và mình không muốn trở thành một người cay đắng. Nếu có ai đó tiếp tục muốn làm tổn thương bạn, hãy mỉm cười và để nó qua đi, hãy nói về những niềm vui và hi vọng. Hãy luôn cảm thông và giúp đỡ.

_________________

28. Chương 28: Những Kẻ Nói Dối Nguy Hiểm Nhất

Cho dù có chuyện gì xảy ra trên đời, hãy luôn nhớ rằng bạn là người như thế nào, trái tim của bạn mong muốn điều gì và vì sao bạn đã cố gắng đến ngày hôm nay.
Người ta vẫn luôn nói rằng, những kẻ nói dối nguy hiểm nhất, là những kẻ không biết mình đang nói dối - họ thật sự tin rằng những gì họ nói đều là sự thật.

Bố mình là quân nhân. Điều đó có nghĩa là dối trá trong gia đình là chuyện bất khả thi, không thể chấp nhận được, không có lời giải thích. Mình không suy nghĩ lần hai về những người nói dối. Có những người nói dối nhỏ/to/vô hại/rất có hại. Có những người nói dối nhiều đến mức họ không thấy lạ miệng với chuyện đó, để tránh phiền phức, để tăng niềm tin, để tạo những thứ mà thực tế không tặng cho họ. Mình có thể hiểu được việc nói dối về một lợi ích nào đó, mình không thể hiểu được việc sống trong một lời nói dối và coi nó như là sự thật. Tại sao có thể làm được như vậy?

Trong tiếng Anh có một câu mình rất thích và cũng rất ái ngại: fake it till you make it - bạn càng nói, hành động, thể hiện một điều gì đó không thật nhiều bao nhiêu, thì sẽ có một ngày nó trở thành sự thật. Câu này vừa có nghĩa tích cực vừa có nghĩa tiêu cực. Nhưng dù gì thì cũng vẫn là nói dối mà thôi.

Mình biết một người. Ngay từ đầu câu chuyện, mình đã biết người đó nói dối về mọi thứ. Mục tiêu chính là để kiếm tiền. Tuy vậy cậu ta cũng không làm hại ai cả. Mình để yên, mình cũng giả như không biết. Vì mình rất muốn quan sát xem tại sao lại có thể như vậy. Và mình rất đỗi ngạc nhiên, lời nói dối về cuộc sống đó của cậu ta dường như không phải là một lời nói dối ngay cả với chính cậu. Cậu ấy sống với lời nói dối ấy với một đam mê, sự cẩn trọng và chỉn chu đến khó tả. Điều buồn cười là cho dù biết tất cả như vậy, mà khi theo dõi toàn bộ câu chuyện - đến chính mình đôi lúc còn hoài nghi cái sự thật mà mình biết.

Nói dối, hay đánh lừa chính bản thân mình đều là điều không tốt. Đó là một cảm giác sảng khoái và êm ái, nhưng nó không tốt. Mình hiểu rõ chuyện đó, mình muốn đối mặt với những vấn đề của mình. Nói dối người khác không nguy hiểm bằng nói dối chính mình. Nếu bạn không nhận ra rằng bạn đang bào chữa cho bản thân, đang đánh lừa đôi mắt và đang đổ lỗi cho người khác thì bạn sẽ không bao giờ vượt qua chính mình được.

Điều quan trọng là bạn có đối diện được với những khúc mắc của bản thân hay không? Đừng đổ lỗi cho kẻ nào đó hớp hồn bạn, nếu vốn dĩ bạn đa tình. Đừng huyễn hoặc về nơi mình đến từ, vì tố chất mới quyết định tương lai. Đừng phân bua cho thời điểm nếu bạn chưa sẵn sàng.

29. Chương 29: Bạn Có Bị Mù Không Ấy Nhỉ?

Đừng để bị bắt nạt vì bạn không biết một điều gì đó. Hãy trang bị tất cả mọi kiến thức có thể, để cứu chính mình trong những lúc tuyệt vọng nhất.
Có một loại mù lòa rất đáng sợ. Đó là sự mù lòa cái mình không biết.

Khi mới sang Hàn, cái cảm giác mà mình nhận thức được rõ ràng nhất không phải là người xứ Hàn cư xử với mình ra sao, mà là lúc bạn bè người Việt đồng trang lứa với mình thường xuyên nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn, cười một trò đùa gì đó bằng tiếng Hàn mà họ nghe được trên đài phát thanh, khi cần phải mua gì hay cần gì, mình luôn phải nhờ họ giúp. Chưa bao gìơ mình ý thức được mạnh mẽ đến như thế việc mình "mù lòa", như một người khuyết tật. Việc không thể đọc, không thể giải thích, không thể tự tìm kiếm những thứ mình cần - quả thật vô cùng đáng sợ.

Cái mình có thể tự là được, nhất định phải cố gắng làm. Đừng nghĩ có thể trông cậy vào người ta, thuê người ta, nhờ người ta các bạn ạ. Người ta sẽ muốn tiền của bạn, hoặc là qua quýt, hoặc lừa bạn, thậm chí còn coi thường bạn sau lưng. Đừng để chuyện đó xảy ra.

Bất kể là ai, có điều kiện là phải học. Mù lòa tri thức thì chỉ có học mới chữa được. Học, để không bị người ta bắt nạt. Bạn hiền nhất định phải học những cái mà bạn muốn làm. Rất nhiều người không đi spa ở Việt Nam vì họ hiểu quá rõ nó như thế nào. Rất nhiều người không cần tốn ngàn đô thuê phiên dịch vì họ tự làm được. Rất nhiều người khác sống được - vì bạn chẳng biết gì cả. Họ sinh ra vì bạn mù lòa.

Nhiều lúc mọi người nhờ mình tìm thông tin về cái này cái kia, hỏi nhiều quá, mình cũng nghĩ: "đơn giản vậy sao không làm được? Sau đó mình nhớ ra, đơn giản với mình vì mình biết. Phức tạp với người khác vì họ thực sự không biết. Nếu đã không biết - như mình những năm xưa, tìm mua ít đồ còn khó khăn, nói gì những chuyện to tát?

Thế nên cho dù các bạn ạ, có chuyện gì đi nữa thì cũng nhất định phải học, phải biết. Tri thức là sức mạnh.

_________________

30. Chương 30: Bạn Có Dám Tắm Cho Người Khác Vì Tiền Ko?

Nếu bạn muốn theo đuổi nghề làm dịch vụ, nếu bạn nghĩ rằng bạn có khả năng làm nhà hàng hay khách sạn, bạn cần phải suy nghĩ xem, bạn coi bao nhiêu người trên đời này là thượng đế?
Trong phố mình có hai hàng gội đầu. Tóc mình dài quá hông. Một hàng gần hơn, nhưng lần nào mình qua cũng nhận được câu hỏi: "vì sao em không cắt tóc đi?", hàng kia xa hơn một chút nhưng cần mẫn bỏ ra hai tiếng uốn từng lọn tóc cho mình.

Câu hỏi đặt ra là, mình đi hàng nào trong số hai hàng đó, nếu chất lượng dịch vụ và giá thành như nhau?

Có rất nhiều thứ mà ở Hàn Quốc có, không biết đến bao gìơ mới có thể mang về Việt Nam. Trong đó phải kể đến thái độ của người làm dịch vụ.

Trước đây khi mình mới sang Hàn, điều làm mình ngạc nhiên nhất không phải là sự phát triển hào nhoáng, mà đó là lần mình đi tắm ở bể tắm hơi công cộng, biết rằng có thể thuê người kì cọ cho mình. Các cô chú tầm trung niên, chỉ mặc mỗi đồ lót, họ sẽ kì cọ cẩn thận ra cả một...tấn ghét trên người bạn với cái giá dao động trong khoảng từ $20 đến $80. Họ làm rất trân trọng, rất vui vẻ, lịch sự và thoải mái. Bạn sẽ không bao giờ nghe nửa lời chê bai thân thể, thái độ khó chịu ca thán hay sự xấu hổ trong mắt họ.

Khi thấy điều đó, mình đã rất ngạc nhiên. Khi mẹ mình sang Hàn Quốc chơi, mình đưa mẹ đi tắm hơi và hỏi: "loại hình này hay như thế sao ở Việt Nam không có hả mẹ?" Mẹ mình nói rằng vấn đề không phải người Việt không đủ tiền mà xây một cái nhà tắm hơi, mà là không có người kì lưng, kì chân cho con mà vẫn tươi cười được đâu.

Đứng là như vậy. Thái độ của người làm dịch vụ quyết định nên sự thành công, uy tín và vị trí của người đó trong mắt khách hàng. Nếu như ở Việt Nam, mọi người sợ chuyện vào xem đồ mà không mua hay mua ít, mua "không đúng ý" của người bán để họ có thái độ rất khó chịu thì ở Hàn không như thế. Ở Việt Nam, khách hàng không phải lúc nào cũng là thượng đế - bạn chỉ là thượng đế khi bạn đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của người bán. Như vậy có ngược đời không?

Trở lại câu chuyện trên. Mình dĩ nhiên chọn nơi mình cảm thấy được phục vụ thoải mái hơn, cho dù xa hơn. Mỗi lần mình đi qua tiệm gội đầu kia mà họ hỏi sao mình không vào, mình đều nói: "vì lần nào anh cũng nói em cắt tóc đi."

Bán dịch vụ rất khác với bán hàng. Hàng của bạn có chất lượng, có tiếng tăm thì tự nó đã có vị trí. Ví như cháo chửi - ngưòi ta chửi cũng được - những đúng là cháo ngon nên khách mới nghe. Còn đã bán dịch vụ thì ngoài tay nghề ra bạn chỉ có thái độ là mang ra cạnh tranh được với người ta mà thôi, còn lại chẳng gì khác cả.

Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu làm dịch vụ. Hãy là một người bán hàng thông minh và tiến bộ. Bạn sẽ vẫn kiếm được tiền nếu bạn hành nghề, những khả năng cao là bạn sẽ mất khách hàng vào tay một người không giỏi như bạn, nhưng khéo hơn.

31. Chương 31: 15" Cho Bản Thân Mỗi Ngày, Lấy Sức Chiến Đấu

Học cách chăm sóc bản thân mình, học cách chăm lo cho chính mình, đừng để gục ngã rồi kiết sức. Khi còn trẻ, không được coi thưòng việc nghỉ ngơi, vì sao?
Mình có một cô bạn là giảng viên dạy tiếng Anh ở mấy trung tâm cùng một lúc. Bạn mình đi dạy hơn 10 tiếng mỗi ngày, chạy xe từ quận này sang quận khác hết vài tiếng, cứ như thế, đến lúc về nhà thì đúng là chỉ còn thời gian để đặt lưng xuống mà ngủ chứ làm gì có chuyện đi cà phê chém gío hay hẹn hò yêu đương. Có lần nó nói với mình, cho dù nó có về muộn đến thế nào đi chăng nữa, mệt đến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ nằm trên giường 15 phút, kiên quyết không ngủ vội - mà cũng chẳng để làm cái gì khác, không chấm điểm, không soạn giáo án, chỉ đơn giản là có 15 phút ngồi ngó nghiêng facebook, instagram, tumblr... Và nó gọi đó là "15 phút của mình, chỉ cho mình" mà thôi.

Ngày đó thì mình không hiểu lắm. Mình viết là chủ yếu, cho nên công việc chủ yếu là ngồi...nhìn ngắm tất cả mọi thứ và viết lại. Đôi lúc mình còn có cảm giác là vua thời gian, mình viết rất nhiều nhưng khi người khác hỏi: "cả ngày hôm nay mày làm gì?" thì mình cũng chỉ có thể nói là: "à, viết!", và người đó ngó mình như thể mình chỉ ngồi nghệt ra một chỗ cả ngày.

Rồi các tác phẩm viết lách của mình được đón nhận, mình đi nhiều hơn, làm nhiều hơn, gặp nhiều ngưòi hơn, mình không còn cái khoảng thời gian "nghệt ra" cả ngày chỉ để viết nữa. Đến lúc đó, mình mới hiểu "15 phút của mình, chỉ là của mình" quý giá đến thế nào, dù cho nó rất ngắn ngủi - nhưng đó là khoảng thời gian mình trong đợi nhất trong ngày. Khi mình đã làm xong việc mình cần làm, phải làm, haìn thành không chỉ kì vọng của bản thân mà còn là sự trông đợi của người khác, khi mà cuộc sống quá bận rộn, mình không còn quá nhiều lúc "chỉ dành cho mình" nữa. 15 phút đó mình cho phép bản thân nhớ lại sự thoải mái, những gì mình thích, những điều mình muốn làm. Nó làm cho mình cảm thấy mình không già đi, không bị cuốn theo những lo toan bực dọc, nó sạc đầy năng lượng cho ngày tiếp theo.

Khi lớn lên, chúng ta sẽ luôn thèm ngủ, thèm nghỉ. Nghỉ cũng chỉ để ngủ. Có quá nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ. Những lúc đó, hãy cho mình "15 phút thần thánh" không để làm gì, chỉ để cho mình thôi nhé. Bạn hiền sẽ rất cần nó đấy.

_________________

32. Chương 32: Cái Gì Bạn Có, Người Trẻ Tuổi Khác Cũng Có

Làm thế nào để thắng các đối thủ nặng kí khác trên đường đời?
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang thắng thế trước người khác.

Trong buổi giao lưu Hàn Quốc: đi về phía bình minh, rất nhiều bạn hiền đã hỏi về chuyện làm thế nào để có được học bổng đi Hàn Quốc, làm thế nào để cạnh tranh, làm thế nào để là người được chọn.

Đơn giản như thế này: "cái gì bạn có, người khác cũng có." Xã hội và cuộc sống là như vậy. Đừng bao giờ quá tự tin mà nghĩ rằng bạn rất giỏi, bạn có rất nhiều thứ, bạn có mối quan hệ rộng hay nhiều điều trong tay mà bạn cho rằng mình sẽ thắng. Không, đặc biệt là những thứ trên giấy tờ hay bằng cấp - cái đó đúng ra lại chính là thứ đơn giản nhất để mang ra cạnh tranh. Chẳng có gì đảm bảo rằng bạn là một, là riêng, là duy nhất trong cái thế giới rộng lớn này cả.

Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu, bằng cấo chứng chỉ không làm nên con người có tri thức và văn hóa - điều quan trọng là ở mình thôi. Bạn hiền cần phải hiểu là, nếu bạn để những thứ như một cái tem đánh giá giá trị của bạn, thì bạn rẻ lắm. Bởi cái giá đó, ai cũng mua được.

Nếu muốn là người được chọn, cần phải chứng tỏ bản lĩnh và trí tụê, nhân cách và hoài bão của mình. Tất cả những thứ có trong bộ hồ sơ của bạn, ngưòi khác cũng có thể có, thậm chí còn nhiều hơn. Bản thân bạn sinh ra đã là một cá thể độc nhất, nếu bạn không biết cách gĩư gìn và tỏa sáng thì không ai giúp được bạn cả.

Và phải luôn nhớ rằng - sẽ luôn có ít nhất một người trên đời này không coi tất cả những thành tựu của bạn ra gì hết. Nếu bạn nói rằng, bạn là một tiến sĩ tốt nghiệp Havard đối với một cô bán thịt, bạn cũng không được giảm giá đâu. Quan trọng là tri thức, biết đối nhân xử thế và hãy nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Hãy là người duy nhất, cho dù bạn không phải là giỏi nhất. Hãy là người duy nhất trong cuộc đua bạn đang đua. Và đừng trở thành một cái bóng nhé!

33. Chương 33: Theo Đuổi Một Đam Mê Mới?

Nếu thứ bạn đã dành cả đời để theo đuổi lại không phải là thứ mà mình muốn nhất thì sao?
Nên biết rằng, mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do của nó. Bạn hãy luôn chuẩn bị tâm lý thử thách bản thân một cách mới nhất, sẵn sàng cho những "ổ gà", hay thậm chí là ngõ cụt đi chăng nữa. Đừng sợ!

Mình có một đứa bạn, và từ ngày đầu tiên mình gặp, nó đã là một nghệ sĩ. Năm tháng qua đi, nó dần chuyên nghiệp, nó có khả năng, tài năng, ni đã dành cả cuộc đời để theo đuổi âm nhạc. Khi mình đang lang thang ăn chơi đâu đó, nó tập nhạc. Khi mình đang tụ tập bạn bè, nó tập nhạc. Khi mình "quẩy", nó - tất nhiên - vẫn tập nhạc.

Để rồi hôm qua, nó nói với mình rằng thứ duy nhất nó biết làm, làm tốt, rất yêu thích - lại không phải điều mà nó đam mê nhất. Và nó không thật sự biết nên làm gì nữa, cũng không thể thật sự đối diện chuyện này.

Ở trên blog của mình, có một điều mà mình luôn nói với mọi người, đó là phải luôn cố gắng tìm ra điều mình thích, mình đam mê và sống chết với nó cho dù thế nào đi nữa. Nhưng, nếu thời gian chín muồi, nếu cảm thấy lần nữa con tim của mình lại đang mách bảo, hãy biết đến một ước mơ mới, hạnh phúc mới, đừng cố chấp theo đuổi một điều không còn làm cho bạn hiền hạnh phúc nữa - cuộc sống, sự nghiệp hay tình cảm trong đời vốn dĩ đều như vậy.

Người may mắn sẽ không phải trải qua cảm giác như thể mình đã phí hoài thời gian, công sức và sức mạnh tinh thần vào những chuyện mà sau đó "không biết đi về đâu", không biết làm gì khác. Người kém may mắn sẽ trải qua chuyệnd dó sớm hơn, và người rất không may mắn sẽ trải qua chuyện đó muộn, khi mà vì lý do này hay lý do khác - bản thân bỗng không muốn cho phép mình phiêu lưu hay liều lĩnh thêm một lần nào trong đời, để tìm kiếm một kết quả mới trong đời.

Cuộc sống này không dễ dàng. Thế nhưng, bạn mất đi cái này thì sẽ nhận được cái khác. Đừng quá tuyệt vọng nếu mọi thứ vỡ vụn trước mắt mình. Bạn làm được, cái cảm giác sống với đam mê giống như một chất gây nghiện vậy. Đừng vì tiếc nuối mà ôm giữ. Cứ cho phép bản thân theo đuổi đam mê mới đi, nếu điều đó làm bạn hạnh phúc.

34. Chương 34: Làm Thế Nào Để Sếp Ko Bực Từ Lần Đầu Tiên Gặp Bạn?

Những bí quyết để trở thành một nhân Viên tốt và đầy thiện cảm!
Câu chuyện về việc "cấp trên không bao giờ ưa nhân viên" là câu chuyện muôn thuở ở khắp mọi nơi trên thế giới, chẳng riêng gì Việt Nam! Và mình cũng nhận ra một chuyện là người ta không dạy làm thế nào để vừa lòng sếp từ những ngày đầu tiên đi làm, dĩ nhiên là có thể đọc đến đây bạn sẽ nghĩ rằng "nhất hậu duệ, nhì quan hệ, tam tiền tệ, tứ trí tụê", nhưng nếu chúng ta thử bỏ qua những yếu tố đó thì những chuyện mà các bạn nên biết, để không trở thành cái gai trong mắt cấp trên từ những ngày đầu tiên. (Nhất là khi, đã sắp đến lúc phải ra ngoài và suốt ngày bị mắng rồi đấy.)

Ngôn ngữ chuẩn mực

Thế nào là ngôn ngữ chuẩn mực nhỉ? Rất nhiều bạn hiền tưởng rằng bản thân biết rõ điều này, nhưng thật ra lại không phải thế. "Công sở Việt Nam" là một nơi vô cùng...nguy hiểm. Bạn đừng nghĩ rằng bạn có thể bông đùa, nói chuyện thiếu trước thiếu sau và đặc biết là thiếu tôn trọng với đồng nghiệp của mình, chứ đừng nói là cấp trên. Cho dù bạn có biết người đó từ trước đấy, hay có mối quan hệ thân thiết ở ngoài chốn công sở đi chăng nữa, một khi đã bước vào môi trường làm việc là phải nghiêm túc. Nghiêm túc - không sủ dụng những từ ngữ có thể làm cho đối phương cảm thấy rằng những việc bạn làm là trò đùa. Cũng đừng nịnh nọt, hoa mĩ, điều đó chỉ làm đồng nghiệp ghét bạn hơn mà thôi. Đặc biệt là trong email, văn bản hay tin nhắn, những từ bạn cần nhớ ở đây là nghiêm tức và chuyên nghiệp.

Đúng giờ

Bạn nghĩ rằng nếu sếp của bạn hiền, thoáng, thoải mái, không quan tâm lắm đến deadline và điều đó giúp bạn có khả năng "đi chơi trong giờ làm" hay lùi hẹn trước sau loạn cả lên thì bạn nhầm to rồi đó. Càng là người "trông" có vẻ dễ tính thì bạn sẽ càng phải nghiêm túc. Nếu bạn cũng dễ dãi theo họ thì khả năng là họ bị cấp trên của họ quở trách khi không đúng giờ với công việc và deadline sẽ càng cao, và họ sẽ trút cả lên đầu bạn đấy. Hãy đảm bảo rằng mọi việc sếp giao cho bạn được hoàn thành đúng hẹn, hoặc mọi chuyện bạn hứa làm được vào một thời gian nhất định sẽ xong. Đừng nghĩ họ không để ý, họ nhớ như in là bạn chẳng bao giờ đúng giờ đó!

Trang phục

Việc "không được đẹp hơn sếp" ở mọi nơi là một luật "ngầm", nhưng trù khi bạn đang làm việc trong ngành thời trang thì đừng biến chốn làm việc của bạn thành thảm đỏ. Cá nhân mình rất thích style công sở của dân Hàn và dân Nhật - rất đứng đắn và chuẩn mực, lại gọn gàng, trẻ trung và năng động. Lịch sự là từ khóa ở đây.

Tác phong

Văn minh là tất cả những gì bạn hiền cần nhớ. Bạn có thể vụng về một chút khi mới bắt đầu công việc, chưa quen hoặc đơn giản là làm rối tung cả lên, bạn cảm thấy mình đang bị "dìm" ở chốn văn phòng. Nhưng rồi, hãy trở nên văn minh, vì nếu bạn buông thả theo những gì bạn cảm nhận, thì chính con người bạn hiền sẽ bị mục theo đó. Hãy xin lỗi nếu thấy mình sai, hãy hỏi lời khuyên khi không biết làm gì đó, và hãy cảm ơn khi đưọc giúp đỡ.

Nói tóm lại, không dễ dàng để được lòng đồng nghiệp và cấp trên, nhưng cho dù có ở đâu chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng bản thân mình phải là ngưòi nghiêm túc, chuyên nghiệp, đúng giờ, lịch sự và văn minh. Năm điều đó có thể biến bạn thành bông sen trong vũng bùn, ở bất cứ đâu trên thế giới này đấy!

_________________

35. Chương 35: Làm Thế Nào Để Có Một Môi Trường Làm Việc Thú Vị Và Chuyên Nghiệp?

Bạn vừa được nhận vào một công ty hay một tổ chức nào đó? Chúc mừng bạn! Hồi hộp phải không? Và chắc cũng hơi sợ những "lời nguyền" về cuộc sống công sở nhàm chán, tẻ nhạt và không biết phải làm gì nhỉ? Hãy quên ngay những suy nghĩ đó đi và bắt đầu tập trung vào những điều sau:
1. Có style của riêng mình. Kể cả bạn đi làm ở một nơi cần đồng phục hay không - hãy là một người có style riêng, hãy có cách chọn đôi giày, phụ kiện tóc và đồng hồ của riêng bạn! Hãy khiến cho người khác ngoảnh đầu nhìn bạn và mỉm cười khen ngợi! Bạn sẽ cảm thấy thích đi làm hơn, và cảm thấy yêu quý công việc của mình hơn rất nhiều.

2. Lên lịch ăn trưa với đồng nghiệp. Hãy làm quen với các đống nghiệp của bạn, đừng chỉ muốn về nhà hoặc gặp gỡ bạn bè của bạn mà "than phiền". Tìm hiểu những người ngồi với bạn tám tiếng một ngày là một ý hay. Và bạn không nhất thiết phải đến một nơi xa xỉ để ăn, quan trọng là có thời gian tìm hiểu nhau thôi.

3. Học kỹ năng thuyết trình, PowerPoint, excel, word... Trước khi đi làm, hãy cố gắng nắm rõ những thao tác đơn giản này, để không trở thành một "cục nợ" trong công ty, một "bù nhìn" ngoài xinh đẹp ra không biết làm gì cả. Hãy tạo ấn tượng tốt với mọi người bằng cách trở nên hữu ích ngay từ ngày đầu tiên!

4. Đừng "nổ" với sếp. Hãy cứ là bạn thôi, không phải gồng mình lên quá để thể hiện điều gì cả. Hãy làm tốt việc của bạn, đừng trở thành một người xu nịnh để thăng chức đấy nhé!

5. Đừng nói xấu ai. Không cần tìm cách hạ bệ ai cả, và cũng chẳng để ai có cơ hội bắt nạt mình.

_________________

36. Chương 36: Thư Gửi Những Người Đã Từng Là Học Sinh Cá Biệt: "bây Giờ, Các Cậu Đang Ở Đâu?"

Đừng để một khoảnh khắc sai lầm trong đời quyết định 80 năm còn lại của bạn. Cứ sai đi, nhưng hãy làm lại. Hãy sống tốt. Mình cần bạn sống thật tốt.
Trước đây, mình có nghe được một câu thế này: "tưởng là ra gì hóa ra lại không ra gì. - tưởng là không ra gì, hóa ra lại ra gì."

Nghe thì ấu trĩ, nhưng các bạn hiền thử đảo mắt một vòng xem, những người đã từng học rất giỏi, thành tích đạt được kéo dài cả km ấy chứ (nói cách khác, là những con nhà ngưòi ta teong truyền thuyết ấy) hiện giờ đang ở đâu? Có bao nhiêu người đang ở trên đỉnh thế hệ của bạn hiền, và cí bao nhiêu ngưòi biến mất như thể chưa từng ở đó để bạn ghen tị?

Và có bao nhiêu kẻ "không ra gì" giờ đây đang vượt mặt bạn xa đến cả dặm, xuất hiện trên báo đài và khiến bạn có cảm giác như sẽ không bao giờ đuổi kịp họ?

Rốt cuộc thì, bạn tự hỏi, mình đã sai ở đâu nhỉ? Mình đã sai ở đâu khi àm dù "mình đã giỏi hơn nó, mình đã làm mọi thứ đúng, nhưng nó vẫn vượt mặt mình. Mình đã cố gắng nhiều hơn nó, mình tư duy tốt hơn nó, nhưng bây giờ nó lại hiện mình về mọi thứ!", hoặc là: "tại sao mình không cố hơn một chút, để có thể đi đúng hướng và bằng nó?"

À, nhưng đây là bức thư dành cho các bạn đã từng một lần trong đời là học sinh cá biệt cơ mà nhỉ, và có lẽ là cả những bạn đang là học sinh cá biệt nữa.

Mình đã từng là một học sinh cá biệt, vậy nên mình hiểu cảm giác thua kém mọi bạn bè là như thế nào, hiểu luôn cả cảm giác một tuần vài lần phải đưa giấy mời cho phụ huynh, hiểu luôn chuyện phải cắt tóc ngắn đến gáy vì bị phạt do quá nghịch. Hiểu luôn cả việc nhìn vào học bạ của mình và ngán ngẩm... Mình rất hiểu khi đọc được những tin nhắn như: "chị Quỳnh ơi, em không thể bằng các bạn khác được, em chẳng có cái gì đưọc như ngưòi ta..."

Thực ra ngưòi duy nhất đã quyết định bạn "ra gì" hay không lại là bạn, chứ không phải xã hội, gai đình hay là bất cứ ai bên cạnh bạn hiền cả.

Bản thân mình, luôn nhìn những học sinh cá biệt như một điều gì đó đẹp đẽ. Lạ nhỉ, nhưng bạn hiền biết không, chẳng phải ai trong cuộc đời này cũng có gan quậy phá đến mức không coi trời đất ra gì. Và đối với các trường hợp mà người Việt Nam hay dùng từ "mất dạy" để miêu tả ấy mà, mình tin là các bạn ấy đã nhìn thấy nhiều thứ hơn chúng ta rất nhiều ở độ tuổi đồng trang lứa. Những ngưòi ngã sớm hơn, mà đứng dậy được thì thưòng rất mạnh mẽ và trưởng thành.

Chúng ta, đều đã có quyền lựa chọn.

Chính những người liều lĩnh hơn, từng trải hơn, ngã nhiều hơn, ít nghĩ hơn, lại vô cùng thành công - chỉ cần bạn chịu khó cố gắng. Bạn có thể nghịch, có thể điểm số bấp bênh, cảm thấy thế giới chẳng ai hiểu mình cũng được, nhưng hãy dùng những kinh nghiệm đó để đáp trả những lời xỉa xói và dị nghị. Đừng chỉ vì những cám dỗ hay vui sướng tủi mủn nhất thời mà quên đi rằng, ở cái độ tuổi khi còn rất trẻ mà dám thể hiện mình, dám sống cho vui một chút thì đã kà can đảm lắm rồi.

Học sinh cá biệt thường chia làm hai hướng: một là hỏng hẳn, hai là thành đạt vô cùng. Hãy cố gắng trở thành loại thứ hai. Không bao giờ là quá trễ, và đừng bao giờ hối hận vì đã sống theo ý muốn của mình.

_________________

37. Chương 37: Đừng "hiểu Nhầm" Ước Mơ Của Chính Mình

Làm thế nào để không bị ảnh hưởng bởi "người trong giang hồ" mà vẫn đạt được thành công trong đời?
Suy nghĩ này đến thật ngẫu hứng, khi mình ngồi tâm sự với một em, nói chung chủ đề xoay quanh vẫn là về du học Hàn Quốc. Mình chợt nhận ra một điều rất chung, đó là ở độ tuổi từ 14 đến tận 25, rất nhiều người "hiểu nhầm" bản thân và ước mơ của chính mình.

Chẳng khó để các bạn hiền bắt gặp ước mơ có được ông chồng như bước ra từ trong ngôn tình của các cô nàng khi lang thang trên mạng xã hội. Và cả ước mơ có cục tiền rơi trúng đầu, hoặc nổi tiếng, hoặc đi du học Hàn Quốc...

Nhưng đã bao giờ các bạn tự hỏi ngược lại mình rằng những ước mơ đó, để làm gì chưa? Đây là một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng phần lớn chúng ta đã bỏ qua nó trong quá trình "tưởng" rằng mình muốn một thứ gì đó.

Bạn muốn có một anh chồng như bước ra từ trong ngôn tình, vì bạn muốn có cảm giác được yêu thương, che chở, bao bọc, cơm no áo ấm, cưng chiều, vuốt ve - mà thật ra cảm giác đó, nếu là bất cứ người đàn ông nào thương bạn thật lòng, đều mang lại được.

Bạn muốn có cục tiền rớt trúng đầu, nhưng nếu chỉ là một cục tiền để đó mà ngắm thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Bạn muốn số tiền đó, để tiêu xài, mua sắm thỏa thích không cần nhìn giá, để sống sung sướng mà không phải làm gì.

Bạn muốn đi du học Hàn Quốc, thật ra là bạn muốn đi học gì ở Hàn? Bạn đã tìm hiểu kĩ về ngành nghề đó chưa, đất nước này có thật sự phù hợp với bạn không? Hay chỉ đơn thuần là bạn muốn "đến" Hàn Quốc mà thôi?

Đừng bao giờ hiểu nhầm ước mơ của chính mình. Những người thành công là những người biết chính xác họ muốn gì từ những ước mơ của họ, và hành động. Bạn hiền thật sự phải học được cách xác định điều mình muốn, chứ không phải là một khái niệm phù phiếm mơ hồ bao quanh ước mơ của mình.

Ứơc mơ, từ một góc độ thực tế mà nói, thì đó là thứ phù hợp nhất đối với bạn mà bạn mong muốn. "Hiểu nhầm" ước mơ sẽ dẫn đến một tai họa khủng khiếp, đó là đi lạc đường.

Bạn cho rằng bạn ước mơ, khát khao một thứ gì đó, nhưng nếu lấy ví dụ đơn giản nhất cho dễ hình dung - một soái ca trong truyền thuyết chẳng hạn, thì liệu thật sự bạn có hạnh phúc với một người như vậy không? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải biết mình như thế nào, muốn gì, có khả năng gì, thì mới có thể ước mơ và hành động được.

Có rất nhiều bạn hiền nhắn tin cho mình, và đọc email của các bạn thì thật sự mình thấy vẫn còn rất nhiều người "hiểu nhầm" và định nghĩa sai về ước mơ của bản thân.

Mình có hỏi người em cùng tâm sự vào hôm ấy: "như vậy ước mơ của em là làm bác sĩ cứu người khác hay là đi học y ở Hàn Quốc? Hai cái đó chẳng có gì liên quan đến nhau hết.

Chúng ta, là còn người - những khao khát, ước muốn mãnh liệt và thầm kín nhất thường xuất phát từ nhu cầu "cần và đủ", không ai vô duyên vô cớ ước một cái gì đó mà không làm cho mình cảm thấy thỏa mãn. Vậy điều bạn hiền đang ước đó, có thật sự là cái bạn cần cho cuộc sống này không, bạn ước nó để làm gì?

38. Chương 38: Khi Còn Trẻ: Tiền Lương = Quan Hệ + Kinh Nghiệm

Vì sao các bố các mẹ, các cụ già lớn tuổi rất thích chơi cây?
Các bạn hiền có hiểu được cảm giác đến ngày nhìn thứ mình chăm bẵm từng li từng tí một đơm hoa kết trái không?

Các bạn hiền có còn nhớ cảm giác khi bạn có con mèo đầu tiên, bạn yêu thương, nâng niu và lúc nào cũng mong đến ngày nó lớn, bạn sẽ không còn phải kề bên từng phút một không?

Có lẽ rất lâu sau này, khi đã sống một đời hướng thiện, các bạn hiền sẽ thực sự đưọc trải qua cảm giác hạnh phúc nhìn một người quen biết từ nhỏ "nên người" và trưởng thành là như thế nào. Niềm vui sướng trong khoảng khắc ấy ở cuộc đời này, phải nói là món quà vô giá mà những người đã từng được mình giúp có thể đem lại cho mình.

Cảm giác khi giúp được một người, một vật vô điều kiện, và thậm chí không biết liệu mọi sự có thành được không hay lại là "làm ơn mắc oán" khiến cho tất cả bây giờ đều sinh ra một tâm lý "ngại" giúp đỡ người khác, hoặc là nghi ngờ, hoặc toan tính. Nhưng có một điều chúng ta đều quên mất đó là, những người khi đã phải mở miệng, chia tay ra cầu sự giúp đỡ của người khác là họ thật sự cần nó. Chẳng ai trong cuộc đời này muốn cúi đầu trước ngưòi đối diện, bất kỳ người nào có ý chí cũng muốn tự mình làm tất cả. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy. Để một ngưòi khác giúp mình không phải là yếu đuối, đó là biết điều gì tốt nhất. Chỉ cần khu thành tài rồi, đừng bao giờ quên những người đã ở bên mình lúc khó khăn.

Còn lại thì giúp người, thật ra lại là giúp mình.

Một cô bé mình đã giúp đỡ từ nhỏ, trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng thì cũng đã đỗ vào một trường đại học tốt, ngành mà cô bé yêu thích. Phải thừa nhận là có những lúc mình rất khắt khe với cô bé, nhưng đến chiều lúc mẹ bé ấy gọi điện nói rằng: "em đỗ rồi con ơi, cô mừng quá!" thì bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến và chợt nhận ra rằng mình học được quá nhiều khi giúp đỡ người khác.

Học cách đặt niềm tin vào người khác: dĩ nhiên trong cuộc đời này, đặt niềm tin vào 100 người thì chắc phải đến 99 ngưòi sẽ phụ ta. Nhưng học cách tin tưởng, cho người khác một cơ hội khi họ muốn cố gắng là vô cùng quan trọng. Có những ngưòi rất có tài nhưng lại là những đóa hoa nở muộn - sự giúp đỡ mà họ cần từ những người đối diện ở đây, không phải là tài chính hay một con đường mà đôi khi chỉ là một sự tin tưởng. Học cách nhìn thẳng vào người đối diện và tin tưởng rằng họ có thể làm tốt hơn cho dù hoàn cảnh lúc đó có tối hơn tiền đồ của chị Dậu đi chăng nữa. Đó là nhân văn.

Học cách vị tha: khi giúp đỡ một ai đó trong đời, có thể là do kinh nghiệm sống, có thể là do văn hóa khác biệt mà ít nhất...vài trăm lần trong đời họ sẽ làm mình thất vọng. Bạn cứ nổi nóng đi, cứ nặng lời đi, miễn sao sau đó vẫn có thể giúp đỡ người khác cố gắng để trở nên tốt hơn là được rồi.

Tiền lương = quan hệ + kinh nghiệm: mọi thứ ta cho đi và nhận lại trong cuộc đời này đều có giá trị tương xứng của nó, không thể có cái gì hơn cái gì kém. Luật nhân quả hay bất kỳ điều gì tương tự thì cũng để làm cho đủ những thứ mà ta chưa trả hết, vẫn còn nợ trong cuộc đời. Nhiều người vẫn nói về giúp đỡ người khác, cho đi không nhận lại để cho tâm hồn mình thanh thản...nhưng thật ra mấy ai thực sự suy nghĩ được như vậy? Nếu không thể nghĩ như thế, bạn hiền hãy cứ quan niệm: khi giúp đỡ người khác, có thể bạn không sờ vào được thứ bạn nhận lại, nhưng ở ngoài đường sau này sẽ có một người đối xử với bạn tốt hơn, sẽ mở cửa đón con của bạn hay người nhà bạn vào nhà trong lúc bạn nguy khốn. Và hơn cả đó là kinh nghiệm. Có một sự thật đó là giúp càng nhiều người, ngoài những mối quan hệ mở rộng ra thì còn một thứ bạn thu về và điều này giá trị hiện mọi vật chất trên đời.

Đó là kinh nghiệm và tri thức. Bạn hiện sẽ biết chính xác phải làm gì, gặp ai, xử lý bài toán như thế nào khi câu hỏi được đặt ra lần nữa. Mà đấy lại là điều người ta phải trả tiền tỉ để học.

Nói dông dài như vậy là muốn tâm sự, thật ra thì ích lợi khi giúp đỡ người khác là vô biên, mỗi người có quan niệm khác nhau, mỗi tuổi trong đời lại nhìn nhận theo một quan điểm khác. Nhưng điều quan trọng là cho dù thế nào đi chăng nữa, hãy giúp người khác khi có thể. Đây không phải là vì ai cả mà là vì mình.

Quả thật cái cảm giác được nhìn thấy một người mình biết, thành công, nhờ công sức ít ỏi của mình đúng là định nghĩa đầy đủ của hạnh phúc.

39. Chương 39: Xây Dựng Network Từ Khi Còn Trẻ

Có những việc, bạn không thể tự làm một mình. Và sẽ có lúc bạn ghen tị với những người bạn quen biết nhiều và rộng của mình, sao mà công việc của họ lại đơn giản đến như vậy. Và đừng nghĩ rằng quan hệ rộng ở đây là mối quan hệ gia đình. Bởi vì từ khi còn nhỏ, bạn đã có thể xây dựng hệ thống của chính mình rồi. Làm thế nào ư?
1. Để tâm đến mọi người. Cách tốt nhất để tận dụng mọi mối quan hệ của mình đó là biết chính xác mọi người xung quanh mình đang làm cái gì, ở đâu. Khi bạn quan tâm đến những chuyện đó, thù lúc có việc cần - bạn mới biết phải gọi ai. Nếu bạn đang tìm kiếm một chàng IT giỏi, mà không biết rằng hàng xóm của bạn có cả một công ty tin học, thì đến bai giờ bạn mới có thể làm được việc kia chứ?

2. Giúp đỡ người khác. Rất nhiều người trong số chúng ta có thể giúp đỡ người khác, nhưng chúng ta lười. Và bạn biết không, vậy thì họ cũng không cần giúp bạn! Nhưng nếu bạn đã là người luôn tử tế với họ, thì việc giúp bạn cũng chẳng có gì là khó cả. Điều quan trọng là, trước đó có bao giờ bạn giúp người ta chưa?

3. Chơi với thật nhiều người. Có thể bạn nhút nhát và không muốn làm quen với những người khác hoàn toàn với bạn. Nhưng thế thì cuộc sống còn gì là thú vị kia chứ? Bạn không biết rằng một anh chàng làm ngân hàng cí thể vui tính đến thế nào, và anh ấy có thể tư vấn cho bạn những sự lựa chọn tối đa khi cần vay vốn kinh doanh ra sao phải không?

4. Hỏi. Cái quan trọng nhất vẫn là đường ở mồm. Nếu bạn không bao giờ hỏi thì bao giờ bạn mới có một network khủng kia chứ? "Mày có biết ai đang tìm gia sư tiếng anh hay không?", "mày có quen ai làm trong lĩnh vực bất động sản không?"... Đơn giản vậy thôi. Tính chất mạnh mẽ nhất của networking chính là sự bắt đầu của các mối quan hệ. Bạn cần phải hỏi, để các bạn bè của bạn có thể "xây cầu" giúp bạn chứ.

_________________

40. Chương 40: Người Trẻ Bây Giờ Nghèo Đến Mức Nào?

Hiểu bản chất của cái nghèo để thoát nghèo là việc cần làm từ khi còn trẻ.
Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng là rất ít người thực sự ý thức được là mình nghèo đến mức nào, thật lòng mà nói, nhìn xung quanh ta thì ai cũng rất nghèo. Nhưng cũng chính bởi cái sự nghèo này, mà chúng ta đôi khi chỉ tưởng là mình nghèo tiền. Các bạn hiền đã bao giờ thực sự nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ, tại sao mình lại nghèo-như-thế chưa? Làm thế nào để thoát khỏi cái cảnh này? Tại sao lại có những người lại vừa giàu có, vừa đáng nể trọng, đúng ra là họ đang có cái gì trong tay vậy nhỉ?

Để có thể thoát nghèo, trước tiên phải hiểu nguyên nhân của sự nghèo. Khoan nói theo kiểu hay phân chia ở nhà như "nhất quan hệ, nhì hậu duệ", hãy nói về những thứ liên quan trực tiếp đến bản thân mình, và mình có thể làm gì để khắc phục nó. Theo các chuyên gia kinh tế trên thế giới, "sự nghèo" có thể được đo đạc bằng bốn thước đo: nghèo tiền, nghèo tri thức, nghèo sức khỏe, nghèo thời gian.

1. Chuyện nghèo tiền thì chắc mình không cần nói dài nữa, chuyện này ai cũng hiểu, bởi vì tiền là một thứ vô cùng tận, càng nhiều càng ít, chẳng bao giờ thấy đủ cả. Điều buồn cười là ở chỗ, với người có tiền, họ sẽ luôn thấy thiếu vì họ vẫn muốn hưởng thụ nhiều hơn, hoặc đầu tư nhiều hơn. Còn đối với người không có điều kiện thì khỏi phải bàn rồi, chỉ đơn thuần là lo bữa cơm cho gia đình còn khó. Cơm áo gạo tiền luôn là mối quan tâm hàng đầu với tất cả mọi người, nhưng ba cái nghèo xếp sau đó mới khiến cho vòng luẩn quẩn của "sự nghèo" kéo dài ra mãi không cách nào thoát ra được.

2. Nghèo tri thức: mình có nói, đầu tư vào bản thân mình, vào kiến thức không bao giờ là lỗ. Nhưng chính mình cũng nói, bằng cấp đôi lúc không nói lên điều gì. Đối với những người khó khăn thì chỉ đơn thuần là có được giáo dục phổ cập đã là tốt rồi. Nhưng đối với những người có cơ hội thì nhất định phải luôn trau dồi kiến thức. Bạn hiền ạ, nếu bạn có cơ hội học thêm bất cứ cái gì mới, ngôn ngữ, nghề, ngành, sửa chữa, và đặc biệt là chuyện tích cóp được vốn kinh nghiệm sống ở ngoài đời thì TUYỆT ĐỐI không bao giờ được nói không. Chuyện học có thể đôi lúc khô khan một chút, nhưng nếu bạn hiền cảm thấy "vô nghĩa" khi cứ phải "mài đũng quần" trên ghế nhà trường thì hãy thôi ngay tư tưởng đó. Trị thức là sức mạnh. Được đi học ở bất cứ đâu, học bất cứ cái gì thì đừng bỏ, trừ khi đã có một dự định học cái gì khác chắc chắn phù hợp với mình hơn. Đi học không chỉ là để học những thứ trong sách vở, mà môi trường trường học là mô hình thu nhỏ của xã hội, là nơi đầu tiên bạn học cách va chạm và nhìn người ta sống, chuyển mình trong việc đối nhân xử thế. Chỉ cần có tri thức, có hiểu biết, nhất định sẽ thoát nghèo. Và những người đã có tri thức, thì nhất định phải lan tỏa nó với những người xung quanh. "Those have the privilege to know, have the duty to act" - Albert Einstein. (Những người có đặc ân được hiểu biết, có nghiã vụ phải chia sẻ)

3. Nghèo sức khỏe: nếu chỉ nói theo góc nhìn của các nhà nghiên cứu thì chuyên trẻ em không sống được quá 5 tuổi, người người nhà nhà mắc dịch bệnh là chuyện "nghèo sức khỏe". Nhưng nghèo sức khỏe ở đây có thể là chuyện khác nữa, sau tri thức thì sự đầu tư vào y tế không bao giờ là sai lầm. Hàn Quốc, từ một nước rất nghèo và với sự đầu tư mạnh mẽ vào cả hai mảng này, giờ đã trở thành một trong những con hổ trẻ tuổi của Á châu. Thế nên các bạn sinh viên đã và đang hoặc sắp vào Y Dược, hãy tự tin lên nhé, vì cả đất nước đang trông chờ vào thành quả của các bạn hiền. Nghèo sức khỏe cũng còn phụ thuộc vào các bạn hiền nữa, không có sức khỏe thù dù có bao nhiêu kiến thức và tiền của cũng không thể nào lao động mà thoát nghèo được đâu. Nên cho dù thế nào cũng nhất định phải yêu thương giữ gìn cơ thể mình, một cơ thể khỏe mạnh là kết tụ của một tinh thần minh mẫn, tràn ngập các ý tưởng. Nhất định phải khỏe để còn tiêu tiền mình kiếm ra đó.

4. Nghèo thời gian: đối với mình thì từ khi biết đến khái niệm này, mọi góc nhìn như được chuyển sang một trang mới. Nghèo thời gian là một trong những lý do khiến cho sự nghèo cứ tiếp tục mãi, và những ngưòi đã lỡ mắc chân vào nó rồi thì không thoát ra được. Ngưòi giàu người nghèo, đều không có thời gian, một khi đã bị cuốn vào công việc, vào chuyện kiếm tiền nuôi thân rồi thì bắt buộc sẽ phải bỏ quên những đam mê, sở thích, mục tiêu từng là rất lớn trong đời. Đặc biệt là với phụ nữ, nhiều ngưòi không có khả năng để đạt được sự nghiệp và hôn nhân cũng một lúc. Hoặc là đạt được thì sẽ quên mất những ước mơ thời con gái của mình. Chuyện không có thời gian "ăn cắp" của chúng ta tri thức, sức khỏe, cơ hội và cuối cùng là tiền.

Điều thú vị nhất, của bốn khái niệm trên đó là: nghèo thời gian + tri thức + sức khoẻ sẽ dẫn đến nghèo tiền. Và tiền thì lại không thể nào mua được sức khỏe + tri thức + thời gian. Cũng thật nực cười nhỉ? Với những bạn chuẩn bị thi đại học hay đứng trước một ngã rẽ quan trọng nào đó, dù có đôi lúc bạn cảm thấy con đường phiá trước có chông chênh một chút, tuyệt vọng, chán chường, mất phương hướng thì nhất định phải nhớ lấy những điều trên nhé. Cho dù tiền có thể chưa làm ra, nhưng nhất định phải trau dồi kiến thức sống, nếu không dành cả đời nghiên cứu vì sức khỏe của cộng đồng thì chỉ cần giữ gìn cho chính bản thân mình là đã tốt lắm rồi. Và một ngày sau này có bận đến mấy, cũng phải dành vài tiếng cho bản thân mình, gặp gỡ, tạo quan hệ, đừng quên mất những gì muốn làm trong đời nhé.

41. Chương 41: Nếu Em Trượt Đại Học Thì Sao?

Những cách để vực dậy, để sống, để chinh phục cuộc đời cho dù bạn có trượt đại học đi chăng nữa. Sự thật quan trọng nhất ư? Đại học không phải là tất cả!
Đúng là không nên trượt đại học hay không tốt nghiệp, nhưng nếu có chẳng may trượt thì cũng đừng vì thế mà quá âu sầu hay cảm thấy mọi chuyện sụp đổ.

Có thể biết chính xác mình muốn gì và thích gì cho toàn bộ cuộc đời mình ở cái tuổi 18 là chuyện khó. Đến ngay như Steve Jobs còn phải thừa nhận bản thân mình quá may mắn khi biết mình muốn gì từ khi còn rất trẻ. Nhưng, phần lớn mọi ngưòi trong cuộc đời này không biết mình thích gì, muốn gì và thường xuyên cảm thấy hoang mang mọi lúc. Đừng nghĩ rằng những ngưòi thành công hay tài giỏi không phải trải qua những chuyện đó. Chẳng phải ai sinh ra cũng biết phải làm gì. Cách thức duy nhất để biết mình có thể làm gì và làm tốt chuyện gì đó là đừng nói không với bất kỳ cơ hội nào, thử thách bản thân trong mọi lĩnh vực, bởi chúng ta tìm thấy bản thân mình qua cuộc sống, từ những điều nhỏ nhất. Hãy trò chuyện với chính mình, bạn thích nấu ăn, nướng bánh? Học nghề đó. Bạn thích làm ảnh, làm mạng? Học nghề đó. Bạn thích bảo vệ người xung quanh và đất nước? Hãy đi lính. Tấm bằng đại học là quan trọng, nhưng nó tuyệt đối không là tất cả. Trời sinh voi sinh cỏ, làm cái gì mình làm tốt, không chỉ cho mình mà còn cho những người khác nữa. "Be different" - hãy khác biệt. Nếu ai cũng giống ai thì bạn hãy nghĩ đến ví dụ đơn giản như thế này, cả phố Nguyễn Hữu Huân ở Hà Nội đều là hàng cà phê, nhưng tại sao vẫn có hàng đông hàng vắng? Bởi bạn sẽ chọn hàng ngon, hàng đẹp để ngồi đúng không nào?

Nhiều em gái vẫn thường tâm sự với mình là bố mẹ muốn các em đi học đại học chứ không muốn các em học nghề. Nhưng mình nghĩ bất cứ cái gì mình làm tốt mà lương thiện thì đều đáng quý. Những người thành đạt nhất, có thể cười khẩy khi thấy một nhân viên bằng cấp cao nhưng khi hỏi về cuộc đời lại tỏ ra bối rối, nhưng luôn rất tôn trọng những đầu bếp, kỹ sư, đại tá...yêu và tự hào về sự nghiệp của mình.

Chuyện thứ hai mà rất nhiều em gái nói với mình là sau khi em đã chọn, đã ở một nơi nào đó rồi em mới ngỡ ngàng nhận ra là mình đã sai. Đây không phải là cái em muốn. Đừng qua lo lắng vì chuyện này, bởi vì mình nhắc lại một lần nữa, không ai luôn đúng trong đời cả. Quan trọng là chúng ta sửa sai hay xử lý tình huống của mình ra sao mà thôi. Nếu em đủ điều kiện và dũng cảm thì cứ buông bỏ, làm lại từ đầu. Không ai đánh giá em đâu, người ta chỉ có thể xúc xiểm em khi em coi thường bản thân mình thôi. Nếu không thể buông được, hãy tiếp tục tìm kiếm đam mê trong khi làm tốt công việc hiện tại. Hãy dành thời gian đi học tiếng, học nghề, đọc sách, đi làm, đi thực tập ở ngoài. Em phải hiểu rất rõ mọi chuyện, tấm bằng đại học không nói lên trí thức của em. Năng lượng và kiến thức của em thể hiện ở nguồn năng lượng bao quanh em, ánh mắt, ngôn ngữ và cách em làm việc. Đừng để tấm bằng hay ngôi trường em chọn trở thành một cái hộp giam em tại đó, nó là một việc NÊN làm, chứ không phải là TẤT CẢ.

Tiếp đến là chọn trường. Đặt mục tiêu cao là rất tốt, vì nó kích thích sự phấn đấu. Nhưng điều cần thiết hơn là chọn cái phù hợp với mình, phù hợp ở đây là trình độ, môi trường, lối đào tạo. Chọn cái gì phù hợp với mình và mình cảm thấy là có thể phát triển được tốt nhất, có thời gian để làm các việc khác nữa. Cuộc sống là tất cả những thứ NẰM BÊN NGOÀI NHÀ TRƯỜNG. Tấm bằng đại học không đảm bảo em sẽ trở thành người như thế nào khi em tốt nghiệp. Học, học nữa, học mãi, nhưng là học cuộc sống. Em có đọc bao nhiêu sách, viết bao nhiêu bài luận mà em không có vốn kiến thức sống và xã hội tốt thì điểm tổng có 10, cũng không bì lại được khi chiến đấu ở ngoài.

Chuyện cuối cùng, nếu em trượt thì sao? Liệu có nên nghỉ một năm? Có nê thử lại?

Đừng sợ những lời chỉ trích, vì cái đó mới làm cho mình lớn lên và rắn rỏi hơn. Hãy biết TIẾP THU, chứ không phải là KHUẤT PHỤC. Trượt thì khóc cũng được, uống vài chai rượu cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc. Nếu em muốn làm lại thì cứ ôn thi, cứ đi làm thêm. Nếu em muốn nghỉ ngơi để tìm định hướng, thì em tìm định hướng. Nếu em cảm thấy mình muốn đi làm, thì em đi làm. Chẳng có một cái gì cản bước chân của em được trừ chính em.

Cuối cùng thì, hãy tự tin vào mình. Em biết vì sao bố mẹ, ông bà, bạn bè buồn và la mắng em khi em thất bại không? Bởi vì mọi ngưòi lo. Nếu em đủ tự tin, không ngừng cố gắng và có một kế hoạch rõ ràng cho bản thân mình, kể cả khi em có vào được đại học thì cũng chẳng có vẫn đề gì với chuyện đó đâu. Bởi lúc đó, mọi người sẽ tin tưởng em.

Bản thân mình học được rất nhiều từ anh trai, khi tuyển dụng anh chưa bao giờ đề cao chuyện bằng cấp, bởi tri thức không được đo bằng bằng đại học. Chỉ số EQ cũng quan trọng, vốn sống quan trọng, kinh nghiệm cũng rất quan trọng.

Nếu không đi đưòng này thì đi đường khác. Có hàng vạn đường dẫn đến đích, em đi lối nào là quyền của em, miễn là học và sống sao cho mọi thứ ẤM VÀO THÂN mình, thuộc quyền sở hữu của mình, chứ không chỉ là một tấm bằng vô giá trị, để rồi khi bước ra khỏi trường thì mãi mơ màng.

42. Chương 42: Rạch Cho Mình Mấy Vết Sẹo, Khi Còn Trẻ

Những chuyện khiến cho bạn muốn ra ngoài và "đánh nhau" với cả thế giới.
Đã bao giờ bạn hiền cảm thấy mình bị lừa một cách quá đáng trong đời chưa? Đã bao gìơ bạn hiền cảm thấy nếu chỉ tỉnh táo hơn một chút, thì tiền lẫn tình đều không mất đến mức tê tái đến vậy chưa? Đã bao giờ bạn hiền cảm thấy cho dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì cũng không đủ để làm kinh nghiệm cho lần sau khi kẻ ác lại tới chưa?

Có một câu như thế này: "điều đau lòng nhất của sự phản bội, đó là nó không bao giờ đến từ người dưng"

Chính là như vậy, một khi đã đặt niềm tin vào ai đó, để họ biết mình có gì trong tay, cho họ hưởng sự nhiệt thành, yếu điểm và sự rộng lượng mà mình không bao giờ cho người ngoài, thì họ mới có cơ hội lừa mình. Cho dù là cơ hội, là tiền hay là tình cảm đi chăng nữa.

Chắc chắn trên mạng đã có vô vàn bài viết, từ cách phán đoán cho đến nhân tướng học để nói về những người mà "trông đã thấy không thể tin được" rồi, nhưng cho dù có đọc bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không biết được ai là người muốn hại mình đâu.

Những người chắc chắn sẽ làm bạn đau là ai?

Đó là những người hoàn hảo quá, hay tất cả những ai, có chữ "quá" gắn liền với danh tiếng của họ.

Không ai trên đời sinh ra đã hoàn mĩ, những người từng trải thành đạt lại càng không. Họ chính là bởi vì đã vấp ngã quá nhiều, đã làm việc đến bạc cả mặt ra và phải có trong ngưòi không biết bao nhiêu vết sẹo mới lên được đỉnh thành công. Bởi thế, tất cả những gì quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, quá tuyệt vời chắc chắn là có vấn đề. Nghệ thuật là một thứ ánh trăng lừa dối, đừng bao giờ để những thứ quá đơn giản và dễ dàng đánh lừa trực giác của bạn hiền.

Một trong những câu than vãn đầu tiên khi mình bị lừa đó là: "ai mà biết được, nó tốt đẹp như thế!" hay là "tại vì trông dễ ăn quá..." Tất cả những ai đến với bạn hiền mà cử chỉ, hành vi, thái độ đều không có một vết bẩn, quá quyến rũ, cũng như mọi cuộc làm ăn hay lời đề nghị nào mà chỉ toàn có lợi cho bạn hiền, không chỉ trong công việc, mà cả học hành, cuộc sống, thì tuyệt đối không đưọc tin. Hãy làm một con người tỉnh táo và thông minh.

Bởi vì con người, đẹp nhất là khi họ có sẹo. Sẹo ở đây không phải là từ những cuộc ăn chơi trác táng, mà là sẹo cả ở trong tâm hồn khi họ đã có những thất bại trong cuộc đời, và họ đã đứng lên được. Rất nhiều người nói chuyện với mình, họ cảm thấy buồn vì không bằng được người khác, hay trong cuộc sống đã có những thất bại không thể nào cứu vãn được, hoặc khi còn ít tuổi đã trót phạm sai lầm mà bây giờ bị người khác đánh giá, không thể nào làm phai mờ đi để được tin tưởng mà làm lại một lần nữa.

Như thế, thật sự là rất bất công.

Đến làn da trên cơ thể mình còn nhăn nheo và xấu dần đi theo năm tháng, thì làm sao có ai giữ tâm hồn mình mãi trắng sạch như tờ giấy được?

Có một dạo, facebook nổi lên với phong trào "ngưng ngược đãi", tựu chung lại thì muốn nhắn nhủ rằng: hãy tin tưởng và cho người ở bên cạnh mình một cơ hội. Có thể những ai trông khó gần, trông như đã từng làm sai hay khoác vẻ bất cần, thật ra lại đáng tin hơn những người quá hoàn hảo.

Để chính mình có thể sống dễ dàng hơn, tốt nhất là trở nên vị tha một chút và đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Bạn hiền đã từng cố ý hay vô tình để cơn giận làm hại người khác? Bạn đã từng thi trượt? Bạn đã từng vì tình mà làm chuyện ngu ngốc? Bạn đã từng vào đồn cảnh sát? Bạn đã từng có những hành vi đáng xấu hổ? Bạn có một vài câu chuyênn không muốn nhắc lại? Tất cả những điều đó chứng minh rằng bạn hiền đang sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường, ai lớn lên rồi cũng sẽ có sẹo, rồi cũng sẽ mắc sai lầm phải trả giá, bất kể đắt hay rẻ. Nhìn vào (những) vết sẹo của bản thân để biết rằng mình đang sống, để nhắc mình không làm sai một lần nữa và để vị tha hơn với những người cũng có sẹo giống mình. Đúng hơn, hãy thử học cách tự hào vì những vết sẹo và các thất bại của mình. Cuộc đời này đẹp hơn vì nó có nhiều màu, chứ không phải chỉ là một màu trắng. Vì thế, đừng sợ thất bại hay lỗi lầm, quan trọng là sau đó biết rút ra kinh nghiệm để làm tốt hơn thôi. Nên, đừng ngại thử, đừng ngại trải nghiệm nhé!

Và tuyệt đối, đừng tin vào sự hoàn mĩ. Sự hoàn mĩ chỉ là ảo giác. Cuộc sống thật, là con người với nhau, với sự sẻ chia qua những lần vấp ngã.

43. Chương 43: Bạn Chọn Làm Người Trong Sáng Hay Ngây Thơ?

Vẻ đẹp của một con người nằm ở trong tâm hồn của chính chúng ta. Một thân hình hoàn mĩ hay một chiếc mũ mới, không làm cho bạn đẹp hơn được đâu, thật đó.
Có một khái niệm vô cùng sâu sắc trong văn hóa "nhìn người, chọn bạn" của người Hàn. Người trong sáng và người ngây thơ.

Thật ra, rất khó có thể vạch ra sự khác biệt giữa sự trong sáng và sự ngây thơ, nhưng người Hàn vẫn dặn nhau như thế này:

Người ngây thơ ( 순진한 자람): đối với người Hàn, những người ngây thơ không phải là xấu, thậm chí thật hiếm để ta chọn làm bạn trong cuộc đời này. Bởi một lẽ, con người sau khi cố gắng sinh tồn trong xã hội sẽ quên đi bản chất thật của mình. Người ngây thơ giống như một tờ giấy trắng, sau khi bươn chải và thay đổi trong đời, bị đổ lên bao thứ màu sắc khác sẽ trở thành một bức tranh khác hẳn với hình dạng thật, bản sắc của mình ban đầu.

Người trong sáng (순수한 사람): thật ra đối với khái niệm này mình nghĩ dịch là người trong sạch sẽ sát nghĩa và dễ hiểu hơn. Nhưng người bạn Hàn Quốc của mình một mực khẳng định là "sáng", bởi vì những người này được bao phủ bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ, ảnh hưởng rất tốt đến những người xung quanh, khiến cho họ ngưỡng mộ và yêu quý. Nếu những người ngây thơ có thể bị nhuốm sang màu khác, thay đổi bản thân và sắc màu của chính mình thì những người trong sáng không bị như thế. Cho dù có bị đổ bao nhiêu lần màu lên, có bị vẽ gì lên, có bị nói năng thế nào, có vấp ngã ra làm sao, thì họ vẫn đủ bản lĩnh lấy hộp màu của mình ra sơn trắng toàn bộ tâm hồn mình lại một lần nữa, lần nữa, và lần nữa...

"Em nhìn những bức tranh sơn màu mà có nhiều tần màu ấy, khi sơn trắng lên trên lại thì vẫn có những vết gợn màu, gai góc, nhưng nó vẫn là màu trắng, giống như cái tâm của con người vậy, những người trong sạch (trong sáng) cho dù thế nào vẫn sẽ bảo vệ bản chất của họ, hướng thiện và không để bị xã hội chi phối."

"Vậy, anh chọn làm người thế nào?"

"Chọn anh em huynh đệ thì anh muốn chọn người trong sạch, như mày. Nhưng chọn vợ, anh chỉ muốn chọn người ngây thơ, bảo vệ và yêu thương cô ấy một chút, gĩư cho tâm hồn cô ấy mãi là màu trắng được thì tốt..."

44. Chương 44: Yêu Lúc

Đích đến của hạnh phúc là thứ mà bạn quan tâm nhất
Ở tuổi của mình, các bạn gái cưới rất nhiều. Và bạn hiền biết đấy, thường khi con gái cưới, họ muốn có rất nhiều thứ, họ muốn có những bức hình đẹp, mọi việc hoàn hảo, những món quà để đời, những điều kàm các cô gái đồng trang lứa khác phải ghen tị.

Ở Việt Nam, mọi thứ còn được kỳ vọng hơn vậy. Những mâm cỗ xa hoa, những chiếc phong bì nặng trịch, những người thật nổi tiếng, "một đám cưới to" - mà trong đó dễ phải có 4/5 lượng khách mời mà bạn hiền không quen. Mình đi đám cưới vài lần đều được thấy cảnh cô dâu chú rể hồ hởi trao nhẫn, quan khách hăm hở lùa vội bát canh để "nhanh nhanh chiều còn họp".

Gần 20 năm trước đây, chị gái mình có một trong những đám cưới to đình đám nhất Hà Nội khi ấy. Mình được may hẳn cho một cái váy mới, trong một series dành cho các cô phù dâu bé. Mình đã đứng ngó sau cái tượng thiên nga bằng băng rất lâu, tự hỏi không biết đám cưới của mình có đẹp đến như thế không. Liệu mình có váy cưới đẹp thế không, có chiếc bánh to thế không và có nhiều nến đến như thế không. Nhiều năm qua đi. Ngày hôm nay đệ đệ của mình nghiêm túc hỏi: "chị có định làm wedding planner không đấy? Chị có biết là có bao nhiêu việc phải làm không? Chị có biết là màu hoa và màu khăn phải hợp không? Thế còn ảnh cưới? Còn cỗ? Còn blablabla?..." Mình mới nghệt ra là, với đám cưới, trong đầu mình chỉ có đúng hai khái niệm: mình muốn một cái nhẫn cưới đẹp, từ người đàn ông của mình - bằng tiền anh ấy làm ra, và việc chính thức lấy người đàn ông đó. Mình chẳng có tí khái niệm nào về chuyện làm cái gì, gọi ai, hoa như thế nào. Không phải là mình không quan tâm, mà chuyện mình quan tâm là chuyện làm vợ người ta, chứ không phải là một bữa tiệc. Hôn lễ là một điều gì đó nên khiến con người ta vui vẻ và hạnh phúc khi nghĩ đến, chứ không phải là loại nghi thức rườm rà, căng thẳng và để cho người khác xem, phải vậy không?

Đúng là đời người chỉ có một lần, nhưng mình quan tâm đến chuyện làm vợ chính thức hơn. Mình có một cậu bạn thân, cậu chàng nói với mình khi ngó cái danh sách "100 việc phải làm cho đám cưới", bằng một nụ cười rất hiền: "cuối cùng thì, nếu tao có thể làm chồng của Anna, mọi chuyện khác thật sự không quá quan trọng nữa."

Điều bạn quan tâm nhất là cái gì? Nếu bạn quan tâm đến một đám cưới thật to nhất, hãy cứ làm thỏa thích. Nếu bạn quan tâm đến việc được trở thành của nhau nhất - cho dù không có ai chứng kiến - thì cũng chẳng sao.

Kiên định với điều bạn quan tâm nhất, và bạn sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên và thanh thản. Đừng theo đuổi giấc mơ ước người khác! Đừng chỉ vì người ta có như vậy, mà bạn phải được như vậy.

Luôn luôn, nhớ lấy điều mà bạn quan tâm nhất. Để không lạc đường và đánh mất con người mình. Nếu bạn đuổi theo một thứ không phải giấc mơ của mình, thì còn có nghĩa lý gì chứ?

Mình đã lầm. Mình không muốn một cái đám cưới to và xa xỉ. Đó là đám cưới của chị mình. Mình chỉ muốn làm vợ người mình yêu, có một cái nhẫn đẹp và nuôi thật nhiều chó mèo mà thôi.

45. Chương 45: Yêu Bản Thân Đúng Cách

1. Ăn ngon, uống ngon, chơi vui. Thật khó để có thể nhìn thấy những tác hại của việc "chơi đến bến" khi bạn còn trẻ. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ có nói bạn đừng ăn chơi quá, đừng "hết mình" quá thì rất khó. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hãy luôn ăn những thứ thật ngon, uống những thứ làm cho bạn cảm thấy sảng khoái và vui thú những điều mang đến trải nghiệm mới. Nên nhớ, mình phải nâng niu bản thân mình nhất, đừng cho phép những thứ rẻ tiền và độc hại tàn phá chính mình khi còn trẻ.
2. Tập một môn thể thao nào đó. Rất khó để thức dậy sớm, để đi chạy, đi chơi thể thao phải không? Nhưng hãy cố gắng tập yoga hoặc đi gym nhé! Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điều ấy không phải chỉ để cho bạn có cơ thể dẻo dai, mà còn để cho bạn quên đi những stress thường ngày, tạo ra những suy nghĩ mới và có sức khỏe để còn đi chơi, đi du lịch đó!

3. Luôn học một cái gì đó mới. Bạn cảm thấy hứng thú trước những lớp học lạ lùng mới xuất hiện, kể cả là "lớp học tình yêu" đi chăng nữa, sao không thử xem qua nhỉ?

4. Mua cho mình những món đồ xứng đáng. Tiến lên, bạn phải học cách chiều chuộng mình, trân trọng mình đối tốt với chính mình.

5. Cuối cùng, đừng nhầm lẫn giữa yêu bản thân và tự mãn! Yêu bản thân là chăm sóc cho bản thân thật tốt, còn tự mãn là cho rằng mình hơn tất cả mọi người - theo một nghiã tiêu cực. Bạn không muốn trở thành một người tự mãn đâu, phải không?

46. Chương 46: Sự Đáng Sợ Của Nỗi Cô Đơn Khi Còn Trẻ

Vì sao bạn cần cảm thông hơn với những người chỉ có một mình?
Mình nghĩ rằng, khi một ai đó nói rằng họ buồn - thì đó là một việc đáng để tâm, và nó nghiêm trọng.

Chúng ta thừa nhận nhiều loại cảm xúc của mình trong một ngày, bực bội, cáu giận, bức xúc, lo lắng, cáu kỉnh, hoan hỉ, hớn hở. Nhưng rất hiếm khi có thể thật sự nói với một ai đó câu "tao buồn quá", hoặc "tao cô đơn quá".

Mình từng có một cô bạn. Cô gái duyên dáng nhất mình từng biết, quyến rũ nhất, nhiều bạn bè nhất. Nhiều chuyện buồn xảy ra, và từ đoc cô ấy không thể ở một mình. Đối với những ngưòi ăn một mình, uống một mình, đi du lịch một mình như mình thì chuyện không thể ở một mình là quá...nhảm nhí, lằng nhằng và vướng víu. Vướng cho chính mình khi có quá nhiều rào cản, vướng cho người khác bởi vì, ai cũng có cuộc đời riêng của người ta. Đó là những gì mình đã nghĩ.

Nhưng nếu bạn hiền trải qua đủ chuyện trên đời, bạn bọn cảm thấy thật cô đơn. Và rất buồn. Và khi buồn, bạn gặm nhấm sự cô đơn của bạn. Và khi cô đơn bạn đố mặt với nỗi buồn của mình. Chúng giống như một tảng đá nặng trên ngực, bạn không biết phải gọi ai dù quen cả ngàn người, bạn không biết phải nói gì với họ ngoài một câu cảm thán: tao buồn quá!" Họ không hiểu. Và bỗng chốc bạn thành kẻ ngớ ngẩn.

Nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ không trốn bạn mình nữa. Mình từng cảm thấy phiền phức với nỗi buồn và sự cô đơn của họ, mình cảm thấy rằng đó là những cái họ phải tự vượt qua, hoặc là nó kéo dài quá lâu, hoặc là nó chán nản vô vị và thảm hại trong mắt mình. Nhưng hóa ra, nếu bạn luôn luôn ở cương vị của một kẻ mạnh mẽ may mắn - bạn sẽ không hiểu được chuyện của một người yếu hơn, buôn hơn.

Cho đến khi bạn là họ.

Nếu có một người nói với bạn họ cô đơn và sợ hãi sự cô đơn của chính họ, hãy lắng nghe. Hãy ngồi đó. Sự cô đơn đáng sợ hơn bạn tưởng. Những bạn xem 500 days of summer chắc biết câu: "more than broken, he is alone".

Hơn cả sự vụn vỡ, anh ấy chỉ có một mình.

47. Chương 47: Đàn Ông Cần Gì?

Hơn cả yêu, đàn ông cần sự công nhận.
Chúng ta đã nói đủ nhiều trên mạng xã hội về chuyện phụ nữ thích gì, muốn gì, cần gì - nhưng thật lạ lùng, rất ít khi nói xem những người đàn ông thật sự muốn gì trên đời. Rất nhiều người vứ mặc định đàn ông chẳng cần gì khác ngoài gái đẹp, xe sang, rượu ngon. Sự thật không phải như vậy. Nếu chỉ quan niệm tầm thường như vậy, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ đánh mất người đàn ông của mình.

Các cậu bé và các chàng trai chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, tiền tiêu đủ chiều gái. Còn đàn ông, họ cần sự công nhận.

Đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn sẽ giỏi hơn người đàn ông của mình trong một lĩnh vực nào đó: bạn có thể kiếm được nhiều hơn, làm ở chức vụ cao hơn, nổi danh hơn hoặc đơn giản chỉ là làm việc nhà và nuôi con khéo hơn. Có thể một phút tức giận những suy nghĩ tiêu cực sẽ ập đến và bạn sẽ không còn "dạ, vâng", không còn ghi nhận những thành tựu của anh ấy. Bạn cho phép mình nặng lời, cho phép mình cư xử không tốt và cho phép mình hạ thấp người ta.

Đàn ông cần sự công nhận. Họ muốn nhìn thấy sự tôn trọng, sự vui mừng và những lời khen ngợi từ người phụ nữ của họ. Bạn phải hiểu một điều là không người đàn ông nào lại thích nghe chửi mắng, đánh giá, nhiếc móc, chê bai cả. Dĩ nhiên, không phải ai cũng hiền dịu, nhưng nhất định phải ghi nhận những gì anh ấy có, tôn trọng mọi điều về anh ấy. Đặc biệt là chuyện công việc, lương bổng, mối quan hệ xã hội và nếu có thể thì là tất cả về anh ấy.

Đàn ông nói chung là những người luôn cần bảo vệ thể diện của họ. Người phụ nữa có tôn trọng, có yêu quý thì sẽ là thể diện sáng nhất một người đàn ông có thể có được.

Đừng bao giờ không công nhận người đàn ông của mình. Đừng bao giờ tỏ thái độ trước bất kỳ thứ gì họ đã phải cố gắng dành cho bạn. Đàn ông, cũng là để yêu mà, đúng không?

_________________

48. Chương 48: Sao Phụ Nữ Bây Giờ Khó Tán Thế Nhỉ?

Phụ nữ cần trở thành người như thế nào trong môi trường xã hội hiện đại hiện nay?
Nói chung thì phụ nữ trên đời có hai kiểu: người cần tiền và người không cần gì cả.

Tiền ở đây dĩ nhiên không chỉ nói đơn giản là...tiền, tiền ở đây là vật chất, nếu nói "sang miệng" một chút có thể là những cô gái duy vật. Dĩ nhiên duy vật không có nghĩa là xấu, duy vật là một sự thực tế với cuộc sống rất thẳng thắn. Thích những cái cụ thể, muốn những cái cụ thể thì thật ra lại vô cùng dễ chiều, dễ tán, dễ đổ. Các bạn đã xem Mĩ nhân ngư của Châu Tinh Trì chưa? Giám đốc Nhược Lan xinh đẹp, giàu có chính là minh chứng của tuýp phụ nữ này. Họ rất chủ động, biét rõ cái mình muốn và sẵn sàng xù lông lên để đấu tranh cho cái họ muốn. Một lần nữa mình xin nhắc lại, mình không nghĩ phụ nữ duy vật là chuyện xấu.

Nhưng phụ nữ không cần gì cả mới là khó tán. "Không cần gì cả" thật ra cũng có hai loại. Một loại là không có gì trong tay và mơ màng một chút, giống cô người cá San San trong phim vậy - đối với những cô nàng như vậy, bạn cũng phải có máu hâm trong người, như chàng giám đốc Lưu Hiên.

Loại phụ nữ "không cần gì cả" thứ hai - là những người phụ nữ đặc biệt độc lập về kinh tế và suy nghĩ. Khi một cô gái đã có khả năng mua cho bản thân cô ấy từ son, túi xách, đồng hồ cho đến những thứ đắt giá hơn thì quả thật rất khó để bạn có thể mua cho cô ấy một cái gì đó mà khiến cô ấy ngạc nhiên được. Lại nói chuyện "độc lập về suy nghĩ", đó phải là những cô gái có học thức, biết nhìn trước nhìn sau và có khả năng tự chăm sóc tốt cho cuộc đời của mình. Sự thật là có một khối lượng lớn đàn ông rất quý trọng những người phụ nữ như vậy. Nhưng cũng có thể vì khó tán, và cũng bởi vì không bao giờ biết các nàng muốn gì, cho nên phụ nữ "không cần gì cả" thường rất cô đơn so với các cô gái duy vật.

Cho dù cần gì, hay không cần gì, xuất phát điẻm thì, phụ nữ - quan trọng hơn cả xinh đẹp, giàu có, học thức, biết mình muốn gì hay không muốn gì - cũng nhất định phải là một người tốt. Chỉ cần là một cô gái tốt, thì cho dù xấu hay đẹp, giỏi hay không giỏi, có điểm trừ điểm cộng nào cũng không quan trọng, nhất định vẫn sẽ có người nguyện đỡ hộ bạn vài phát đạn không thấy tiếc. Đừng bao giờ chỉ vì bạn xinh đẹp, hay có khả năng làm ra rất nhiều tiền mà trở thành một người xấu, chẳng ai muốn yêu thương, muốn tán đổ một người phụ nữ xấu xa đâu. Cho nên đừng quan trọng quá chuyện mua gì, xinh đẹp ra sao, học thức thế nào. Hãy quan tâm hơn đến việc rộng lượng, vui vẻ, tích cực với cuộc sống hơn.

Hôm nay, các cô gái hãy làm một người tốt nhé.

49. Chương 49: Hơn Cả Yêu, Con Người Cần Phải Hợp

Nếu một mối tình nào đó vô cùng sâu đậm nhưng vẫn phải đi đến kết thúc, bạn hãy dũng cảm để nó ra đi. Điều đó không phải nói rằng bạn không đủ yêu người ấy, mà quả thực là hai người không sinh ra để dành cho nhau. Hơn cả thứ tình cảm mãnh liệt, điều mà chúng ta cần nhất để có thể sống cùng một ai đó cả đời, đó là khả năng thấu hiểu và hòa hợp tuyệt đối.
Mình không quá lớn, nhưng đã trải qua nhiều loại cảm xúc. Mình đã từng có những lần hẹn hò đầu tiên khi học cấp Ba, nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi bông tuyết đầu tiên rơi trên chóp mũi mình, rồi không nhớ vì sao mà chia tay. Mình đã từng mê mệt một ai đó mà mình tưởng là "nếu không phải chàng thì không thể là ai khác", khóc trôi không biết bao nhiêu mascara rồi quên lúc nào chẳng hay. Cứ nghĩ nếu đã từng yêu nhiều đến thế, vì sao trông mọi thứ ổn như vậy, sao lại không thành?

Chúng ta vẫn hay nói một câu đơn giản khi tan vỡ, "không hợp". Nghe thì nực cười, nhưng sự thật là như vậy. Từ những chuyện đơn giản nhất cho đến to tát, hơn cả Yêu, cần phải Hợp để có thể duy trì một mối quan hệ.

Có một chuyện là, nếu bạn là người duy nhất không uống rượu trong một căn phòng - bạn dĩ nhiên sẽ là người duy nhất mệt mỏi và khó chịu trong căn phòng đó, dù bạn muốn hay không muốn. Rất khó để hai người không cùng sở thích, thói quen, tư duy, cách sống có thể bên nhau lâu dài - cho dù có thể trước đó đã từng phát điên vì nhau. Nếu chưa từng một lần thích đi bar, rất khó để bạn siêu lòng trước một anh trai sành rượu.

Nhưng hơn cả Hợp, con người cần phải Hiểu.

Hiểu ở đây không chỉ là thấu hiểu, là đồng cảm. Không phải lúc nào trong cuộc sống - hai người cùng thích thuốc lá sẽ ở bên nhau, hay cùng nóng tính, khó tính sẽ ở bên nhau. Cho dù rất hợp - nhưng nếu không hiểu thì sẽ không yêu nhau được.

Hiểu là thông cảm, là có thể linh động với những thứ mình không quen. Nếu mình không lớn lên, hiểu rằng bố mình đã luôn vắng nhà, luôn bận rộn không thể về cơm tối - thì rất khó để có thể bây giờ đang ăn cơm mà người yêu đứng dậy nói: "Anh phải lên cơ quan" mà mình vẫn có thể vui vẻ thoải mái như thường.

Tình cảm nồng thắm chỉ đến nếu bạn hiền hợp và hiểu người yêu của mình. Bạn không thể thoải mái, nếu bạn là người nhỉ nhẹ, thích làm hơn tiêu - mà lại sống cùng người bỗ bã, thích tiêu hơn làm. Có thể cả hai đều là người tốt, nhưng một mối quan hệ không phù hợp sẽ biến bạn thành kẻ phản diện trong chuyện tình. Bạn không sai, và chưa chắc người ta đã cần thay đổi. Cái gì đúng sẽ đến. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu cứ nhịn mãi không nói, sẽ không hiểu, sẽ không hạnh phúc.

Hơn cả yêu, cần phải hợp. Hơn cả hợp, cần phải hiểu. Khi đã hợp và hiểu, mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, sẽ không có những trận cãi vã vớ vẩn, không có những lần cà phê nói xấu nhau, không có cả những cuộc vui lén lút. Bạn hiền sẽ không chỉ là tình nhân, còn là tri kỷ, là tất cả.

Chúc bạn hiền sớm tìm được người hợp và hiểu mình.

50. Chương 50: Làm Thế Nào Để Trở Thành Chỗ Dựa Tinh Thần Vững Chắc Cho Nửa Kia Của Bạn?

1. Tin tưởng vào nhau. Đừng đọc trộm tin nhắn, đừng cài GPS, đừng theo dõi. Nếu người ấy là của bạn, chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Nếu vốn đã không phải là của nhau, có bỏ đi cũng đừng tiếc.
Lắng nghe. Không phải lúc nào người ấy kể chuyện với bạn cũng vì muốn được nhận lại một sự phản hồi, đôi khi bạn chỉ cần làm một người lắng nghe thật tốt.

2. Cùng nhau vạch ra những dự định mới. Đi du lịch cùng nhau, mở một tiệm trà bánh cùng nhau, nuôi một chú chó cùng nhau...tất cả những điều đó sẽ khiến các bạn gần nhau hơn bao giờ hết.

3. Sẵn sàng cho biến cố. Hãy "lớn lên" vì nhau, đừng bỏ chạy khi có một điều gì đó đáng sợ xảy ra. Hãy dũng cảm đối mặt với nó cùng người yêu của bạn, cho dù nó có kinh khủng đến thế nào, thì các bạn có hẳn một đôi hai người cơ mà?

4. Khoảng cách. Sẽ có những lúc hai bạn không thể nhìn thấy nhau ngày ngày, không thể nói chuyện thường xuyên, không thể luôn ở bên nhau - hãy làm một cách gì đó để thấy rằng bạn luôn ủng hộ người ấy từ phiá xa, hãy viết những bức thư tình theo hướng cổ điển, hãy gửi những món quà nhỏ từ phiá xa, đừng chỉ ngồi và cầu nguyện.

51. Chương 51: Con Gái, Không Ai Chờ Đợi Ai Mãi Mãi

Con gái cũng phải luôn chủ động với cuộc đời, công việc và tình cảm của chính mình. Bạn không thể chỉ ngồi đợi tất cả mọi thứ xảy đến với mình được. Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió, theo đó là cả những cơ hội, những cuộc gặp gỡ và câu chuyện tình.
Nếu có một điều mình biết về con gái và tình yêu, thì đó là trong chuyện chờ đợi, chỉ có hai loại, nhưng kết quả thì chỉ có một, mà chung quy là con gái không chờ đợi mãi mãi.

Có hai loại con gái chờ đợi. Loại một là con gái có thể đợi một giờ, hoặc một tháng, hoặc một năm. Họ đợi cái mà họ thích, họ yêu. Đó có thể là một lời hứa, một cái hẹn, một món quà, đợi một người trở về, đợi một sự tha thứ hay đợi một người thay tâm đổi tính... Nhưng rồi họ không đợi được nữa, họ bỏ cuộc. Buồn bã có, giận dữ có, thất vọng có.

Còn loại thứ hai thì, qua rất nhiều những bến cố ở đời rồi, họ không còn quá kỳ vọng vào những lời hứa hẹn nữa. Họ không nổi giận, không trách cứ, không vội vã, không gì cả. Cứ như thể họ không quan tâm.

Những cô gái ấy không đợi một điều gì nữa cả. Thời gian và công sức không còn mang ra để chờ đợi, không đặt vào tay người khác, không uốn mình theo thời gian biểu của bất cứ ai.

Cho dù bạn chờ đợi theo kiểu nào thì bạn vẫn là một tiểu thư. Người khác không nghĩ bạn là một quý cô, thì bạn cũng phải đối xử với bản thân mình như một quý cô. Nếu mọi thứ đều thật chủ động, bạn hiền sẽ không phải buồn trước những lời hứa hẹn của người ta nữa.

Nhưng dù sao thì, các bạn trai à, đừng vì một cô gái luôn thông cảm và dễ chịu mà để cô ấy đợi nhiều quá, leo cây nhiều quá, trễ hẹn nhiều quá. Có thể cô ấy sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng tự thâm tâm lại thấy rằng, việc chờ đợi không quan trọng nữa.

Và từ đó, cho dù bạn không nhận ra, cô gái của bạn cũng không đợi bạn nữa.

_________________

52. Chương 52: Yêu Nhau Như... Chó

Nhìn nhận cuộc đời và yêu như các bạn nhỉ bốn chân của chúng ta như thế nào?
Mình đôi lúc cũng muốn viết những áng văn lãng mạn về tình yêu, nhưng sau đó nghĩ lại thì chưa thấy một thứ tình cảm nào mạnh mẽ như cách một chú chó yêu quý chủ của nó. Cứ luôn chửi nhau những khi không vui là "đồ chó" nhưng nếu ai cũng như một...chú chó thì có lẽ thế giới này đã tốt đẹp hơn nhiều lắm.

Bạn để ý mà xem, khó ai có thể yêu được như một chú chó, tức là...

Khó có thể đợi ai cả ngày mà vẫn háo hức, không dận dỗi.

Khó có thể vui vẻ chân thành với người đã để mình đói bụng quá bữa, chỉ với lý do là "bận".

Khó có thể luôn sẵn sàng ra đường cùng bạn, bất kể nắng mưa lạnh nóng, bất kể có đang mệt mỏi hay đau ốm hay xinh đẹp hay không.

Khó có thể tha thứ cho bạn, sau một cơn giận dữ mà bạn đã mắng chửi hay thậm chí là nặng tay.

Khó có thể bảo vệ bạn hết sức trước hiểm nguy, không tính toán như vậy.

Khó ai có thể...nhịn đi "xì" cả đêm chỉ để được ngủ chung phòng với bạn.

Khó có ai sẽ yêu bạn từ lúc thuộc về bạn cho đến lúc phải ra đi đến thế.

Nếu có thể, hãy yêu thương nhau như cách vật cưng của bạn yêu bạn. Hãy hết lòng vì nhau, luôn tha thứ, luôn trông chờ và hạnh phúc vì được nhìn thấy nhau.

Vậy nên, bạn đừng để tụi nhỏ ngủ ở ngoài, cũng đừng liên hoan bằng...các em. Không vì gì cả, nhưng vì tình yêu. Xin hãy để có thêm những đôi mắt đen láy này được yêu thương nhiều hơn nữa, bạn nhé.

_________________

53. Chương 53: Váy Vera Wang & Nhẫn Tiffany

Giá trị của những thứ bạn đắp lên người không quan trọng bằng việc người thương nhìn bạn như thế nào, kể cả khi bạn không có những thứ đó.
Mặc dù đã từng là một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng mình cũng đã là một bé gái, xem nhiều phim Mĩ và rất bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng tới mức mình đã tự hứa rằng nếu có lấy chồng, mình sẽ chỉ lấy vào lúc mình có khả năng tự mua cho mình môt cái váy Vera Wang, đeo nhẫn Tiffany. Mình vẫn còn nhớ cảm giác khi là một sinh viên đại học, ngồi dưới vòm trời thật xanh kia và nói với tụi bạn gái những điều như thế.

Mình đã từng nghĩ, khi lấy chồng mình "phải" có khả năng tự mua được Vera Wang mà không cần nghĩ ngợi gì khi quẹt thẻ, rằng đó là mình chứng minh cho việc mình đang đã khả năng độc lập về tài chính, có khả năng chăm sóc tốt cho bản thân, có khả năng yêu thương chính mình và khi đám cưới, mình muốn tự mình tặng cho mình một món của hồi môn lớn lao.

Đó đã từng là một mục tiêu rất lớn của mình.

Mình đã rất nỗ lực và cố gắng. Mình nhận ra hai điều. Một là, mình muốn mua được chiếc váy đó không phải vì nó đẹp, mà là vì giá trị của nó, mình muốn đủ khả năng để mua cho chính mình bất cứ cái gì mình thích, không nhờ ai cả. Hai là, giá trị của chiếc váy cưới không nằm ở mức giá, mà là người đàn ông của bạn nhìn bạn như thế nào trong chiếc váy đó.

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nhìn mọi thứ mình chưa có rất lớn lao. Bạn sẽ muốn từ xe ba bánh, tới xe đạp, xe máy, xe ôtô, rồi đổi xe thương hiệu lớn hơn. Bạn nhìn lại và không còn thấy chiếc xe ba bánh lúc bốn tuổi là đáng ước mơ nữa, trong khi bạn đã từng mê mệt và yêu quý nó biết chừng nào.

Ước mơ, mục tiêu...đều như vậy. Khi bạn đã đạt được nó, bạn bỗng thấy nó là một điều có thể, không còn là thứ phi thường bạn thèm muốn nữa. Đó chính là lúc bạn cần một ước mơ và thử thách lớn hơn.

Mình cứ cố mãi, rồi nhìn lại mới nhận ra - tự hào nhận ra là mình đã có thể tự mua Vera Wang được rồi. Nhưng khoảnh khắc ấy, mình cũng nhận ra là còn nhiều thứ mình muốn chinh phục hơn, muốn làm được những cái lớn hơn thế.

Mà như mình đã nói đấy, ước mơ là một đứa bé, biết ăn và lớn theo năm tháng.

54. Chương 54: Yêu Đương Kiểu Ung Thư

Một lúc nào đó trong cuộc đời bạn, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra người đó đã làm tất cả vì bạn như thế nào. Có thể "em của ngày hôm qua" cảm thấy như vậy là không đủ đầy, cảm thấy khao khát nhiều hơn thế...nhưng người đó đã yêu bạn bằng tất cả khả năng của họ. Khi có thể nhận ra, hãy cảm ơn họ - cho dù không còn bên nhau.
Hồi mình còn nhỏ, mình luôn cho phép bản thân trở nên nhõng nhẽo hết sức có thể, đỏng đảnh và lắm chuyện hết sức có thể trước bạn trai cũ. Nếu cái gì làm mình không vừa ý, mặt mình lập tức sưng lên như một cái bị; người ta nói cái gì làm mình khó chịu, mình thở ngắn than dài đầy ẩn ý trên mạn xã hội, ví như đi chơi mà trễ hẹn, mình cũng tắt điện thoại bỏ về nhà luôn. Rất lâu đã trôi qua rồi, mình không còn là người như thế nữa, không nhớ rằng mình đã từng hành động và suy nghĩ như vậy. Bây giờ nhìn lại, mình vẫn tự hỏi đó vẫn là mình thôi, nhưng sao xa lạ thế? Mình lúc nào cũng sợ thiệt, sợ người khác bắt nạt, sợ nếu nhu nhược thì sẽ đánh mất mình.

Thế rồi, mình lớn lên. Mình còn nhớ trong talkshow "tôn trọng Bản Thân" của Water Wise Vietnam, mình có nói rằng "lớn lên" cần thời gian, cần đủ những trải nghiệm và cú ngã. Đọc một quyển sách hay đi xem một buổi tọa đàm thì hay đó, nhưng bạn hiền vẫn chưa thể lớn lên từ đó. Mình nói như vậy, là bởi vì bây giờ nhìn lại, thấy mình trẻ con không phải vì tính cách con người như vậy, mà vì lúc đó yêu thương chưa đủ, chưa lớn, chưa tìm được đúng người. "Người" ở đây không chỉ là bạn đời, người ở đây là chính chúng ta, bản thân chúng ta khi đủ chín muồi để yêu, để cho đi, học hỏi và nhận lại.

Khi con người ta yêu đúng và yêu đủ nhiều, bạn sẽ thôi không còn so đó toan tính thiệt hơn, những suy nghĩ xuất phát từ sự cảm thông, trân trọng lần nhau sẽ đè bẹp những thứ linh tinh trong đầu, đơn giản hơn là bạn biết "hiểu". Hiểu rằng anh ấy đã rất cố gắng làm cho bạn vui, cố gắng dành mọi phút cho bạn, cố gắng dành tất cả cho bạn. Đó là tình yêu khi bạn gặp đúng người bạn cần gặp trong cuộc đời này. Bạn cần phải gặp họ, để biết cách yêu đúng nhất cho mình.

Yêu đúng rất quan trọng. Nó làm bạn khỏe mạnh, vui vẻ, tâm tư thoải mái và cầu và tiến. Yêu sai, còn chết người hơn cả ung thư.

Bây giờ, có giận dỗi vu vơ thế nào mình cũng luôn chủ động tác ôm, một cái ôm siết chặt không lời. Người thương bạn thật lòng sẽ ôm lại bạn, vuốt tóc bạn, đu chẳng cần nói gì cũng biết là còn cần nhau. Còn nếu người ta cứ hững hờ quay đi hoặc đẩy tay bạn ra...

Thì có lẽ, họ vẫn chưa lớn.

_________________

55. Chương 55: Hãy Mặc Thật Đẹp Khi Yêu Anh

Không quan trọng là thời gian hay điều kiện có cho phép hay không, không quan trọng là đã bao lâu rồi - bạn vẫn cứ phải đẹp trong mắt người yêu mình. Đó không phải là bởi vì đẹp thì họ mới yêu bạn, mà là bởi vì bạn yêu người ấy, nên bạn đẹp.
Cho dù bạn không làm gì, hãy mặc đẹp và hẹn hò với người yêu của bạn.

Có lẽ rất nhiều người trong số các bạn hiền có một chuyện tình yêu đẹp. Các bạn đã đi qua những ngày mất cả tiếng để chọn đồ, trang điểm, chọn điạ điểm đi chơi, đưa đón...mỗi lần gặp nhau. Các bạn dần trở nên bô nhếch một chút, ăn vận thoải mái, có khi cả ngày chỉ ở nhà với nhau không làm gì thật lười biếng.

Đối với rất nhiều người, đó là một loại hạnh phúc. Thứ hạnh phúc khi có thể là chính mình ở bên cạnh người yêu, tăng cân, nói chuyện tình yêu, bình yên.

Nhưng các bạn có còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy hoặc cô ấy, rất quyến rũ và xinh đẹp trong buổi hẹn đầu không? Các bạn có còn nhớ cảm giác khi nhìn thấy chị ấy mặc vãy lần đầu tiên, trang điểm vì bạn lần đầu tiên không?

Các bạn có còn nhớ cảm giác hồ hởi vui mừng và cảm thấy thật tự hào khi nghĩ "à, cái con người rất quyến rũ này, là của mình!" không?

Đứng là khi đã yêu nhau thật lòng, cho dù người đó có thế nào, bạn hiền vẫn thấy họ thật đáng yêu. Vẻ ngoài chẳng quan trọng nữa. Dù thế, có một câu nói thế này: "các quý cô, xin đừng bao giờ ngừng hò hẹn với chồng của bạn. Và các quý ông, xin đừng bao giờ ngừng tán tỉnh vợ của bạn."

Hãy cố gắng xuất hiện đẹp trong mắt người ấy, kể cả bạn hiền có không thể đi ăn, đi chơi chỗ xa hoa. Hãy thật đẹp, đủ để người đó nhận thấy bạn đẹp vì họ, để thấy lúc nào cũng như thuở ban đầu mới yêu. Hãy giữ lấy những cảm giác đó. Đưng cho phép mình trở nên biếng nhác vì đã có được ai đó. Trân trọng mình, cũng là trân trọng người ta.

_________________

56. Chương 56: "cảm Ơn Vì Đã Dính Lấy Anh Trong Thời Gian Qua!"

Cặp đôi trong câu chuyện dưới đây đã làm lễ kết hôn trong ánh hoàng hôn tại Bali. Chuyện cổ tích thật sự đến với tất cả mọi người, đừng nghĩ bạn thật sự phải có một đôi giày pha lê và một chàng hoàng tử để có cái kết viên mãn! Tình yêu không có định nghĩa hay giới hạn.
Nói chung, để có thể sống sung sướng như một cặp đôi trên màn ảnh tại Hàn Quốc là chuyện không đơn giản. Vì đơn giản, "tìng phí" ở Hàn Quốc rất đắt đỏ.

Mình có một thằng bạn. Rất thân. Nó không giàu. Người yêu của nó rất xinh.

Điều mà mình thích nhất khi nhìn cách chúng nó yêu nhau, đó là bạn gái ấy chấp nhận và yêu quý tất cả những cái gì ngớ ngẩn nhất của thằng bạn mình, không phán xét, nếu thằng đoa nghịch một cái gì đó - nó cũng sẽ nghịch như vậy. Chúng nó là dạng cặp đôi có thể thức dậy vào lúc 10h tối và sẵn sàng bắt xe buýt đi ra sông Hàn ngồi chết cóng, cười sằng sặc rồi lại đi bộ xuyên đêm để về nhà. Hoặc là vào dịp kỷ niệm yêu nhau thì có thể...tặng nhau hai lọ sữa chuối vậy.

Một hôm, thằng bạn đó vác laptop đến trước mặt mình và hỏi ý kiến về chuyện mua cho con bé một món quà xa xỉ. Mình rất ngạc nhiên. Đó không phải là phong cách của tụi nó. Có những người yêu nhau rất lâu và không bao giờ cảm thất cần đòi hỏi một cái gì đó giá trị, chỉ đơn thuần là thời gian ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Mình có tư vấn cho nó một vài thứ có thể mua trong khả năng cho phép của nó, ni có vẻ rất vui. Nhưng sau đó bỗng ngập ngừng hỏi mình: "mày có nghĩ là tao mua mấy thứ này cho nó thì nó sẽ nghĩ là nó bắt ép hay tạo áp lực cho tao không?"

Phải nói là đó là lần đầu tiên mình nghe thấy một điều như vậy ở một người đàn ông. Chuyện con gái thích đồ đẹp, đồ lóng lánh, đồ hiệu thì là chuyện đương nhiên - và một số người vẫn thích được bạn trai tặng quà, cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng nghe thấy một điều như vậy thì mình thấy rất ngạc nhiên. Mình có nói với nó, phụ nữ thật ra không cần nhiều, mày tặng gì thì con bé cũng sẽ vui thôi, quan trọng là mày đã bỏ thời gian ra suy nghĩ và thật sự quan tâm đến chuyện tặng quà cho nó như vậy là quý lắm rồi. Không nhất thiết phải tặng đồ xa xỉ, tiền có thể để làm nhiều việc khác phù hợp với bản thân hơn.

"Ừ, tao không phải làm như thế. Nhưng đó là cô gái của tao. Tao nghĩ tao phải dành cho cô ấy những gì tốt nhất. Tốt hơn bây giờ. Tao chỉ muốn cảm ơn vì nó đã dính lấy tao trong thời gian qua."

Sau một hồi tư vấn thì nó chọn một cái vòng Pandora. Mình biết đối với nhiều người, một chiếc vòng pandora thì rất bình thường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn mình sẽ phải làm tăng ca một chút, làm cả cuối tuần. Tuy vậy nhưng ánh mắt nó rất sáng, và đầy hứng khởi. Nó thậm chí còn nghiêm túc quay lại hỏi mình là liệu nó có phải mặc đẹp chỉ để đi mua vòng hay không. Mình nói không, mày cứ là mày thôi.

Và mình nghĩ, cô bé người yêu của nó chắc là Giáng sinh ấy đã rất hạnh phúc.

57. Chương 57: Yêu Như Lúc 20

Có rất nhiều người không trải nghiệm đưọc "tình yêu trẻ" khi họ còn trẻ. Đó là lý do họ cảm thấy nuối tiếc rất nhiều sau này. Làm thế nào để không cảm thấy hối hận và yêu hết mình khi bạn chớm 20?
Mình có một thằng bạn thân, tính không thích nói nhiều, tốt với tất cả mọi người và quan tâm đến tất cả mọi người. Nó là loại người không thích đấu tranh với ai trong cái thế giới bừa bộn này, thích sống nhẹ nhàng, không xa hoa nhưng vui vẻ đủ sống.

Nó yêu một cô gái. Lúc nào nó cũng nói mình may mắn và phải cố gắng rất nhiều vì cô gái này. Một cô gái rất xinh đẹp, khéo, thành đạt và là ước mơ của không biết bao nhiêu gã đàn ông.

Mình chứng kiến nó thay đổi.

Không quá nhiều những hứa hẹn, những lời đường mật, những lời lãng mạn đầu gió. Mình thấy nó có chí hơn, kiếm nhiều tiền hơn, chịu nhiều vất vả hơn để người phụ nữ của mình hạnh phúc. Không nửa lời kêu ca kể lể.

Điều tuyệt vời nhất của một người đàn ông tốt có thể dành cho người phụ nữ mình yêu thương không phải là những thứ xa hoa, mà là sự cố gắng bền bỉ ngày qua ngày vì cô ấy. Tình yêu hay tình thương không được đo bằng một phút quẹt thẻ. Nó là điều diễn ra hiển nhiên và vô hình mỗi ngày.

Đừng tặng hoa cho cô ấy, nếu chỉ vì cả thế giới bảo bạn làm vậy.

Đừng tặng quà cho cô ấy, nếu chỉ vì cô ấy vòi vĩnh trên facebook.

Đừng viết những lời đường mật triệu like trên facebook, nếu bạn đang nhắn tin cho một người con gái khác.

"Với em mỗi ngày trôi qua đều là Valentine, đều là sinh nhật, đều là 8/3, đều là 20/10, giáng sinh và hơn thế nữa. Món quà tuyệt vời nhất vẫn luôn là cách anh nhìn em mỗi lần đi làm về, và cách anh nhìn em mỗi ngày qua đi"

Khi đó, mỗi ngày đều là 20/10 đối với một người phụ nữ, trong mắt một người đàn ông thật lòng yêu quý họ.

_________________

58. Chương 58: Đàn Ông Đi Qua Tuổi Trẻ, Yêu Ai Nhất Trên Đời?

Đừng bao giờ so đo mình với một người khác. Bạn không phải là mảnh tình cũ, không phải là giấc mơ vô hại, càng không phải là người đã mang nặng đẻ đau người đàn ông của mình. Hãy yêu người ta hết khả năng khi còn bên nhau. Đừng nghĩ quá nhiều, đừng ghen tuông vô ích. Yêu, là yêu.
Dĩ nhiên, mỗi người trong đời có một chuẩn mực về người mà họ yêu. Thậm chí "yêu nhất" còn là một khái niệm vô cũng trìu tượng và mông lung. Không phải ai cũng ý thức được là họ trân trọng điều gì nhất và cần gì nhất trong đời. Đàn ông, có những người yêu mẹ mình nhất, yêu con cái mình nhất, cũng có người yêu bản thân mình nhất hoặc...chiếc đồng hồ của anh ta nhất.

Thế nhưng, yêu chân thành và yêu thật lòng nhất một người phụ nữ, chắc có lẽ là người đã là tất cả của anh ấy, khi anh ấy chẳng có một cái gì. Ở đó cùng nhau cố gắng, xây dựng nên một mái ấm gia đình, một đế chế. Tóm gọn lại là từ khi họ trắng tay, người con gái này đã nhận ra tiềm năng và tin tưởng họ. Lòng tự tôn của một người đàn ông có chí lớn như ngọn lửa, gặp gío sẽ nổi lên cuồn cuộn. Gặp phải người xấu, mà như các cụ hay nói "hậu phương không vững" thì sẽ chr lay lắt cháy mà thôi.

Có những người đàn ông trong cuộc đời này, chẳng cần ai mà cũng gây dựng nên cơ đồ của mình. Sau khi họ đứng lên đỉnh hào quang rồi, thì mọi đôi chân dài, mọi thứ gia phả của bất kỳ cô gái nào thật ra cũng như nhau. Chẳng thật sự quan trọng nữa nếu như người đó có bản lĩnh.

Mình có quen một người anh. Tài giỏi, phong lưu, đào hoa. Biết anh từ ngày anh còn nghèo, chăm chỉ làm nên nghiệp lớn. Từ đây hồng nhan vây quanh không xuể. Anh cũng vui vẻ với những cuộc tình chóng vánh của mình, nhưng trong ví vẫn còn lưu giữ hình ảnh của mối tình đầu. Mình có hỏi là bây giờ, anh có điều kiện tốt như vậy rồi sao không quay lại với người ta? Câu trả lời của anh, đến bây giờ mình vẫn nhớ như in:

"Không ở bên nhau vì không hợp, níu kéo vô ích. Nhưng cái ngày tao còn nghèo, tao chẳng có gì trong tay thì con bé ấy đã yêu tao rồi. Lắng nghe mọi dự định, ủng hộ mọi kế hoạch, vừa chờ đợi lại vừa đồng hành. Đàn ông, thằng nào có chỉ thì ngoài cơ đồ ra còn cần nhất là sự công nhận. Sự tin tưởng và tôn trọng từ những bước đi đầu tiên trong đời, vốn chỉ có mẹ cho được...vì thế nên người con gái nào vừa mạnh mẽ, vừa bao dung lại làm động lực được thì sẽ luôn được yêu nhất, kể cả khi có không còn bên nhau nữa."

59. Chương 59: Vì Sao Em Không Thể Gặp Anh Sớm Hơn?

Học cách đợi một điều đúng đắn và tốt đẹp nhất trên đời.
Đã bao giờ trong cuộc đời này, bạn hiền gặp những người mà chỉ không quá năm phút kể từ khi bắt đầu nói chuyện đã có cảm giác thân thiết, như có thể kể mọi thứ với họ? Đã bao giờ bạn hiền có cảm giác gặp một người mà mọi thứ trong cuộc đời này chỉ được tính là mới bắt đầu, từ sau khi gặp người đó? Cuộc đời như được chia ra làm hai mốc thời gian trước và sau khi gặp họ? Từ chuyện tình cảm cho đến làm ăn, trước giờ có thất bại bao nhiêu nhưng gặp họ rồi thì không bao giờ phải nghĩ nữa? Đã bao giờ bạn hiền nghĩ rằng nếu trong cuộc đời này, nếu mình gặp người đó sớm hơn thì có thể mọi chuyện sẽ khác, cuộc đời biết đâu đã tươi sáng và hạnh phúc hơn? Đã không có những lầm lỡ, hối tiếc, đã có thể sống trọn vẹn? Và hơn cả, không nuôi tiếc khoảng thời gian có thể ở bên nhau sớm hơn trong đời?

Chuyện này không chỉ áp dụng cho chuyện tình cảm đôi lứa, mà còn cả những người bạn những người anh em cùng đi với mình suốt cả cuộc đời còn lại nữa.

Tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?

Đơn giản, là bởi vì bọn mình không thể.

Mình chỉ có thể gặp đúng người, khi đúng thời điểm và mình đã đủ chín.

Còn nếu không, thì cho dù có là gặp đúng người khi còn trẻ, thì vẫn sai thời điểm, và từ đó vẫn sẽ dẫn đến kết cục rất đáng buồn.

Mình thật ra rất thích câu "em của ngày hôm qua", bởi vì quả thật, bản thân một người của ngày hôm qua, chưa chắc đã giống như vậy ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay có được là do những trải nghiệm và đúc kết, não có thêm vài nếp nhăn, con đường đã có thể rẽ sang hướng khác, và những người tưởng chừng như là rất quan trọng hóa ra lại có thể thoảng qua trong đời như chưa từng quen biết nữa.

Nhiều lúc mình cũng hỏi những anh em bạn bè bây giờ của mình, đi với mình, cũng chung lý tưởng rằng: "tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?", mình đã nghĩ nếu có thể bắt đầu sớm hơn, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và học hỏi từ những người xung quanh mình bây giờ sớm hơn thì cuộc đời có lẽ đã không quá uổng phí những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng rồi sau đó, mình nhận ra là không thể.

Để có thể "gặp đúng người", khiến cho bạn hiền có cái cảm giác "ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ", cảm thấy như mình có thể phát triển đến tận cùng hoặc có thể yêu hết mình, thật ra cuối cùng lại vẫn phụ thuộc vào bạn. Mình đã nói rồi, ông trời sẽ không ngồi đó nhìn lịch xong nghĩ là "à à, cái con bé vô tích sự này, hôm nay đã đến lúc trao cho nó một người hoàn hảo để dẫn đường chỉ lối" được đâu.

Thế nên, bạn hiền đừng buồn quá, nếu cho đến tận thời điểm này, cho dù có yêu qua bao nhiêu người, cặp kè chơi bời với những ai, hay là giao du với "bạn" thì ít mà bè thì nhiều, thậm chí là có đang buông thả và chán nản với cuộc sống cứ trôi qua vô nghiã, tìm hoài không thấy một lý do, hay một người để cho mình tin tưởng mà muốn sống hết mình vì, hoặc là gặp những người anh em có thể nhìn thấy mình đang vất vả, chẳng có gì trong tay mà vẫn tin tưởng đến cùng.

Đơn giản là bởi vì chưa đến lúc, bạn hiền chưa đủ chín. Có khi họ đang sống lù lù ngay bên cạnh, nhưng khi mắt nhìn chưa thông, tâm chưa tịnh, chưa đủ lớn thì sẽ không thể nhìn ra được. Mọi vất vả, kiến thức, khổ đau, trải nghiệm, cuộc sống đang phải điễn ra đối với bạn hiền bây giờ, cho dù bạn hiền có không thích và cảm thấy bất công đi chăng nữa, thì cũng là để chuẩn bị cho ngày - anh - đến.

Bạn hiền chỉ có thể gặp đúng người khi đúng thời điểm. "Nhất kỳ, nhất hội", gặp rồi sẽ thấy đời như nở hoa sau những tháng ngày dài đằng đẵng. Cho nên, hiện giờ hãy cứ yên tâm sống và cố gắng trải nghiệm đi nhé, tích lũy cả những vết sẹo và cả những hồi ức trong đời, để còn mở đường cho những người quan trọng đến. Có những sự kiện bạn hiền nhất định phải trải qua, có những con người nhất định phải lừa bạn hiền, có những cú ngã nhất định phải băng bó, và sẽ có cả những giọt nước mắt đủ để bản thân mình thay đổi toàn bộ con người mình, cứ như là thay máu vậy, lúc đó, bạn hiền sẽ nhìn lại và bất cười, "tại sao ngày xưa mình lại sống như thế được nhỉ?", rồi sẽ cảm thấy tự tin yêu đời và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tìm thấy nhau sau những mất mát và thăng trầm đó rồi, sẽ biết quý và trân trọng mà không đánh rơi, làm vỡ nữa, sẽ có ý nghiã hơn nhiều lắm.

Khi hoa nở, sẽ gặp đúng người.

_________________

60. Chương 60: Vì Sao "người Ấy" Vẫn Chưa Xuất Hiện?

Làm thế nào để đi tìm nửa kia của mình?
Có bao giờ bạn hiền nhìn những người xung quanh, hay dõi theo những người mà trông có vẻ như là "họ có tất cả" rồi chỉ trong một giây suy nghĩ, cảm thấy tị nạnh vì sao mình không bằng người ta chưa? Có bao giờ bạn hiền cảm thấy cuộc đời đối với họ, dường như quá hoàn mĩ và dễ dàng, cứ như thể ông trời trao vào tay họ tất cả mọi thứ, một ngôi nhà đẹp, một cái ví dày cộp, danh tiếng lừng lẫy và một người thương đúng kiểu vợ - chồng - nhà - người - ta chưa? Và có bao giờ bạn hiền thấy mình có yêu bao nhiêu, cũng như không phải là đúng người? Trong khi đó họ cứ như có những người bạn đời, mới gặp là như đã quen cả trăm năm về trước chưa?

Rồi có bao giờ bạn tự hỏi vì lý do gì mình không được như họ chưa?

Mình dám cá là rồi.

Thật ra trên đời không có gì là cho không cả. Mình nghĩ, thành công giống như một núi băng trôi vậy. Tất cả những gì bạn hiền có thể nhìn thấy, cho dù có huy hoàng đến thế nào cũng chỉ là chóp mũi của bao sự cố gắng, hi sinh chịu đựng. Những người có vẻ như có tất cả thực tế đã phải trải qua rất nhiều để có được ngày hôm nay. Kể cả trong chuyện gặp được người hoàn hảo đối với mình, để cho người đó vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương cũng vậy.

Bạn hiền không thể chỉ ngồi nghệt ra một chỗ ở trong nhà, hay là đi siêu thị mua que kem rồi chờ bạch mã hoàng tử đột nhiên vô tình đi ngang qua và có tình yêu sét đánh với bạn hiền được. Chuyện đó thật sự là hư cấu lắm. Chính vì thế mình rất không thích các bộ phim hay phát triển theo hướng này vì ni làm phần lớn chúng ta trở nên ỉ lại và sinh ra suy nghĩ biếng nhác. Vì sao nó lại là hư cấu? Mình không nói bạn hiền không xinh đẹp hay không quyến rũ, mà mấu chốt vấn đề là...

Tình yêu, xét cho đến tận cùng gốc rễ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Người ta vẫn nói yêu sẽ cùng nhìn về một phía, sự thật là như vậy. Nhìn về một phiá ở đây không phải là cứ thấy mặt trời mọc ở hướng nào thì dõi về hướng đó, nhìn về một phiá, là chung tư duy, chung lối suy nghĩ, có thể cảm thông được cho những cái nhìn và hoàn toàn thấu hiểu với những hoài bão của nhau. Và tất cả những người nhìn về cùng một phiá sẽ thường tìm thấy nhau dễ dàng hơn.

Hãy hình dung đơn giản như thế này, tại sao những người làm ăn lớn, hay có chung đam mê, hay như những cặp đôi chu du thế giới cùng nhau thường có một tình yêu rất đẹp? Bởi vì họ đã tìm thấy bạn đời của mình ở trong chính họ. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng khi bạn hiền sống một cuộc đời biết mình muốn làm gì, yêu thích cái gì và dám sống vì nó thì chuyện tìm được người hoàn hảo lại vô cùng đơn giản. Bởi vì bạn sẽ xuất hiện ở những nơi giống nhau, kể cả là những chơi bạn thích lui tới, quán cà phê hay quán bar bạn chọn, rồi làm những việc giống nhau, gặp những người giống nhau, như là bạn bè chung, mục tiêu chung, hướng đi chung vậy. Không phải vô tình hay sét đánh đâu. Những người bạn đời hoàn hảo sẽ tỏa ra thần khí hấp dẫn chỉ riêng bạn hiền, bởi vì chính bản thân và tâm hồn bạn đã quen với cái thần đó, đã tìm kiếm nó trong chính bản thân mình mỗi khi nhìn vào trong gương. Cho nên khi gặp một tâm hồn đồng điệu, sẽ gây ra cảm giác sét đánh.

Xét cho cùng, tại sao cho đến thời điẻm này bạn hiền vẫn chưa gặp được người ấy?

Đó là bởi vì bạn chưa hiểu rõ bản thân mình, không biết mình muốn và thích gì, không giám sống.

Mình dám cá với các bạn, nếu các bạn sống một cuộc đời mãnh liệt, tự tin và đầy đam mê, sống mà luôn yêu thương chính bản thân mình, theo đuổi những ước mơ sự nghiệp và "sống cho ra sống" thì tỉ lệ bạn sẽ gặp người hoàn hảo đối với mình, cao hơn một người suốt ngày ở nhà than vãn, online than thở, gào khóc sự F.A của mình. Phải đi ra ngoài, yêu bản thân mình và cuộc sống của mình thì "ngưòi ấy" mới có thể xuất hiện được chứ. Bạn hiền đã nghe câu: "những đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh" chưa? Vấn đề chính là ở chơi đó, bạn hiền phải đi cái đã, thì mới có thể "dẫn bạn về bên người ấy" được.

Cũng giống như bài Mirror của Justin Timberlake vậy, người thương hoàn hảo, là người cho ta cái cảm giác thân quen như khi ta nhìn vào chính mình trong gương. Yêu bản thân mình, rồi bạn hiền sẽ tìm thấy người đang đi cùng đường với mình, chung cái nhìn với mình, và bởi vì họ cũng yêu cái cuộc đời như thế, nên bạn hiền sẽ không mất công "chỉ cho họ cái đích đến của cuộc đời", mà chỉ cần nắm tay họ bước đi thôi. Điều này có nghiã là đừng than vãn về sự cô đơn của mình, đừng đổ lỗi tại ông trời nữa. Đi ra ngoài, sống hết mình đi, rồi người ấy sẽ tới trước khi bạn hiền kịp nhận ra điều đó. Cuộc sống, Không chỉ ở việc ăn tiêu hết mình, mà những người yêu nhau nhất là có thể cùng nhau làm nên một cuộc đời ý nghiã. Có như thế, mới không bao giờ buông tay nhau. Không có một sự ràng buộc nào, nhưng chỉ đơn giản là mọi thứ ý nghĩa nhất trong cuộc đời này, kể từ khi chưa gặp nhau, đã có sự hiện hữu của nhau rồi. Một nửa của mình, chứ có phải ai xa lạ đâu, phải không?

61. Chương 61: Ly Biệt - Chuẩn Bị Bao Nhiêu Là Đủ Cho Lời Chia Tay?

Không ai trong số chúng ta chuẩn bị đủ cho lời chia tay.
Cho dù, đó là kết thúc của một mối tình, sự gắn kết của hai người bất kỳ, cái chết của một người thân hay chỉ đơn giản là cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm qua. Khi sự ly biệt ập đến, bạn ngơ ngác nhìn lại và hụt hẫng. Nhất là khi bạn còn trẻ và không có kinh nghiệm. Chúng ta chưa từng đối đầu với mất mát và chúng ta không bao giờ biết khoảnh khắc nào là phút cuối cùng của những gì vui vẻ, thân thương, bình dị cả.

Bạn hiền có nhận ra hạnh phúc mong manh đến như thế không?

Những điều chưa kịp làm, những thứ chưa kịp nói, tất cả quay mòng mòng trong đầu bạn cùng hai từ "lẽ ra...". Lẽ ra hôm nay là ngày kỷ niệm, lẽ ra chúng ta đã có thể cùng ngồi đây, lẽ ra...

Chúng ta luôn nghĩ sự ly biệt ở đâu đó xa xôi lắm, diễn ra với một ai đó khác trên mạng, trên bản tin, chứ không phải với mình. "Đang yên đang lành thế này làm sao có chuyện gì được" Thế nhưng, ai mà biết được ngày hôm nay sẽ thế nào?

Đó là một điều về sự xa cách, nó xảy ra vào lúc bạn không ngờ tới nhất, không có chút chuẩn bị nào, và khiến cho bạn giống như một đứa bé bị bỏ quên vậy. Nó giống như một món quà không bao giờ đưọc tặng, những bức ảnh đơn độc, những kế hoạch bỏ lỡ, như lần rong chơi cuối cùng tẻ nhạt, như cơn mưa mùa hè, vội vã đến tê cứng.

Sự chia tay của cuộc sống an bình, yêu thương và khờ dại là khó khăn nhất. Bạn nhìn lại và không biết từ lúc nào bản thân đã không thể sống thoải mái như trước, tự hỏi đến ngày nào cảm xúc đau ling này mới qua đi, dằn vặt tâm can về những gì đã có thể xảy ra, cuồng quay trong nỗi nhớ, những hi vọng và tuyệt vọng.

Và sự cô đơn.

Không ai có thể ngăn ly biệt đến bên đời. Rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy rõ, hạnh phúc trượt ra khỏi đầu ngón tay mình, đoa là một khoảnh khắc ám ảnh.

Hãy biết sợ sự chia ly. Mọi phút giây, đều có thể là cuối cùng.

62. Chương 62: Làm Sao Để Vượt Qua Mất Mát

1. Đừng biến mình thành một cái sọt rác: mỗi người chống chọi với khổ đau khác nhau, có người thì khóc lóc, cáu giận, la hét, đánh đập, sử dụng chất kích thích, ăn uống, ngủ... Nhưng nói chung bạn phải tự trải qua nỗi đau của lòng mình, khóc thỏa thích nếu bạn cần, đừng gĩư trong lòng. Sẽ rất đau ling và mệt mỏi.
2. Ở bên những người nhìn thấy cầu vồng trong cơn mưa: khi trải qua đau đớn, nhiều người chỉ thấy những lời chỉ trích, lên án, tò mò về câu chuyện buồn của bạn. Bạn không cầm những điều đó đâu, thật đấy. Hãy cố gắng ở bên những người tích cực, làm bạn cười cả trong nước mắt.

3. Nhớ về nỗi đau bằng hạnh phúc: đừng chỉ vì nó không còn nữa, mà bạn sợ đối mặt với những kỷ niệm đẹp đã từng có. Hãy nói về những kỷ niệm đẹp, hãy ôm ấp và trân quý nó. Hãy nhớ về những gì không còn một cách đẹp đẽ.

4. Có một kế hoạch: đây là lúc chúng ta cảm thấy mất phương hướng và chán chường nhất. Bạn cần có một kế hoạch để vực mình dậy. Gặp ai, làm gì, làm như thế nào để những người thân yêu dù không còn cũng có thể tự hào và yên tâm về mình. Bạn sẽ mất rất nhiều năng lượng để có thể lại đứng lên, nhưng bạn phải tự làm được.

5. Giúp đỡ người khác: khi một mất mát xảy ra, ta có xu hướng cho rằng đó là dấu chấm hết của những điều tốt đẹp

Không phải như vậy. Chỉ có gíup đỡ người khác, vật khác từ những bài học và kinh nghiệm của mình mới khiến bạn trở nên thanh thản hơn.

6. Có một đức tin cho riêng mình: điều đáng sợ nhất về mất mát, đó là chúng ta tự hỏi liệu còn có ngày hội ngộ? Mỗi người có một cách tin về thế giới khác nhau. Mình chọn tin vào nhân quả. Việc chấp nhận và học cách hiểu, đã làm cho mình hi vọng và năng lượng vượt qua mất mát.

7. Không từ chối cuộc sống: không phải vì bạn không còn làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con của một ai đó - mà bạn không muốn làm những điều đó nữa. Bạn sẽ muốn yêu thương, ôm ấp, chăm sóc một người duy nhất trong tâm can, nhưng khi họ không còn nữa, hãy tặng tình cảm đó cho những người thiếu thốn. Không phải bạn đã quên người quan trọng với mình, mà là bạn đang làm những gì có thể.

8. Ngừng ân hận và ăn năn: không thay đổi được gì cả. Mất mát là mất mát. Bạn có dằn vặt thân mình, giận cả thế giới, thù hằn một ai đó - thì cũng không thay đổi được điều buồn nhất. Ngừng ăn năn ngay khi có thể. Hãy cứu rỗi chính bạn.

9. Có một câu chuyện của riêng bạn: tất cả mọi người sẽ muốn nói chuyện về mất mát của bạn khi gặp bạn, họ sẽ rỉ tai bạn bè bạn trước khi gặp bạn. Đừng. Đừng để ngưòi ta nói về chuyện của bạn hộ bạn. Hãy mạnh mẽ đối diện với nó, hãy kể câu chuyện về mất mát đau thương của bạn một cách nhẹ nhàng, dũng cảm và yêu thương nhất có thể.

10. Sẽ ra sao nếu họ nói bạn máu lạnh, vô tâm, nhanh quên? Bạn không phải người như vậy. Hơn ai hết, bạn là người đau buồn nhất. Bạn khóc cạn cả nước mắt, bạn đi tìm một tia hi vọng nhỏ nhất dù là không có, bạn mất ăn mất ngủ, nhiều lúc cảm thấy cô đơn đến phát điên. Người ta không cần biết chuyện đó. Cái bạn cần là an nhiên trong lòng, những gì lỡ rồi, hãy buông tay cho nhẹ nhõm. Tình yêu của bạn với những điều không còn nữa, không phải để dằn vặt hay tra tấn bạn. Bạn còn nhiều hối tiếc, hãy để sau này thời gian sẽ trả lời.

Và tin ở cuộc sống.

63. Chương 63: Những Gì Đã Là Của Quá Khứ, Hãy Để Nó Qua Đi

Có rất nhiều người đắm chìm trong nỗi đau của họ. Mình hiểu, mình hiểu chuyện thức giấc mỗi ngày và nhìn mãi vào khoảng không trước mắt, không muốn dậy, cảm thấy trống trải và cô đơn là như thế nào. Mình hiểu chuyện này khó khăn thế nào. Nhưng hãy cố gắng giữ những thứ đẹp đẽ trong trái tim của bạn, chứ không phải trong đầu bạn. Đừng để nó dìm chết bạn.
Rất nhiều người trong chúng ta dằn vặt về quá khứ. Bạn không nói rõ điều đó ra khi nghe thấy một điều gì làm bạn buồn về "ngày hôm qua" của bạn, nhưng chúng ta đều như vậy.

Chúng ta đã từng mắc lỗi, đã từng chơi với người không tốt, yêu nhầm phải người không hợp mình. Những chuyện đó kể cả bây giờ đã chấm dứt rồi đi chăng nữa nhưng vẫn có ba điều bạn không thể thay đổi: khoảng thời gian đã mất không thể làm lại, những điều bạn đã làm để trở thành một phần con người bạn của ngày hôm nay và sự ảnh hưởng của những việc đó lên cuộc sống của bạn.

Ví dụ như nếu bạn ăn cướp và phải ngồi tù? Bạn sẽ không thể thay đổi được việc bạn đã từng là kẻ cướp, đã từng ngồi tù và đã có người đau vì bạn. Quá khứ, hay mọi lỗi lâm fcủa quá khứ cũng như vậy. Cho dù tội của bạn có là gì đi chăng nữa - bạn có quên thì người ta cũng không quên, cũng không muốn để bạn quên.

Dĩ nhiên chúng ta không nên đổ lỗi cho quá khứ, với mọi thất bại và vấp ngã của mình. Bạn chỉ có thể học cách chấp nhận, đối diện và chiến thắng những lỗi lầm của mình thôi.

Và hãy mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Hãy để những nỗi buồn ấy qua đi. Bạn vấp ngã, trong một thời gian rất dài - không sao cả. Bạn biết rằng cuộc đời đáng lẽ đã có thể tốt hơn rất nhiều. Nhưng nó không như vậy, bạn chẳng thể trách bản thân khờ dại, ngốc nghếch mãi được. Bạn buồn vì những gì người khác nói, đúng với tâm trạng của bạn về quá khứ: "đúng vậy. Là tôi đã sai". Cảm giác thất vọng về bản thân kinh khủng hơn cảm giác thất vọng về người khác hơn rất nhiều.

Bạn không thể quên được quá khứ, nhưng hãy để nó qua đi, như ý nghiã thực sự của quá khứ. Tha thứ cho người, tha thứ cho mình, tha thứ để sống tốt hơn.

64. Chương 64: Nỗi Đau Thay Đổi Tuổi Trẻ

Khi còn nhỏ, bạn thấy ngã trầy đầu gối chảy máu là điều thật khủng khiếp, lớn lên mới thấy, vết thương nặng nề nhất chẳng có chút máu nào cả. Hãy cố gắng để một vết thương chỉ là một vết sẹo, đừng cho nó cơ hội kéo bạn xuống mãi.
Bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời này. Càng lớn, càng nhiều, càng không thể gọi tên. Càng chẳng biết là mình đang cảm thấy thế nào. Mọi sự vụ đều đưọc gọi vắn tắt thành: mệt, phiền, bực.

Con người, đặc biệt là phụ nữ, nhớ nhất là nỗi đau, quên nhanh nhất cũng là nỗi đau. Nhiều lúc đau không phải vì một câu chuyện nhất định, mà đau vì một người khác. Đau vì tại sao người ta có thể đối xử với mình như thế, trong khi mình đã tin tưởng và yêu quý họ đến như vậy.

Bạn không còn nhớ sự việc đã xảy ra như thế nào, nhưng bạn sẽ nhớ bạn đau đớn ra sao, không nói với ai nhưng bạn đã rất buồn khổ và mất niềm tin vô vàn. Thứ cảm giác đó lâu ngày tích tụ thành vết sẹo. Bạn quên nỗi đau, nhưng bạn biết sợ và biết cảnh giác, thậm chí còn hình thành sự ghen ghét và ác cảm.

Có rất nhiều điều bạn làm, bạn nói, bạn hành động mà không có lý do cụ thể. Nhiều lúc trông chẳng ra làm sao, không hợp lý, thậm chí khác hẳn con người bạn và thật tồi tệ khi nghĩ lại. Nhưng nếu nghĩ thật sâu vì sao bạn lại làm như vậy, trở thành như vậy, bạn sẽ nhận ra...

...là bởi vì trước đây, bạn đã đau đớn đến như thế. Nỗi đau thay đổi con người, hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.

_________________

65. Chương 65: Có Những Loại Nỗi Đau, Nhất Định Phải Trải Qua Mới Hiểu Được

Cảm thông cho người khác, cảm thông cho những mất mát của họ, tất cả những sự tử tế và tốt đẹp trên đời này đều bắt nguồn từ việc bạn thôi cho rằng, "mình biết tất cả mọi thứ trên đời"
Không phải đau đớn nào cũng giống nhau. Những chuyện tưởng chừng như là đứt ruột đứt gạn với kẻ khác, có thể cũng chỉ là một cái share trên facebook, một cái tặc lưỡi, một câu chuyện phiếm của bạn hiền mà thôi.

Thời buổi mạng xã hội đi trước cả vạn dặm như bây giờ cho phéo chúng ta bày tỏ sự cảm thông, an ủi và cả những quan điểm tích cực lẫm tiêu cực trước mất mát của người khác.

Và chúng ta nghĩ rằng như vậy là đủ. Chúng ta nghĩ rằng moit vài cái hastag, một vài cái ảnh, một vài câu thở than là đủ. Là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của việc "cảm thông" với nỗi đau của người khác. Và lãng quên. Bởi vì thực tế mà nói, đó chẳng phải chuyện của bạn hiền. Bạn làm vậy, nhiều khi chỉ vì số đông làm vậy. Bạn không muốn trở thành kẻ duy nhất "trông có vẻ" vô tâm trong friendlist của mình.

Nhưng nỗi đau không dừng lại đối với những người thật sự phải gánh chịu.

Nếu chưa bao giờ đi qua chiến tranh, bạn hiền không hiểu tiếng bom đáng sợ như thế nào.

Nếu chưa bao giờ mất một ai đó, bạn không hiểu cảm giác ngày giỗ hàng năm, vẫn luôn đáng sợ như lần đầu.

Nếu bạn chưa bao giờ vượt cạn, đương nhiên bạn không sợ việc sinh nặng đẻ đau.

Nếu bạn chưa bao giờ thất tình, cũng không biết sợ chuyện yêu lầm.

Cứ như vậy, chúng ta nghĩ rằng mình hiểu nỗi đau của ngưòi khác. Và bởi vì chúng ta cho là mình hiểu, chúng ta không cần quan tâm nữa. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

Nếu đã không hiểu, thì không thể đánh giá. Đừng bao giờ cho mình cái quyền đánh giá một nỗi đau của ai đó. Đừng dạy cách người ta trải qua nỗi đau của họ, đừng mang nó ra làm câu chuyện đùa.

Bạn không hiểu đâu!

66. Chương 66: Tình Mình Tan: Tại Ai?

Nhìn sự chia tay dưới một góc độ khác.
Cách đây rất lâu rồi, mình nghe một câu nói như thế này "chuyện cô ấy mất niềm tin ở anh, khiêna cho anh cũng mất niềm tin ở cô ấy. Nếu cô ấy không bỏ anh thì anh cũng chẳng bao giờ từ bỏ cô ấy cả." Thời điểm đó, mình thấy hơi buồn cười, nhưng càng sau này lại càng thấy đúng.

Khi chia tay, chúng ta thường tìm đủ mọi lý do và tội lỗi để đổ lên đầu nhau. Có hàng nghìn bài viết về người đàn ông lăng nhăng, người phụ nữ vô tình đi cùng cả trăm lượt chia sẻ với những câu nói chẳng lấy gì làm vui vẻ - từ những người đã có ít nhất một vết sẹo trong tim. Ừ thì khi tình tan vỡ có ai mà không buồn không đau, có ai không muốn nghĩ rằng lỗi chẳng phải của mình? Có ai không đếm ngược những sai lầm và thốt ra chữ "tại". Không tại người thì cũng tại ta, hay là tại duyên.

Chúng ta có thật nhiều phản ứng khi tan vỡ: người thì mang lên mạng xã hội chửi bới ăn vạ, người thì ngày ôm cả chục cô rồi tối về hoạnh họe vợ, cũng có người chẳng nói gid với nhau nữa...ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành người lạ. Những lúc ấy, có người thì xót xa, có người thì giận dỗi, cũng có người thì tự trách mình.

Thế rồi rốt cuộc khi chia tay, tình tan vỡ, ai mới là người có lỗi?

Là ai buông tay trước.

Các bạn hiền hẳn luôn biết phần lớn ba mẹ luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện, cho dù thế nào cũng là tuyệt đối. Đơn giản vì một lẽ, trong cuộc đời có khó khăn đến thế nào, có thử thách ra sao và cho dù bản thân mình có trở nên thân tàn ma dại thì một người bố, người mẹ bình thưòng cũng sẽ không buông bỏ con mình, chẳng cần một lý do gì cả, yêu thương trở thành bản năng, đó là gia đình.

Người thương mình, đem lòng yêu mình sau này cũng là gia đình của mình. Xét theo lẽ đó thì cho dù trời đất có sập xuống cũng không thể buông tay nhau.

Nếu thật lòng yêu thương nhau và quyết định không buông tay thì có là một trận cãi vã, có chút xung đột, có là lúc xế chiều bất hạnh hay những lầm lỡ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng sẽ không có cả vòng tay người đàn bà hay người đàn ông khác, không có cả những thứ tầm phào như "nếu để cho ai đó cần em hơn anh, anh sẽ ra đi". Yêu là không buông tay nhau cho dù thế nào đi chăng nữa.

Mọi người thường trở thành những con thú say máu trong nỗi buồn và giận của mình, mà quên đi rằng, khi tình tan vỡ, điều quan trọng không phải là ai đã bắt đầu cuộc chiến, mà là ai có ý định từ bỏ. Ngưòi nào có ý định từ bỏ và nói ra lời chia tay, ngừng chiến đấu, ngừng yêu thương thì ngưòi đó là người có lỗi. Buông tay ở đây chẳng phải chỉ đơn thuần là một từ chấm dứt, dừng lại nữa. Lớn cả rồi, hành động luôn có ý nghĩa nhiều hơn lời nói. Hãy để ý đến người thương của bạn nhiều hơn một chút, nếu đúng là yêu nhau, rất dễ để nhận ra một người đã chẳng còn tin yêu mình, đã buông tay từ trong tiềm thức.

Có nên tha thứ cho những người đã từng muốn từ bỏ mình không?

67. Chương 67: Bạn Là Bản Sao Những Gì Xấu Xí Nhất Của Người Yêu Cũ

Đừng trở thành những gì bạn căm ghét, đừng trở thành những gì khiến bạn đau đớn. Bạn xứng đáng nhiều hơn vậy, bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Bạn hiền đã từng ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc của anh ấy? Bạn hiền đã từng không ít lần giận dỗi trước sự thờ ơ và vô tâm của anh ấy? Bạn hiền đã từng có những lần cãi vã đến đổ máu - theo nghiã đen?

Nếu đã từng yêu người đó thật lòng, thì khi chia tay, chắc chắn những gì mang theo là những thói quen xấu xa nhất, ăn vào máu và tâm trí mình trong vô thức.

Ai yêu lần đầu cũng như tờ giấy trắng. Làm sao biết người yêu mình khi buồn phải làm thế nào? Biết người ấy đã trải qua những kỷ niệm buồn gì mà nói tránh đi? Biết được lúc nào là lần sau cuối?

Tư duy não bộ của con người thật ra rất buồn cười. Đối với những người ta yêu thật lòng, não bộ thường có xu hướng ghi nhớ thói quen, hành vi của đối phương và sau đó lên đến cấp cao nhất là mirroring - bắt chước tương phản. Đó là lý do vì sao người ta hay nói những người yêu nhau dài lâu thường rất giống nhau, bởi sự thật là hai não bộ đang sao chép mọi thứ.

Giờ các bạn hiền nghĩ sâu và thực tế hơn một chút nhé, ngay cả ở trong đời thường, ta cũng nhớ đến vị đắng hơn vị ngọt. Nhớ những lần vấp ngã hơn những lần cười. Nhớ những gì làm mình đau phải không.

Khi chia tay, tuy là chẳng còn bên nhau nữa nhưng chúng ta vẫn nhớ những gì xấu xa, đã làm ta đau nhất, hơn là những thứ tưởng chừng đã mang lại hạnh phúc. Đó cũng là lý do vì sao sau khi chia tay lúc nào cũng thấy người cũ thật tệ... Không phải vì người ấy không ra gì, mà quả thật là não bộ không còn muốn nhớ những thứ vui vẻ. Như một dạng phủ định, tin là mình đúng.

Những thói quen ấy dần ăn vào máu.

Và rồi bạn cũng quen cả việc những lời thủ thỉ chẳng bao giờ được đáp lại. Bạn cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi sau này người ta thất hứa. Bạn hiền vỗ gối cho rằng, bạn sẽ chẳng sao cả. Khi đã quá quen với nỗi cô đơn và khổ đau, con người ta thường trở nên lạnh nhạt với những nỗi niềm trước đó từng khiến bản thân mình khóc cả đêm.

Giờ hãy nghĩ lại xem nhé, bạn hiền có giống người đã làm trái tim bạn vụn vỡ không? Hãy nhìn xung quanh phòng, có bao nhiêu vật dụng giống một thứ người đó đang dùng? Soi gương xem có động tác nào mà bạn từng ghét vô cùng? Bạn có hay càu nhàu những thứ bạn càu nhàu và bạn cảm thấy khó chịu không?

Dĩ nhiên, chuyện này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn đã yêu, thật lòng.

68. Chương 68: Vì Sao Bạn Không Bao Giờ Gặp Lại Người Yêu Cũ Trên Đường Đời?

Có thể bạn không tin, nhưng những gì làm bạn đớn đau ngày hôm nay - chỉ vài năm nữa sẽ trở thành một hồi ức phai nhạt. Bạn sẽ có công việc mới, người thương mới, cơ hội và cuộc sống mới. Đừng ép bản thân mình quá, hãy để thời gian làm việc của nó.
Trong tiếng Hàn có chữ nhân duyên (인연), nhưng quả thực là chữ này nó sâu và rộng lớn quá, có viết mấy quyển sách cũng chẳng hết được, hôm nọ có nói chuyện về điều này và sau khi nghe xong mình bỗng cảm thấy đây cũng có thể là một cách nói về nhân duyên: nhân duyên thực chất liên quan rất mật thiết với vương vấn (미련).

Dĩ nhiên trong cuộc đời, lúc này hay lúc khác ở những sự kiện nhất định, ta vẫn sẽ va phải người cũ. Người đã từng tưởng gần gũi như da thịt, mỗi ngày không gặp, không thấy thì nhức trong người...bỗng trở thành xa lạ. Hoặc có thể là người mình đã thầm thương trộm nhớ bao lâu, cũng có khi là người mình đã từng ngỏ ý mà thất bại. Khi còn yêu, còn nhung nhớ tời người ta thì kể cả khi có dời đi nơi khác rồi vẫn gặp.

Nhưng khi đã hết tình, hết duyên rồi thì kể cả có ở cạnh nhà cũng không nhìn thấy.

Chuyện tình cảm hồi xưa của mình nói chung cũng thảm lắm. Tệ nhất là cho dù có không muốn nhìn thấy, có không muốn biết thì chẳng hiểu sao tất cả những chỗ mình vô tình bước đến cũng thấy ngưòi ta. Càng như vậy càng khó hiểu, bản thân vốn là đã muốn đứt duyên rồi nhưng tại sao không được? Đã là chuyện tình cảm, mà càng đập vào mắt thì càng không rũ bỏ được.

Nhưng kể từ ngày không còn yêu, không còn nghĩ đến, không còn suy nghĩ về người đó nữa thì đúng là gần đến thế nào cũng không bao giờ thấy lại nữa.

Nhân duyên, thật ra ngoài chuyện ý trời, thì cũng có thể nhìn nhận theo một cách rõ ràng như sau:

Con người ta, bản thân cho dù có không muốn thừa nhận, thì khi yêu một người nào đó, vô hình chung là đã sao chép phong cách sống, hình ảnh và thói quen của người mà mình thương. Bạn hiền có thể không chấp nhận chuyện đó, nhưng khi đã yêu một người, kể cả họ là của mình hay không thì bản thân ta cũng sẽ ghi nhớ những nơi họ thích, những thứ họ muốn ăn, cách họ chọn đi một con phố nhất định, chỗ đi mua sắm, hàng cà phê họ hay ngồi... Kể cả khi nghe không hoàn toàn tập trung, nhưng vô thức cái đó đã thuộc mặt sở hữu thông tin của não bộ và trí nhớ. Càng muốn tránh, những cái đó lại càng mạnh vì khả năng tư duy bị dồn ép. Chính vì lý do đó mà một khi còn tình cảm, còn vấn vương thì sẽ còn nhân duyên.

Và, cho dù không thừa nhận thì khi yêu, khi bạn đi giữa đám đông sẽ luôn vô thức tìm kiếm bóng hình một người. Sẽ có những mái tóc, bờ vai, dáng đứng,...khiến bạn lầm tưởng là mình vừa nhìn thấy người ta. Bạn lừa mình là không nhưng thực tế lại muốn tin bất cứ điều gì mình vừa nhìn thấy cũng thuộc về người đó.

Khi không yêu nữa thì hết vương vấn và đứt duyên.

Bạn sẽ không bao giờ gặp lại người yêu cũ khi bạn hoàn toàn hết yêu người đó. Cho dù người đó có xuất hiện ngay trước mặt bạn hiền cũng sẽ không nhìn thấy, vì lúc này trái tim và suy nghĩ của bạn đã thuộc về một nơi khác. Những con đường bạn hiền đi, những món bạn ăn, đều là một nơi khác. Không còn yêu sẽ không còn nhìn chung một hướng, không suy nghĩ theo một phong cách. Và đơn giản là không còn nhận ra nhau nữa.

Chính vì thế, nói cách này hay cách khác, khi đứt duyên sẽ không gặp lại. Đời thay đổi khi mình đổi thay. Nhận duyên, trông vậy mà vẫn là nằm trong tay mình.

_________________

69. Chương 69: Tình Tan Vỡ: Vấn Vương

Mọi người xem phim Hàn vẫn hay thắc mắc tại sao trong phim người ta lại...sến thế nhỉ. Nhưng trên thực tế thì đại đa số bộ phận người Hàn, nhất là đàn ông, khá nặng tình. Theo trang tìm kiếm Naver, phần lớn định nghiã từ "vấn vương" là "kết thúc rồi vẫn không quên được, nặng lòng, vấn vương đến phát điên". Ngoài ra còn có những người giấu tên đăng câu hỏi "làm thế nào để bỏ được vương vấn?"
Cũng có người Hàn đã nói, kỷ niệm càng đẹp thì vương vấn càng nhiều, càng cô đơn chứ không nhất thiết phải là những chuyện gây hối hận trong quá khứ giữa hai người.

Mình có một cậu bạn hậu bối ở bên này, cậu bé nói rằng "em vương vấn lắm, không rũ bỏ được đâu chị ạ". Mình hỏi nó thế nào thì biết mình đang vương vấn? Thằng bé trả lời, vương vấn là kể cả có nói mình không quan tâm, nghĩ mình không quan tâm thù đôi lúc vẫn lén lút check các trang mạng xã hội của người đó, xem họ sống ra sao, bất kể xấu hay tốt vẫn thấy trong lòng không khỏi suy nghĩ. Là khi uống rượu, cho dù không say vẫn nghĩ đến những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Là trong vô thức, đi qua những góc kỷ niệm vẫn bồi hồi. Là lỡ có vô tình gặp lại, nhìn vào mắt nhau, vẫn bật ra những câu hỏi chăm sóc như xưa. Vấn vương là một thói quen, từ những kỷ niệm đã tạo thành một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức sau khi yêu. Cho dù tự bản thân biết không còn gì nữa, có đường quay lại cũng không muốn, nhưng bởi vì đã từng yêu nên vẫn nặng lòng.

Các bạn hiền xem phim Hàn đôi khi vẫn thấy, trai Hàn sau khi chia tay thường tỏ ra khá "phũ" và lạnh lùng với bạn gái cũ, đổi số điện thoại đổi nhà, vứt bỏ hết quà tặng và cắt đứt toàn bộ liên lạc với người cũ, nhưng sau đó lại đi uống rượu và nằm bẹp dí ở quán soju. Cảnh đó thật ra không phải là hư cấu đâu, mình đã không ít lần chứng kiến những thằng bạn của mình say rũ cả ra mà vẫn cứng rắn đến cùng không nhác điện thoại lên gọi điện cho bạn gái cũ, chỉ vì trai Hàn quan niệm phải cắt hết như vậy mới rũ bỏ được vấn vương.

Dĩ nhiên, khái niệm vấn vương là một khái niệm cổ và rất sâu, nếu để phân tích kỹ vào nghiã Hán và những quan niệm cổ xưa thì chắc chắn phải dài lắm lắm lắm. Nhưng đó là điều bạn hiền nên biết nếu có một lần yêu người Hàn. Vấn vương đối với họ là không thể quên được, không quay đầu lại nhưng vẫn rất nặng lòng. Biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, nhưng trong tâm căn bản là vẫn còn thoảng hình ảnh của người cũ. Dù sao cũng đã từng yêu, đâu thể nói dứt là dứt? Cũng có ngưòi nói, phàm đã là con người, đều không bao giờ tránh được vấn vương. Đã có vấn vương trong lòng, thì nặng lắm, không làm được cái gì vào lúc đó nữa.

_________________

70. Chương 70: Vượt Qua Một Mối Tình Tan Vỡ?

1. Đừng vội vã "quăng" mình vào một mối quan hệ mới nếu bạn chưa sẵn sàng. Không bao giờ nên ép bản thân mình, làm vậy chỉ có buồn chính bạn thôi. Hãy cho bản thân thời gian.
2. Cất đi tất cả những kỷ vật của hai người. Nếu chưa đủ dũng cảm để vứt nó đi, bạn đừng vứt đi vội, nhưng hãy cất đi, đừng cả ngày ngồi nhìn chằm chằm vào chúng, không có gì đổi thay cả đâu.

3. Thay đổi style. Để nhìn thấy mình tươi mới và xinh đẹp. Không phải để vứt bỏ đi một cái tôi cũ, mà là để có một khởi đầu mới cho bản thân mình mà thôi.

4. Tập một thói quen mới: nuôi một con mèo, học một môn thể thao mới, đi tập gym... Rất nhiều người nói rằng, cuộc tình là những thói quen ăn sâu vào da thịt. Khoảng trống bỏ lại khi ai đó không còn bên bạn là mênh mang, tại sao không tận dụng khoảng thời gian đó, làm một việc gì mới mẻ để lấy lại tinh thần?

5. Có những người bạn mới. Làm quen bạn bè mới, đi chơi, đi du lịch. Đừng ép mình gặp những người bạn chung của hai người, đừng kể đi kể lại một câu chuyện mà trong đó bạn là nạn nhân, rằng bạn đau khổ. Hãy gặp những người lạ, không biết bạn và anh ta là ai. Hãy nói chuyện về những điều thật mới.

6. Đi du lịch luôn là một phương án hay.

7. Khi đã sẵn sàng, hãy tha thứ. Hãy bỏ những món đồ kia đi một cách nhẹ nhàng. Hãy yêu một lần nữa.

71. Chương 71: Bạn Hư Hỏng Bởi Vì Truyền Thông

Làm sao để tiếp xúc với mạng xã hội một cách thông minh?
Như mình đã kể, mình từng có một con chó, một con Corgi. Nó dĩ nhiên là rất dễ thương, hóng hớt, hơi ngố. Mọi người rất thích Corgi.

Một lần mình dắt nó đi chơi với chị gái, một người follow quá nhiều trang trên mạng xã hội. Trong lúc đi chơi qua phố, có một con Bull to vạm vỡ, múi nào ra múi đấy, chỉ thiếu nước đeo vòng vàng thành...soái ca. Nó chạy từ trong nhà ra hăm hở ngửi con Corgi của mình. Một phản xạ quá bình thường của loài chó. Con Corgi của mình cũng hóng hớt nhảy lên đầu nó.

Chị gái mình sử dụng tần số hét ở mức siêu nhanh, và theo chị thì đã rất sắn sàng để "cầm cục gạch ở đấy phang vào đầu con Bull một phát"

Chúng ta có xu hướng sợ những thứ mình không có hiểu biết và từ đó hành động theo đám đông.

Một điểm chung giữa cá mập và chó là chúng tấn công khi bị kích động, trong đó có âm thanh và mùi máu, đương nhiên là do sợ hãi và tự vệ nữa. Mình không muốn nói nhiều về việc con Bull là như thế nào vì sẽ lại xảy ra tranh cãi này kia - điều mà mình muốn nói đến là nhận thức của một con người về vấn đề mà họ chưa bao giờ trực tiếp gặp phải mà chỉ "ở trên mạng nó là như thế"

Nếu một con Corgi điên lên thì cũng không dễ chịu hơn một con Bull là bao. Con người nuôi con vật thế nào thì nó thành như vậy. Con người đối xử với con người như thế nào, thì cũng thành như vậy nốt. Đừng chỉ vì một ai đó nói thế, làm thế, nhìn thấy như thế mà cho đó là sự thật. Bạn cầm nhiều hiểu biết để đi đến kết luận hơn bạn tưởng. Nếu bạn mình da màu nâu, và mặc trang phục Hijab thì không có nghiã là bạn ấy là phần tử hội giáo cực đoan, bạn ấy hoàn toàn còn s thể là một công an Anh Quốc, gốc Ấn Độ.

Một lần nữa, mình mong muốn các bạn làm truyền thông hãy công bằng, hãy văn minh và hãy biết nghĩ đến hậu quả dưới mọi ngòi bút của mình. Đã từ rất lâu rồi, truyền thông có năng lực kết án còn nặng hơn cả tòa án. Hãy học hỏi, hãy đọc thật nhiều, hãy tìm hiểu để không bị những thông tin sai trái dẫn dắt nữa. Hãy bảo vệ bộ não và khả năng phán xét của chính mình.

Nếu đã có hiểu biết, sẽ không phải sợ vô cớ nữa. Bởi như mình đã nói rất, rất nhiều lần: tri thức là sức mạnh.

72. Chương 72: Bí Quyết Làm Giàu Của Mã Vân

Bạn không thể trở thành Mã Vân thứ hai, nhưng bạn có thể trở thành "bạn" đầu tiên, và duy nhất.
Mã Vân từng nói một câu thế này: "nếu như doanh nghiệp, công ty của bạn không giải quyết được một vấn đề nào đó trong xã hội, thì rất khó để bạn có thể thành công được"

Đúng vậy, nếu như việc bạn hiền đang làm, bất kể đó là ngành nghề gì, công việc gì, chuyện gì - nếu nó không giải quyết được một vấn đề nào đó mang tính cộng đồng, và chỉ mang tính cá nhân và phút chốc thì bạn sẽ có những khoảnh khắc ngắn ngủi của vinh quang, chứ không có sự thành đạt và hưng thịnh mãi mãi về sau.

Nếu bạn hài lòng với một mức lương tương đối, một mái nhà tương đối thì bạn hoàn toàn có thể dừng đọc tại đây. Nhưng nếu bạn cũng khao khát có một sự nghiệp, một thương hiệu để người khác ngước nhìn, thì thật sự bạn phải trả lời được câu hỏi: sự nghiệp của bạn trả lời được câu hỏi nào của xã hội, phục vụ cho mục đích nào của cộng đồng, và vì sao người dân cần tìm đến bạn? Nếu bạn không trả lời được, thì bạn sẽ chỉ dừng chân ở đích đến là kiếm được lợi nhuận.

Hãy học cách suy nghĩ đó của Mã Vân và áp dụng nó vào mọi quyết định hàng ngày của bạn.

Vì sao bạn học tiếng Hàn? Vì sao bạn muốn nói chuyện với người Hàn, nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc? Vì bạn muốn kiếm một mức lương khởi điểm là $1.000 một tháng? Vì bạn hiếu kỳ và yêu thích nó?

Nếu bạn chỉ nghĩ như vậy, khả năng cao là đến một lúc nào đó, bạn sẽ đạt được TOPIK 5 hoặc 6, đạt được tất cả những gì bạn muốn ở trên kia. Và khả năng cũng rất cao nốt, là suốt phần đời còn lại bạn sẽ chỉ đi làm cho các công ty Hàn Quốc, càu nhàu về sếp của mình như bất kỳ một người nào khác. Bạn sẽ giàu có và bận rộn, sẽ đọc về những người không giỏi hơn bạn, nhưng lại có nhiều thứ hơn bạn.

Bạn đã bao giờ thử nghĩ mình có thể làm được gì cho cộng đồng khi bạn thông thạo một thứ ngôn ngữ khác chưa?

Một trong những chiếc chìa khóa để đậu vào các trường top hay các tập đoàn hàng đầu, đó là trả lời được câu hỏi: bạn làm được gì cho chúng tôi, nếu chúng tôi nhận bạn?

Muốn làm một người thành công, đặc biệt là một doanh nghiệp thành công, sự nghiệp của bạn nhất định phải giải quyết được (ít nhất) một vấn đề trong xã hội này. Bạn khá là may mắn đấy, vì ở Việt Nam có không ít các vấn đề. Ở một đất nước gần thuộc thế giới thứ ba, thược thế giới đnag phát triển, bạn có một tỉ cơ hội đẻ làm những việc mà tại những quốc gia đã phát triển thành hình - bạn không thể làm được.

Việc bạn đang làm, các bạn đang học, con đường bạn đang đi - làm được gì cho xã hội này?

73. Chương 73: Khi Còn Trẻ, Kiểu Gì Bạn Chẳng Lỗ!

Đương đầu với thất bại ở tuổi 20 là như thế nào?
Đừng vội mừng khi nghe thấy: bạn sẽ có lãi rất nhiều nếu đầu tư làm việc cùng tôi. Hãy mừng khi có người nói với bạn: đây là con số ước tính của chúng ta sẽ lỗ trong sáu tháng đầu tiên, bạn có chịu được và có khả năng cứu nó khi nó lâm vào tình trạng này không?

Nên biết rằng, thời kỳ ban đầu khi gây dựng cơ nghiệp, Mã Vân đã phải đi bán hoa và quà lưu niệm để đủ tiền nuôi cửa hàng dịch thuật của mình, bạn sẽ nhận ra không phải cái gì bạn bỏ ra rất nhiều tâm huyết hay tiền bạc và cả sự liều lĩnh vào đều đáp lại kỳ vọng của bạn ngay lập tức. Có rất nhiều ths đòi hỏi thời gian, bản lĩnh, tính chịu đựng, sự mềm dẻo và hi sinh để đạt được thành quả.

Bắt đầu bất cứ việc gì cũng giống như có một đứa con vậy. Bạn có thể đã chuẩn bị rất nhiều, hoặc liều lĩnh, hoặc "nhỡ". Bạn phải đợi và kiên nhẫn nuôi nấng, dạy dỗ nó 10 năm để nó có thể làm bạn tự hào, ít nhất 20 năm để bạn thấy nó thành công và 30 năm để nó có thể trả ơn bạn.

Đó, bạn hiền ạ, hãy làm việc với những người không hứa hẹn với bạn một tương lai rực rỡ. Hãy làm việc với những người cho bạn thấy thực tế và tin rằng bạn có thể thay đổi nó. Đừng bỏ cuộc khi thấy khó khăn và bế tắc, bố mẹ chúng ta không từ bỏ khi chúng ta quấy phá, đau ốm, không chịu nghe lời đấy thôi.

Nên bạn hiền đừng bỏ học, bỏ làm, bỏ đam mê, bỏ đấu tranh. Tất cả những nỗ lực đó là vô giá. Chẳng ai nói với bố mẹ mình là "nuôi con dễ lắm" cả, nhưng có phải vì thế mà bố mẹ chúng ta đã từ bỏ không? Không.

Khi bắt đầu một việc gì, hãy tận tụy, hãy kiên nhẫn, hãy cố gắng, như cách bố mẹ chúng ta đã nuôi nấng chúng ta vậy.

74. Chương 74: Sự Khác Biệt Giữa Cố Gắng Và Cống Hiến

Bạn không thể làm được việc gì "ra hồn" nếu không có sự cống hiến.
Mình có một nguyện vọng, đó là cố gắng, cố gắng, cố gắng thật nhiều để có thể "không phải giới thiệu bản thân mình khi đi xin việc nữa", không phải ở vào vị thế mong người ta chấp nhận mình nữa, mà mình đã có thể lựa chọn những người muốn đầu tư vào mình. Đó là một điều làm cho mình cảm thấy tự hào, cảm thấy rất vui. Nhìn những cái tên muốn cùng làm việc với mình, từ nhiều khía cạnh và từ những thử thách rất lớn làm cho mình cảm thấy đầy hứng khởi. Nhưng rất nhanh sau đó, mình nhận ra là mình không thể làm tốt bất cứ việc gì nếu không có sự cống hiến, cho dù có cố gằng bao nhiêu đi chăng nữa.

Đúng vậy các bạn ạ, không phải là sự cố gắng nữa. Ở đây, là sự cống hiến.

Khi còn trẻ, tất cả những gì bạn cần làm đó là cố gắng. Cố gắng đi học, cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng nghe lời, cố gắng làm vừa lòng người lớn. Bạn phải cố gắng từ khi bạn chưa hiểu rõ định nghiã của cố gắng là gì. Bạn phải cố gắng vì người lớn dạy bạn như vậy, rằng: "nếu không cố gắng thì con chẳng có gì cả."

Nhưng khi trưởng thành, có thể tự quyết định cho mình và khi bạn muốn hết mình với một điều gì đó thì cố gắng là chưa đủ, bạn phải cống hiến cho nó. Cống hiến là một sự lựa chọn cho bản thân, vì bản thân, cho bản thân và dài lâu không tưởng.

Cống hiến là một từ rất mạnh, chúng ta chỉ nghe thấy khi nói về một người lính hi sinh cả đời mình để bảo vệ một đất nước. Chúng ta không bao giờ nói về cống hiến khi nói tới công việc hay sự nghiệp học hành của mình. Rất ít người trong số chúng ta cảm thấy cần phải trung thành và tân tụy với lý tưởng hay công việc của mình.

Chính vì vậy mà bạn không bao giờ thành công tới đỉnh cao nhất. Bạn chỉ cố gắng tới một mức nhâta định mà thôi.

Mình nhận ra chân lý đó, khi mình cố gắng làm rất nhiều việc. Cơ hội nào trao vào tay mình cũng nhận, mình muốn thử sức, muốn cố gắng khi mình còn trẻ. Và sau đó, mình nhận ra một cái gật đầu tự hứa cố gắng là không đủ. Mình không thể hoàn thành nên một kiệt tác khi trong đầu đang tính chuyện khác nữa.

Bạn phải toàn tâm toàn ý, phải ăn ngủ với nó, phải sống chết với cái ý nghĩ về đích đến hay mục tiêu trong đời, phải đủ mạnh mẽ để giấc mơ đó "ám ảnh" bạn. Bạn phải trung thành với nó như cách một người lính trung thành với đất nước mình.

Khi ấy, bạn mới thành công.

75. Chương 75: Vì Sao Có Những Người Phụ Nữ Đặc Biệt Mạnh Mẽ?

Có những người phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ, bởi vì họ chỉ có một mình.
Như bao người có chút máu nghệ sĩ trong người, thỉnh thoảng mình có những cơn đau đầu vật vã, nước mắt nước mũi tùm lum với vô số suy nghĩ trong đầu chỉ muốn nổ tung ra. Rồi mình chợt hiểu, kiếm cơm một mình, đau ốm một mình, chống chọi một mình - nên họ phải xinh đẹp, phải giàu có, phải mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều.

Phụ nữ lúc yêu lòng hay đau ốm, có thể gọi một tiếng "anh ơi" và nghe thấy "anh đây" ngay lập tức không phải là nhiều. Khi đã có được một người yêu thương, quan tâm, nâng niu rồi thì bống thấy không cần quá mạnh mẽ nữa. Lúc ngã sẽ có một đôi tay đưa ra đỡ, mạnh mẽ quá để làm gì đâu?

Như mọi người con gái khác, mình vẫn tị nạnh với những người hơn mình, cho dù muốn hay không muốn. Mình thấy ngưòi ta xinh đẹp quá, thành đạt quá, còn trẻ quá, làm được nhiều thứ quá - đương nhiên là mình rất tị. Sau khi nghe ai nói là họ một thân nuôi con, hoặc không có ai ở cạnh - mình cũng chỉ đơn giản buông một tiếng "à..." chứ không nghĩ nhiều nữa.

Nhưng hóa ra, phụ nữ cô đơn rất mạnh mẽ. Họ biết chăm sóc bản thân và trở thành điểm tựa duy nhất của bản thân và gia đình. Cho nên, họ rất giỏi, rất xinh đẹp, làm đưọc những thứ bạn không thể - vậy là đúng rồi.

76. Chương 76: Vì Sao Các Quán Cà Phê Ở Hàn Quốc Luôn Rất Đông Khách?

Nếu đã quyết theo nghề dịch vụ, bạn cần học một số điều cơ bản sau.
Trong một lần đi ăn với một người bạn sắp mở quán, bạn mình có hỏi là ở bên Hàn có loại hình ăn uống dessert nào hay, thú vị mà ở Việt Nam chưa có hay không? Nếu có thì bạn mình rất muốn tham khảo để đem về quán của bạn ấy.

Tuy nhiên, tất cả những gì mình có thể trả lời được là "mọi menu ở các quán cà phê của Hàn đều giống nhau và cũng đều khác nhau"

Và điều gì khiến cho người ta cứ nhất định phải đến hàng này, mà không phải đến hàng kia?

Hãy nhìn sâu vấn đề hơn một chút, chẳng hạn như ở Việt Nam, Cộng là một quán duy nhất phục vụ cà phê trong một cái chén nhỏ xíu bằng nhôm cũ mèm. Khách rất thích.

Chính là như vậy, không bao giờ các món ăn, đồ uống ở Hàn được phục vụ theo cách giống nhau. Vẫn là món bạn quen ăn hàng ngày đấy! Nhưng cách trang trí, cách bày biện, cách chọn nguyên vật liệu, cách phối đồ hoàn toàn do sự tưởng tượng và phần lớn là do quyết định của mỗi cá nhân. Không nói đến những chuỗi nhà hàng, chúng ta đang đề cập đến những quán tự phát. Nếu chỉ đi menu của ngưòi khác, người ta sẽ không có niềm cảm hứng với quán của bạn. Mình cũng nhớ rất rõ việc đi đâu mình cũng gọi Yogurt Bingsu (đá bào sữa chua) ở Hàn, mỗi nơi mỗ khác, cách họ xay đá, làm sữa, thêm bỏng hay trái cây khiến mỗi nơi có một vị ngon khác nhau, rất riêng biệt.

Việt Nam là nơi duy nhất mình được ăn Yogurt Bingsu mà phía dưới có đá xay, rồi đổ ụp một hộp sữa chua lên.

Tóm lại, nếu muốn quán của mình trở nên khác biệt, bạn phải thật sự suy nghĩ, chăm chút cho nó. Nêu chỉ đơn giản là từ một nơi khác thì ai cũng làm được. Dĩ nhiên menu chỉ có từng ấy thôi, thứ gia vị duy nhất bạn có thể thêm vào cho mình đó là sự đam mê, sự nghiên cứu, óc sáng tạo và những cái gì chỉ - bạn - mới - có. Nếu quán cà phê ở đầu phố mà phục vụ menu giống hệt với quán cách đó 20km, thì mình cũng không có cái cảm giác "nhất định hôm may phải tới đó". Mà có tới, thì cũng chỉ một lần rồi thôi.

77. Chương 77: Tuổi Trẻ, Đừng Ngại Phải Hi Sinh

Hạnh phúc là hiện tại. Đừng bao giờ đặt hạnh phúc ở quá khứ hay tương lai. Quá khứ thì bạn không thể thay đổi. Còn tương lai thì nói thật là, bạn chẳng biết gì về nó.
Hàn Quốc không phải sự lựa chọn đầu tiên của mình. Vì thế thế mình hiểu, rất hiểu hàng chục email mỗi ngày bày tỏ nỗi thất vọng, buốn chán của các bạn hiện nay khi vẫn chưa thể đi học tại Hàn như mong muốn của các bạn. Có 3 nguyên nhân chính: kinh tế - gia đình không ủng hộ - hoặc các bạn ấy có một sự lụa chọn thứ hai.

Một lần khi mình ngồi ăn trưa, có một cậu bạn đến tận nơi chào mình (mình rất cảm kích) và nói rằng bạn ấy đã gần hoàn tất thủ tục đi Hàn rồi nhưng phụ huynh không đồng ý và nhất mực muốn bạn ấy đi Úc. Vậy là bạn ấy đi Úc. Lúc ấy mình chỉ có thể cười và nói rằng: "đi Úc tốt mà", nhưng thật sự là mình muốn nói nhiều hơn.

Câu chuyện này có hai hướng đi: bạn có thể miệt mài đấu tranh và đợi điều mình muốn, hoặc bạn có thể nắm lấy cơ hội thứ hai, và biến nó thành vũ khí của mình.

Mình đã chọn cơ hội thứ hai. Và mình không cho phép bản thân tỏ ra tuyệt vọng, chán ghét, giận dữ với nó. Không có một cơ hội nào trao vào tay mình lại là thừa thãi, vấn đề là bạn có học được gì từ cơ hội đó hay không mà thôi.

Nếu bạn trượt kỳ thi quan trọng, không học được trường yêu thích: bạn có thể thi lại, hoặc có thể đi học trường khác. Không có vấn đề gì to tát cả.

Nếu bạn phải học một cái gì đó bạn không thích, nhưng nó có ích cho đơn xin việc hay apply học bổng của bạn thì học đi, đừng than phiền nữa.

Nếu bạn có cơ hội đi một nước khác, trong khi đang vô lối với dự định của mình: cứ đi đi. Có mất gì đâu nào?

Phải luôn hỏi bản thân mình cái mình muốn nhất từ một vấn đề. Mình viét sách về Hàn Quốc, mình thích đi học ở đây là bởi vì mình muốn hội nhập. Bạn phải hiểu, nếu bạn muốn đến Hàn chỉ để nhìn ngắm, vui chơi thì đi du lịch dài ngày là được. Muốn nói tiếng Hàn nhuần nhuyễn? Học lớp tiếng Hàn. Đừng rập khuân một ước mơ nào cả.

Quay trở lại câu chuyện của mình. Mình yêu nước Nhật, muốn đến Nhật, muốn nói tiếng Nhật. Mình đã từng đấu tranh, mình đã từng ấp ủ. Nhưng khi cơ hội đi Hàn trao vào tay, mình gật đầu ngay tức khắc. Mình là tuýp điển hình của người không muốn đợi. Hạnh phúc lệ thuộc vào hiện tại. Mình không biết phải đợi cơ hội đi Nhật đến bao giờ, nếu ngày đó mình nói không. Còn bây giờ? Mình có thể xách vali lên và đi bất cứ lúc nào. Tự tạo ra cơ hội và điều kiện cho mình và không nói không trước bất kỳ chỉ cơ hội nào.

Tuổi trẻ, đừng ngại hi sinh.

78. Chương 78: Học Nghề Là Tương Lai

Nếu không thích học đại học, bạn có thể học gì?
Nếu bạn hiền theo dõi đủ lâu blog của mình, chắc đủ hiểu mình là người tin vào tri thức và giáo dục. Tin đến mức mình nói câu "tri thức là sức mạnh" không biết đến bao nhiêu lần, ở cả blog lẫn trong cuốn sách này, và suy nghĩ rất nhiều về nó.

Mình không dám nhận mình là người học nhiều, nhưng mình muốn biết nhiều. Thời còn nhỏ khi xem phim Nhật, rất nhiều người khi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi học các trường học nghề, từ làm đẹp, sửa chữa hay nấu nướng. Hồi đó mình không hiểu được nhiều, nghĩ rằng như vậy thì không tốt, lẽ ra phải theo học cao đẳng hay đại học trở lên chứ.

Sau này, trong quá trình trưởng thành, mình nhận ra có hai điều mình học nhiều nhất, ở ngoài trường. Đó là ngoại ngũ và học nghề. Mình đã học nhiều khóa nấu ăn, làm bánh, làm rượu, học kỹ năng, học tiếng anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật (dù không thành công với tiênga Nhật lắm). Mình cảm thấy nó thật sự hữu ích, áp dụng ngay được, làm ra tiền ngay đưọc, có tương lai ngay được.

Và sau đó mình nhận ra sức mạnh của việc học nghề. Trong thời buổi mà có hàng trăm hàng nghìn sinh viên thất nghiệp với bằng cử nhận loại ưu khi ra trường, băn khoăn với câu hỏi "làm cái gì nếu học cái đó" thì rất ít khi một người thông thạo ngoại ngữ hay lành nghề gì đó lại không kiếm được việc. Chúng ta cũng phải cân nhắc việc không phải ai trên đời cũng có đủ quỹ thời gian và tiền bạc cho việc ngồi mãi ở ghế nàh trường.

Mỗi người có một việc khác nhau dnah cho họ trong đời, nói theo cách đơn giản nhất thì đó là sự phân hóa xã hội. Bạn hiền không cần phải làm những việc ngưòi ta làm, không cần phải chạy theo những chuẩn mực xã hội nếu nó làm cho bạn cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc.

Có thời gian hay không có thời gian thì nhất định vẫn phải trau dồi ngoại ngữ, tiếng nước nào cũng được. Nhưng nhất định phải biết ngoại ngữ. Hãy học nghề, hãy biết ít nhất một nghề nào đó - coi nó như phao cứu sinh nếu có chuyện gì trong đời. Hãy nhìn mọi thứ theo một góc nhìn khác, hãy theo đuổi cái bạn muốn và có niềm tin ở nó. Rốt cuộc thì câu hỏi lúc cuối ngày vẫn chỉ là bạn ăn có no không? Mặc có ấm không? Có mua đưọc cái mình muốn không? Có hạnh phúc không? Phải không nào?

_________________

79. Chương 79: Nếu Bạn Muốn Có Một Cái Gì Đó, Bạn Phải Gắn Bó Với Nó Cả Đời

Các bạn 9x "trông" có vẻ thành công nhưng lai nhàn nhỉ? Ồ, bạn nhầm to rồi đấy!
Nếu có ai đó nói với bạn là chỉ cần đầu tư 1 đồng, bạn sẽ có 100 đồng, là người ta đang nói dối đấy.

Nếu có ai đó nói với bạn chỉ cần viết một quyển sách là bạn sẽ thành một nhà văn, là người ta đang nói dối đấy.

Nếu có ai đó nói với bạn là chỉ cần yêu người đó một chút, người ta sẽ yêu bạn tất cả những phần còn lại, tất nhiên, lại rõ là nói dối.

Nếu bạn đã muốn một cái gì đó cả đời, bạn phải cố gắng, cống hiến, gắn bó với nó suốt đời. Cho dù đó là tiền tài, danh vọng hay tình yêu. Đừng nghĩ rằng "thế là đủ", đừng nghĩ rằng có ai đó sẽ làm hộ mình việc của mình, hay yêu mình mãi mãi - nếu mình không cố gắng. Nếu như có một cái gì đó ngững diễn ra trong cuộc sống của bạn, bạn phải hỏi bản thân mình xem bạn đã ngừng cố gắng ở đâu, chứ đừng vội đổ lỗi cho thế giới. Thế giới là một nơi tàn nhẫn, nó sẽ bỏ quên mọi cố gắng của bạn chỉ trong chốc lát nếu bạn ngừng lại.

Chúng ta rất dễ sinh ra cảm giác chểnh mảng khi đã có được một cái gì đó mình "đã từng" rất muốn trong đời: một cái túi đắt tiền, được lên báo một lần, có được tình yêu của ai đó... Mình vẫn còn nhớ những lúc rất nhỏ, thèm thuồng nghĩ nếu được in một mẩu truyện ngắn thì sẽ thế nào, được xuất bản sách thì ra sao, được đi họp báo... liệu những ngày ấy có bao giờ đến không? Hay nó chỉ xảy ra với những người khác, không phải mình, không đến "lượt" mình, không phải chuyện của mình, mình không thể?

Thế rồi trong số báo Tết của Hoa học trò, mình đã trở thành một trong những nhân vật truyền cảm hứng của năm 2015, mình nhận ra sau 11 năm được các báo và các nhà xuất bản từ chối, thì chỉ cần muốn - là sẽ có cách, có đường.

Nếu mình - một học sinh cá biệt, không xuất sắc, ế rất dài, từng nhầm lẫn về giới tính của mình, đã có thể leo tới ngày hôm nay, thì bất cứ ai trong số các bạn hiền đều có thể. Không ai sinh ra trên đời này đã có tấ cả mọi thứ, bạn phải cố gắng cả đời vì giấc mơ bạn muốn.

_________________

80. Chương 80: Bạn Thật Sự Không Còn Là Trẻ Con Nữa Vào Lúc Nào?

Cũng như rất nhiều người khác, mình cũng đã từng là một đứa trẻ: không có nhiều quyền hạn lắm với những điều mình mong muốn, không có khả năng quyết định cái mình sẽ làm, không bảo vệ được những điều mình yêu quý và luôn chịu sự sắp đặt của người khác.
Mình vẫn nghĩ, lớn lên, "trở thành người lớn" không chỉ có nghĩa là già đi, có thêm vài nếp nhăm, kiếm ra tiền, đi đây đó... mà là thật sự có thể đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và bảo vệ hoặc chịu trách nhiệm với nó, cho dù thế nào đi chăng nữa.

Đã từng là một đứa trẻ, mình hiểu rõ cái cảm giác bất lực, ôm gối khóc buổi đêm với những chuyện mình không hiểu, những cái mình không thể, những điều mình không muốn.

Lúc ấy, mình có tự lặp lại một suy nghĩ: "chỉ 10 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi"

Con số ấy sẽ dần ngắn lại khi mình lớn lên. Mình bắt đầu học cách tự quyết định, tự bảo vệ, tự tìm hiểu, tự tranh đấu. Nếu đã muốn một cái gì đó đủ nhiều, bạn sẽ tìm ra cách để có nó.

Bây giờ, trước những điều mà mình cảm thấy "không, mình không muốn thế" thì cảm giác đầu tiên của mình luôn là "đã qua rồi cái thời mình để người khác quyết định đời mình"

"Quyết định đời mình" nghe thì to tát, nhưng thực tế lại diễn ra hàng ngày, hàng giờ, và từ những cái nhỏ bé nhất, nếu không tự quyết định chính những điều nhỏ bé đó thì nó dần dà trở thành một thói quen xấu và từ đó bạn hiền mất đi khả năng tư duy về cái bạn muốn làm và cần làm.

Nó bắt đầu rất đơn giản thôi: "con không thể đi học môn đó", "anh không thể gặp cô ấy", "con không được về muộn quá 9 giờ", "em không được mặc chiếc váy ấy"...

Cho đến những thứ to tát hơn: hôn nhân, sự nghiệp, giáo dục, định hướng, sức khỏe...Chính vì chúng ta đã luôn để người khác quyết định cuộc đời mình, từ chuyện cỏn con nhất, vậy nên giác quan và ý thức về điều mình muốn làm và phải làm trong đời sẽ yếu đi. Nói đơn giản hơn, bạn hiền không có thói quen quyết định bất cứ điều gì của mình. Có thể là tình cảm, ân nghĩa, cả nể, hay đơn giản là một thói quen từ bé, khi mà chúng ta luôn nghe theo quyết định không phải của mình.

Hãy nói "tôi không muốn" với những điều bạn thấy là không đúng như nguyện vọng của bản thân mình và nói "tôi muốn thế" trước những thứ bạn thích, cho dù nó có bé nhỏ thế nào đi nữa. Khi người ta nhận ra rằng họ đang đứng trước một người làm chủ từng chuyện nhỏ nhất hàng ngày của họ, người ta sẽ không thể nào bắt bạn làm một cái gì trái với ý nguyện của bạn hết.

81. Chương 81: Điều Ngu Xuẩn Nhất Một Người Có Thể Làm,

Đó là trao cuộc đời mình vào tay một người khác
Từ 20 đến ít nhất là 40, bạn sẽ nợ nần chồng chất!

Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời này, những suy nghĩ như "anh ấy sẽ tốt với mình", "cô ấy sẽ thay đổi vì mình", "người ta sẽ giúp mình"... chạy qua đầu bạn hiền và sau đó là một cái kết thúc chẳng mấy xinh đẹp? Bạn tức mình đập đánh, chửi bới, khóc than, oán trách và không biết phải tin vào cái gì sau đó?

Điều duy nhất bạn hiền nên tin trong cuộc đời này chính là bản thân bạn. Mọi thứ khác chỉ mang tính tương đối và có thể đổi thay không báo trước. Phải biết rằng, trời có sập xuống thì cũng chỉ có mình yêu thương mình nhất, biết phải làm gì cho mình nhất. Không có gì đảm bảo là người ta phải sống chết giúp bạn cả.

Luôn luôn chừa cho bản thân một lối về an toàn, một phương án B, một người khác để cầu cứu. Đừng bao giờ đặt mọi hi vọng, công sức và cuộc đời bạn hoàn toàn vào tay một người khác, bởi vì khả năng cao là họ sẽ làm rơi nó. Và bạn chẳng thể kêu oan.

Chưa nói đến việc, đã nhờ vả người ta thì ơn nặng bao nhiêu, nợ nặng bấy nhiêu. Nợ vật chất, nợ quan hệ, nợ tình cảm, nợ cơ hội... Có những món nợ trả được, có những cái sẽ đeo đuổi suốt đời.

Hãy là chủ cuộc đời của mình. Học cách lo cho bản thân. Học cách giữ tỉnh táo. Học cách nghi ngờ. Học cách trả giá. Học cách sống độc lập. Bởi vì khi đã dựa vào người khác, bạn không có quyền đàm phán - bạn chỉ có thể chấp nhận kết quả cho dù ấm ức. Mà sống vậy, chỉ khổ bạn hiền thôi.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy học cách tự chăm lo cho bản thân mình, dù khó đến thế nào đi nữa.

_________________

82. Chương 82: Không Có Ai Trên Đời Này Có Quyền Đánh Giá Bạn

Hãy tự hào về tất cả những cố gắng và thành công của bạn, cho dù nó có bé nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. Đó là bước đầu tiên trong việc khiến cho người khác xem trọng thành công của bạn.
Mình từng nhận được tâm sự của một em gái, em sợ hãi về những điều mà người ta đánh giá về mình.

Lẽ ra, em không cần phải lo lắng về những chuyện đó.

Nếu có một người nào đó nói với em rằng, tất cả những gì em đã cố gắng đạt được - cho dù là nhỏ bé đến thế nào đi chăng nữa - chẳng là gì cả, thì, có lẽ em không nên lo lắng về chuyện đó.

Chúng ta đều ít nhất một lần trong đời biết đến cảm giác đứng ở đâu đó giữa đám đông, mờ nhạt, nhìn về một người khác, trên sân khấu, trên tv, trên internet, trên những thứ hào nhoáng, những người có vẻ như có tất cả mọi thứ, bỗng nhiên cảm thấy ghen tị một chút, vì sao người đó lại hơn mình, vì sao người đó lại giỏi như thế ở độ tuổi trẻ như thế? Tất cả chúng ta đều biết đến cảm giác những nỗ lực là không đủ, những cố gắng này chưa là gì, và kể cả những thành công be bé có vẻ chẳng là gì này của mình, cũng đã phải rất vất vả mới kiếm được.

Kể cả trông có vẻ thoải mái đến thế nào, dễ dàng đến thế nào, nhẹ nhàng đến thế nào - những gì bạn hiền đạt được của ngày hôm nay qua một quá trình cố gắng là không đơn giản. Vì thế, đừng để người khác đối xử với bạn như thể những gì bạn đã cố gắng không là gì. Hãy biết trân quý bản thân và tự hào về những cố gắng của bạn, cho dù nó có nhỏ bé đến đâu.

Lẽ ra, bạn không cần phải lo lắng tới chuyện người khác nghĩ sao về bạn.

Lẽ ra, bạn không cần phải cảm thấy tồi tệ vì những ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý đó.

Lẽ ra, bạn không cần phải buồn, vì những cố gắng của bạn, không được người khác công nhận.

Có một điều tệ, rất tệ đang diễn ra trong thế giới này ở hiên tại. Đó là rất, rất nhiều người không muốn công nhận những cố gắng của người khác. Những chuyện có thể là rất bé nhỏ với một người, thì có thể người khác đã phải cố trong rất nhiều năm mới đạt được. Có thể đối với bạn, nó chẳng là cái gì - nhưng đối với người ta, đó là sự lo lắng, sự nỗ lực, sự bền bỉ trong im lặng. Đừng tìm cách thể hiện một thái độ, một ánh nhìn, một ngôn từ mà trong đó rõ ràng là ta đang làm cho người đối diện cảm thấy mình nhỏ bé, thất bại và kém cỏi. Chuyện đó, chẳng hay ho gì cả.

Từ đáng buồn ở đây chính là từ "lẽ ra". Chuyện làm ta cảm thấy thất vọng vô cùng, đó là từ "lẽ ra", những vấn đề mà chúng ta nên lo lắng đó là thời gian đang trôi qua, là đam mê không được theo đuổi, là những cơ hội vụt qua mất chứ không phải là những thứ tiêu cực kia. Những điều đó, lẽ ra không nên tồn tại. Cái sự thật là ta phải suy nghĩ về nó, về thái độ của mọi người trước những thành công cho dù là bé nhỏ của mình khiến ta buồn. Lẽ ra, ta không cần phải lo lắng về những chuyện đó.

Hãy tự hào, nếu hôm nay bạn đạt được điểm cao đầu tiên. Cho dù nó có là 7 điểm đi chăng nữa.

Hãy tự hào, nếu hôm nay bạn có bài đầu tiên được đăng báo. Cho dù nó chỉ ngắn tũn mà thôi.

Hãy tự hào, nếu hôm nay bạn dũng cảm thức dậy và ra khỏi nhà để chiến đấu.

Đừng lo lắng về việc người khác sẽ nhìn bạn như thế nào. Vì khả năng rất cao họ sẽ nói, bạn "chỉ" là một cái gì đó. Sự thật không phải thế, bạn hiền phải biết tự hào về bản thân mình, về những cố gắng của mình, cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Bạn cần phải tự hào và đứng vững.

Bởi vì, cảm giác thấy mình "chẳng là cái gì" so với người ta như thế nào. Nó không dễ chịu.

Nhưng bạn hiền, bạn đã vượt qua rất nhiều chuyện để có được ngày hôm nay. Đừng buồn. Người ta không thấy, thì vẫn còn có mình biết với mình - mình cố gắng, và bởi vì nó còn nhỏ nên mình sẽ nuôi nó lớn. Nếu bạn cảm thấy mình muốn nhiều hơn, và thế này vẫn còn nhỏ. Ừ, không sao.

Nhưng người khác, họ không có quyền quyết định chuyện đó. Họ không có quyền đánh giá bạn.

Chỉ có bạn mới có thứ đặc quyền đó mà thôi.

83. Chương 83: Học Cách Nghi Ngờ Tất Cả Mọi Thứ

Làm thế nào để trở thành một người làm truyền thông tốt?
Điều đầu tiên mà mình học được, trong lớp học đầu tiên tại Korea University là câu chuyện đơn giản vô cùng: "hãy biết nghi ngờ tất cả mọi thứ". Lúc đó, mình cũng chỉ nghe như vậy chứ không nghĩ nhiều về nó. Nhưng càng lớn, và khi ra trường rồi thì đó gần như là điều đầu tiên mình nghĩ đến, mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy.

Nếu bạn cảm thấy có người giỏi hơn bạn, thì chắc là bạn đúng rồi đó.

Nếu bạn cảm thấy kế hoạch của bạn có vấn đề dù trông nó rất đẹp, thì chắc là bạn đúng rồi đó.

Nếu bạn cảm thấy những đồng minh của bạn bỗng trở nên xa lạ, thì chắc là bạn đúng rồi đó.

Và nếu bạn cảm thấy người ta đang lừa bạn dù mọi thứ thật hoàn hảo, thì chắc là, bạn cũng đúng rồi đó.

Có một thứ - mạnh mẽ vô cùng mà đại đa số chúng ta hay lờ đi - cái đó gọi là "cảm tính". Con người cũng giống như con vật ở một số chuyện, đó là chúng ta có khả năng cảm nhận được sự nguy hiểm khi nó đang tới. Chẳng có gì đổi thay ngày hôm đó, bầu trời vẫn xanh như thế, nhưng rất có thể hôm nay là ngày bạn nhận được một nhát dao, ai mà biết đươc? Trời càng cao, đi càng xa, gặp càng nhiều người, càng thành đạt... thì ta càng biết cách nghi ngờ mọi thứ. Đừng hài lòng với bất kỳ một kết quả nào quá. Đừng nghe những lời đường mật quá. Đừng đi theo những con đường trông có vẻ bình yên quá.

Hãy thử nhìn mọi thứ theo một góc độ khác. Liệu mọi thứ bạn muốn làm, đang làm, sẽ làm có đúng không? Hãy biết cách đặt câu hỏi ngược lại với mọi vấn đề. Hãy luôn tỉnh táo, bạn hiền nhé.

84. Chương 84: Đối Mặt Với Người Làm Bạn Đau

Đối diện với nỗi sợ tuổi 20!
Sẽ đến một lúc nào đó trong đời, cho dù sẵn sàng hay chưa - bạn sẽ phải đối mặt với những người mà bạn ghét nhất.

Chúng ta không phải là thánh thần. Trên đường đời, sẽ có lúc bạn va phải ai đó, hoặc người ta va phải bạn hiền. Bất cứ chuyện gì cũng có thê xảy ra và bạn, sẽ ghét một ai đó trong cuộc đời này.

Những người bạn hiền không ưa nhất, không muốn nhìn mặt nhất, không muốn tiếp chuyện nhất lại không phải là người lạ, không phải người nào đó bạn cho là vô duyên, không phải người mà bạn thấy ngứa mặt.

Những người mà bạn ghét nhất, thường là những người mà bạn từng thân nhất, quen nhất, gần nhất, tin tưởng nhất. Cái cảm giác đối diện với một trang nhật ký cuộc đời "đã từng" yêu quý và vui vẻ, nhưng giờ đây tràn trề trong sự chán chường làm bạn mệt mỏi. Bạn không muốn làm một kẻ ti tiện, quá khắc nghiệt trước quá khứ. Nhưng bảo bạn mỉm cười vui vẻ, quên đi những gì họ đã làm thì cũng là điều không thể.

Rất lâu sau này, bạn hiền sẽ nhận ra rằng: bạn không giận những gì họ làm nữa, bạn không nhớ những kỷ niệm vui từng có nữa....

Sẽ đến một lúc bạn biết mình phải đối mặt với với những người bạn từng yêu quý và tin tưởng, nhưng lại sẵn lòng phản bội và làm tổn thương bạn. Con người, không nhớ được nhiều thứ, nhưng cảm giác sợ đau lại rất rõ ràng trong tiềm thức.

Khi phải nhìn vào mắt người bạn ghét, hãy mỉm cười. Bạn không thể thay đổi được quá khứ đâu. Nhưng ít ra, hãy trở nên mạnh mẽ, và sống hạnh phúc. Mọi suy nghĩ tiêu cực không giúp gì hết. Hãy cho qua những gì bạn không có khả năng thay đổi.

Hãy sẵn sàng. Nếu không có những vấp ngã, sao bạn trưởng thành như ngày hôm nay?

85. Chương 85: Hãy Học Cách Yêu Lấy Những Thứ Mà Bạn "phải" Làm

Có rất nhiều điều trong cuộc đời này mà bạn sẽ không thích, à không, đại đa số những điều mà bạn "phải" làm trong cuộc đời này là những điều mà bạn không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng từ khi còn rất bé: đi học, mặc đồng phục, bị mời phụ huynh vì những tội lỗi quá nhỏ, đi làm, một văn phòng tẻ nhạt, những con người mà bạn cảm thấy không thể nào tương đồng trong suốt cuộc đời mình mà vẫn phải gặp hàng ngày...
Hãy học cách yêu lấy những điều mà bạn nhất định phải làm trong đời, như là một con người bình thường, đầy đủ hỉ nộ ái ố và sinh lão bệnh tử.

Không phải ai trong số chúng ta sinh ra đã có cái quyền "chỉ làm điều mình muốn", và cũng không phải bất cứ ai cũng có đủ khả năng, thời gian và điều kiện để TRẢ GIÁ cho mọi hành vi mà mình đã làm theo ý muốn của riêng mình. Chính vì vậy, một trong những điều đầu tiên bạn cần phải học, đó là "không phải cứ cái gì mình muốn cũng được", và cách duy nhất để những ngày dài mà bạn luôn oán hận này trở nên có ý nghĩa hơn, đó là hãy học lấy cách yêu những việc mà bạn hiện tại không có khả năng thay đổi.

Có rất nhiều email mà mình không trả lời. Đó là những email giận dỗi về cuộc sống hàng ngày, than vãn tại sao cuộc đời lại bất công như vậy, tại sao cuộc sống lại tẻ nhạt, tại sao chúng ta phải làm điều mình ghét, tại sao không thể sống đời như mình muốn, vân vân và vân vân...

Bạn hiền thân mến, bạn không thể giữ mãi thái độ tiêu cực đó về cuộc sống của mình được. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng chán ghet cuộc sống của mình. Nếu không thể, hay chưa thể thay đổi hoàn cảnh trước mắt, hãy học cách nhìn nó từ một góc độ khác, học cách yêu lấy nó, học cách cải thiện nó - bởi vì đơn giản lắm, nó không phải là một bộ phim bạn xem mà chẳng liên quan gì đến bạn hiền đâu, nó chính là CUỘC ĐỜI của bạn đấy.

Bạn không thích đi học? Có rất nhiều người muốn đi học mà không được.

Bạn cho rằng những thứ mình đang học chẳng có ý nghĩa gì? Bạn sẽ tuyệt vọng khi biết một bảng điểm thấp chẳng mang lại học bổng mà bạn hằng mong muốn.

Bạn chán ghét những con người không có ý chí xung quanh mình? Nếu không rộng lượng hơn, bạn cũng sớm trở thành họ mà thôi.

Hãy học cách yêu lấy những việc mà bạn "phải" làm trong cuộc đời. Cuộc sống không là mơ, không màu hồng - nhưng bạn có thể chọn màu để tô nó. Đừng chọn màu đen u ám, rồi lại nổi giận với thiên hạ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, hãy cố gắng nhìn thấy điều tốt đẹp nhất, trong cuộc sống của mình.

Không ai trong chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo cả, chỉ là có những người đã chọn việc sống hạnh phúc, kể cả khi họ không có gì đi nữa.

86. Chương 86: Có Ăn Cơm Một Mình Thì Cũng Phải Ăn Ngon!

Cách để chăm sóc bản thân thật tốt, để yêu cuộc sống khi chỉ có một mình.
Một trong những chuyện đầu tiên bạn hiền phải đối mặt khi lớn, khi đi học xa nhà, khi ra ở riêng... là chuyện ăn cơm một mình.

Không còn là những bữa cơm ngon ngọt mẹ nấu, đợi bố về cùng ăn, tranh miếng cánh gà rán cuối cùng trên mâm với anh trai. Lần đầu tiên ăn cơm một mình, trong một môi trường lạ hoắc, nấu thì hỏng, tường bốn bức, một màn hình điện thoại. Bạn thấy không ngon lắm, nhưng vẫn ăn. Vì đói nên phải ăn. Dù không vui. Dù không có tiền mua đồ ăn ngon cũng phải ăn. Vì đói.

Lớn lên một chút, bạn biết làm ra tiền. Và bắt đầu biết bỏ bữa ăn để đi kiếm tiền. Bạn bắt đầu cảm thấy một giờ nấu nướng dọn dẹp không xứng đáng để đánh đổi lấy giờ đi làm nên thường bỏ bữa.

Làm ra tiền rồi, bạn không nấu cơm ăn với bốn bức tường nữa. Bạn ra ngoài ăn với bạn bè, nhậu nhẹt thâu đêm. Cảm thấy chuyện ăn một mình mới đáng buồn và thảm hại làm sao. Nó vừa cô đơn, vừa mệt mỏi, vừa không ngon.

Nhưng để đến được giai đoạn hơi "hư" sau này đó, bạn hiền vẫn phải trải qua cái cảm giác ăn cơm khê với bốn bức tường một lần trong đời. Bạn luôn kêu gào trên facebook chuyện thèm cơm nhà, thèm không khí gia đình thèm cả món dưa cà bạn từng cự tuyệt ăn trước đó.

Người Hàn ăn một mình ở ngoài tiệm rất nhiều. Ban đầu mình phục lắm, làm sao có thể cứ thế xông vào một nhà hàng đông gia đình và cặp đôi, rồi gọi đồ... thậm chí là ăn thịt nướng, uống rượu một mình được nhỉ. Họ chẳng hề làm sao với chuyện đó cả.

Rồi mình mới vỡ ra một lẽ: "ăn một mình cũng được, nhưng nhất định phải ăn tử tế và ăn ngon. Tuyệt đối không thể tạm bợ với chính bản thân mình được!"

Nếu chúng ta dễ dãi với bản thân quá, sẽ không thể nào tiến xa được. Hãy trân trọng bản thân và nhu cầu của mình. Hãy học tập và làm việc chăm chỉ, để có quyền ăn ngon mặc đẹp - ngay cả khi chỉ có một mình.

87. Chương 87: Đàn Ông Hay Đàn Bà Đều Ít Nhất Nên "chửa" Một Lần Trong Đời!

Mình, còn rất trẻ, trẻ hơn so với số tuổi mà rất nhiều người theo dõi blog mình nghĩ. Và mình nghĩ là mình đang "thai nghén" lần đầu tiên trong đời.
Cảm giác khi cuối cùng thật sự cũng có một cái gì đó là của riêng mình, từ đầu đến cuối, nó là một cảm giác rất đặc biệt. Có sự mừng rỡ, có những lo lắng, và có cả những hi vọng cùng tâm lý của việc "làm bố làm mẹ lần đầu tiên".

Tất cả chúng ta, trên đời này nên có ít nhất một lần "thai nghén" một cái gì đó là của riêng mình. Một ngôi nhà, một chiếc xe, một cửa hàng, một quán ăn... hay bất cứ cái gì - chỉ là của riêng bạn hiền. Đánh dấu công sức trưởng thành, làm việc vất vả và quan trọng nhất, là tuổi trẻ của bạn. Một cái gì đó, đòi hỏi thời gian, sự quan tâm, công sức như một đứa trẻ.

Sau những mốc quan trọng của cuộc đời như khi đã kết thúc quãng đời mài đũng quần trên ghế nhà trường, hoặc... bỏ việc, rất có thể bạn sẽ bắt đầu thai nghén ý tưởng kinh doanh, hoặc làm bất cứ một cái gì đó trên nền móng những suy nghĩ trong đầu bạn - những thứ mà bạn cho là đúng, có thể sẽ đúng, và cho dù có chẳng tính được hết những bất lợi, rủi ro, những thất bại, bỏ mặc lời anh em bạn bè nói "đừng" thì bạn vẫn muốn... đẻ.

Và sự thật là, ở độ tuổi nào đi nữa, cho dù bạn là ai, bạn cũng nên cố... đẻ một đứa như vậy trong đời.

Đừng mãi đi làm thuê cho người khác, đừng mãi chỉ è lưng ra xây dựng đế chế cho người khác đừng mãi chỉ sống một cuộc đời quá êm đềm. Bạn có thất bại, có mất sạch, có "sẩy" thì cũng chẳng sao cả. Bạn có thể làm lại.

Cảm giác "có một cái gì đó, chỉ là của mình" nó rất khác. Và bạn sẽ yêu mến thành phẩm của bạn như yêu đứa con đầu lòng của chính mình. Bạn sẽ trang hoàng cho nó, sẽ chăm chút, tỉ mẩn. Đương nhiên rồi, vì chúng ta luôn yêu con của mình hơn yêu con của kẻ khác, đúng không nào?

Bạn chỉ có thể thành công nhất, hạnh phúc nhất khi bạn "mang nặng đẻ đau" và theo đuổi ý chí, đam mê, sở thích của riêng mình. Bởi vì khi nhìn vào những gì là "của mình", do bàn tay mình tạo nên, có cả mồ hôi và nước mắt, bạn thấy một phần hình ảnh của chính bạn trong đó - là một lần bạn dám sống cho chính bạn. Hãy cố gắng, một lần trong đời này thôi, làm một cái gì đó chỉ là của mình.

Bạn muốn làm một website, làm game? Làm đi.

Bạn muốn làm một nhà văn, nhà báo? Viết đi.

Bạn muốn mở một quá bar, tiệm cafe? Mở đi.

Bạn muốn có một thương hiệu thời trang? Vẽ đi.

Bạn muốn làm một cái gì đó với cái tên của bạn không?

Vậy, bạn hiền đáng mến, bạn đã "thai nghén" bao giờ chưa? Hãy thử ít nhất một lần trong đời nhé.

88. Chương 88: "em Không Cần Một Cái Túi $2000!...

...Em cần những thứ có giá trị gấp 100 lần hơn thế."
Hãy đặt cho mình một chuẩn mực vô giá làm thước đo thành công trong cuộc sống.

Mình có một cô bạn thân, ngoại trừ việc cô nàng là tín đồ của các hãng thời trang cao cấp và nghiện mua sắm từ những năm 12 tuổi thì nàng là một cô bạn tuyệt vời. Nàng rất biết lắng nghe, nàng vui vẻ và dễ chịu, chỉ có điều, như mọi tiểu thư nhà giàu khác, nàng vẫn hơi đỏng đảnh và khó chiều một tẹo.

Có một dạo, chủ đề hot nhất xoay quanh nhóm bạn bè của mình đó là nàng lèo nhèo bám theo mình đến 15 dãy phố, quyết tâm đòi cho bằng được một cái túi YSL mới, có giá trị vào khoảng $2000. Một con số không hề nhỏ. Thực ra thì chuyện có thể tặng quà cho bạn bè thân là một điều mà bất cứ người nào cũng muốn. Lập luận của nàng trong việc đột nhiên đòi mình (chứ không phải người yêu nàng) một cái túi có giá trị lớn đến như vậy là bởi vì: "nếu mày có khả năng mở ra một công ty, một trung tâm tư vấn du học, một học viện dạy tiếng thì mày phải có khả năng tặng cho bạn mày một cái túi có giá trị $2000 chứ. Là con gái, chẳng lẽ m chưa bao giờ muốn có một cái túi Dior, YSL, hay Chanel à?"

Lúc ấy thì mình chỉ cười. Là con gái, đương nhiên là ai cũng phù phiếm một chút, điệu một chút, thẻ ngân hàng càng lớn thì càng muốn quẹt nhiều. Nhưng cuối cùng thì câu trả lời của mình lại là: "tao không cần một cái túi $2000. Những cái tao muốn và cần có giá trị lớn hơn như vậy khoảng 100 lần trở lên cơ."

Đúng vậy, để có thể cùng anh em bạn bè mở ra một trung tâm văn hóa ngôn ngữ, hoặc như bao người đồng trang lứa muốn có một nhà hàng, tiệm cà phê, quán bar, bất cứ một điều gì khác mà những người có tham vọng ở tuổi 20 ấp ủ - đều tốn khoảng gấp 100 lần so với một cái túi Dior, Chanel, Louis Vuitton hay Hermes. Với những cái đích lớn hơn trong cuộc đời này - một thỏi son, một cái túi, hay một cái đồng hồ thực sự trở nên không cần thiết lắm nữa.

Việc có khả năng chi trả cho những thứ mình muốn, và muốn trả cho thứ xứng đáng với mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hôm nọ có một đứa bạn phàn nàn về "giá trị của cuộc sống", mình có nói với nó rằng: "mày đắt, chứ không phải là những cái mà mày sở hữu, hoặc có thể làm được, đắt." Tất cả chúng ta đều sẵn lòng trả một cái giá cao hơn, cho CÁI TÊN, chứ không phải là ĐỒ VẬT. Ví dụ như một cái túi y xì như thế, mà không gắn mác YSL thì chắc tối đa lên tới $200 là cùng. Thế nên là, thay vì đầu tư vào những thứ làm rạng danh tên tuổi của người khác và chỉ như một lớp sơn có thể tróc bất cứ lúc nào, hãy cố gắng làm cho cái tên và khuôn mặt mình trở nên đắt giá, Hơn 100 lần so với một cái túi YSL thì tốt quá, hơn 1000 lần thì không mấy người làm được.

Đầu tư vào Tri thức của bản thân. Đầu tư vào Quan hệ của bản thân. Đầu tư vào danh tiếng của bản thân. Đầu tư vào lòng tốt của bản thân. Đầu tư vào chính bản thân.

Mà, tốt nhất là những thứ có giá trị gấp 100 lần chiếc túi kia nên đứng dưới tên mình, là thành quả của mình. Đừng ngửa tay đi xin của người khác, người ta cho mình được thì cũng lấy đi được, và lúc ấy, nó sẽ chẳng còn quý giá như bạn nghĩ nữa.

89. Chương 89: Thất Bại Thì Đã Làm Sao?

Thất bại là mẹ thành công", thật ư?
Sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn phải trải qua cảm giác thất bại. Có hai loại thất bại trong cuộc đời: bạn thất bại với sự kỳ vọng của người khác và bạn thất bại với sự kỳ vọng của chính mình.

Không ít lần mình nghe được chuyện: "chị Quỳnh không hiểu đâu, cảm giác mọi thứ đều không đúng, khi mọi người luôn không bất đồng với mọi thứ mình làm và mình chẳng là cái gì so với sự thành công của người khác."

Sự thật là mình rất hiểu, rất hiểu cảm giác của sự thất bại, khi mọi thứ mình cố gắng đều vô nghĩa, khi mọi thú vui, sở thích, đam mê, những suy nghĩ và những gì mình đạt được đều trở thành một cái gì đó kệch cỡm trong mắt người khác. Khi mọi thứ mình làm là sai, khi mình mãi chẳng là một chuẩn mực nào và khi tất cả những hi vọng đều bị dập tắt.

Bạn hiền phải hiểu là có đi qua những vấp ngã thì mới trưởng thành được. Và đừng trở thành một thất bại của bản thân mình, còn thật ra bạn có là một thất bại của xã hội thì chắc gì xã hội đã đúng?

Hãy nhớ rằng, nếu việc thi đỗ trường đại học tốt, kiếm được nhiều tiền, có gia đình cơ bản, làm những việc người khác "cho là" thành công và hạnh phúc, thì đừng trở thành một thất bại trong mắt họ. Vì thiên hạ ấy mà, ngặt nghèo và cố chấp lắm! Nếu bạn không theo nổi những chuẩn mực tầm thường đó thì hãy sẵn sàng sức mạnh để đương đầu với những lời đánh giá và cảm giác mình mãi mãi không bằng "con nhà người ta" kia.

Nhưng phải biết, điều gì làm mình hạnh phúc - làm được cái đó mới là thành công thật sự. Nên nhớ rằng, bởi chúng ta khác nhau, nên định nghĩa đầy đủ cũng khác nhau, cái làm bạn hiền hạnh phúc, không nhất thiết phải là cái làm cho người ta hạnh phúc.

Hãy làm cái gì bạn muốn. Cho dù thiên hạ có nói gì đi chăng nữa. Có ngược đời và ngớ ngẩn đến thế nào, hay kể cả có cô đơn đến thế nào, hãy bảo vệ điều mà mình vui. Đừng làm một con cừu dolly. Đừng trở thành một thất bại của chính mình.

Ngay hôm nay, hãy thử một lần đứng lên bảo vệ chính bạn - cho dù phải đổ mồ hôi, máu hay nước mắt.

_________________

90. Chương 90: Đừng Nói Không Với Cơ Hội Được Thất Bại Trong Đời

Làm thế nào để trở thành người có những câu chuyện thật hay để kể khi về già?
Bạn biết không, chẳng phải ai trên đời này cũng có cơ hội được thất bại.

Bạn hiền hãy thử nói chuyện với một người thất bại nhiều, vấp ngã nhiều, sẽ nhận thấy họ không đánh giá người khác trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì đơn giản họ hiểu. Đầu tiên là đừng nói không với cơ hội khi nó đến, vì cuộc đời này rất ngắn. Nếu cứ đong đếm rồi sợ hãi với thất bại thì sẽ không bao giờ "được" thất bại cả. Ai trên đời này không có sẹo, là người đó không dám sống.

Hôm trước, mình có nói chuyện với đám bạn thân của mình, tất cả đều hỏi sao muốn ôm đồm nhiều dự định như thế, muốn làm nhiều thứ như thế... "Lỡ thất bại thì sao? Bao nhiêu tiền hay công sức là đủ, là xứng đáng cho một thất bại?" Thật lòng thì chẳng ai trên đời này thích thất bại, ai cũng sợ thất bại, chẳng ai muốn mình thất bại. Mình còn sợ cái đó hơn người khác, vì đơn giản là khi đã muốn tất cả bạn bè người thân tin tưởng, thì chỉ một bước sảy chân, không chỉ là mình ngã, mà còn mang họa cho bao nheieeuu người khác. Trách nhiệm trên vai càng lớn, thì con người ta lại càng không có quyền được thất bại nữa.

Vì thế, khi còn trẻ, khi vẫn còn một mình, khi chưa có một cái gì trong tay, thì đừng nói không với cơ hội "được" thất bại. Không ai trên đời này dạy mình tất cả những vốn sống, kinh nghiệm, học thức được cả. Cho dù có dạy được thì nếu không tự sống với nó, cũng không tiếp thu mà phát triển được. Thế cho nên trước bất kỳ sóng gió nào ập đến, hãy tập suy nghĩ một câu hỏi đơn giản như sau:

"Điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra là gì?"

Con người vốn chỉ sợ thứ mình không biết. Biết rồi thì thường không thấy sợ nữa. Cùng lắm là vào viện vài tháng, khóc lóc vài năm hay phá sản chứ gì? Lúc ấy, hãy đứng lên, và làm lại. Chỉ cần có cơ hội thì còn làm lại được. Hãy thử nghĩ xem nếu liều hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút, cứng hơn một chút, thì điều khủng khiếp nhất mình có thể phải đánh đổi hay mất đi là gì? Nghĩ thông suốt rồi sẽ không thấy sợ nữa. Người càng không có gì, nhất là những người trẻ tuổi, thực tế mà nói là không có gì để mà mất hết. Nếu đã không có một cái gì thì chẳng có lẽ lại sợ... mất mặt? Chẳng nên để những thứ trìu tượng và mơ hồ như làm vật cản đường cho sự thăng tiến của mình mới phải.

Cho phép bản thân mình dám sống, dám chấp nhận thử thách và đặc biệt là cơ hội được thất bại, là một điều lý tưởng trên đời. Có những người sẽ sống cả cuộc đời này trong sự hoàn mỹ, không dám chấp nhận rủi ro, trên thân và trong tim không có lấy một vết sẹo, lúc gặp người mới cũng không có chuyện gì để kể. Thật sự thì, câu chuyện về việc ai đó đã dám sống, dám khoe những vết sẹo do liều lĩnh và dũng cảm sẽ luôn hay hơn câu chuyện của một người hôm nay đã nằm điều hòa mát như thế nào, ăn cái gì ngon ra làm sao...

Bạn hiền chọn làm con người như thế nào là quyền ở bạn. Nên biết rằng mỗi ngày trôi qua là một khoảnh khắc cuộc đời lại ngắn lại. Ngã hay không ngã, thành công hay thất bại, thì cũng phải cho nó một cái cơ hội chứ không thể đợi trong sợ hãi cả đời được, phải không?

91. Chương 91: Chuẩn Bị Cho Việc "trẻ Mãi Không Già"

1. Chụp thật nhiều ảnh. Ghi lại những hành tình thú vị của bạn, những sự đổi thay trên gương mặt của bạn, những điều bạn nhìn thấy, món ăn ngon nhất mẹ bạn nấu, cách chú chó của bạn nhìn bạn... tất cả những thứ đó sẽ trở thành kỷ vật vô giá, khi bạn không còn trẻ, không còn vụng về nữa.
2. Có một câu chuyện cho riêng mình. Đừng để tuổi trẻ của bạn trở thành một điều gì đó lu mờ, tẻ nhạt và nhàm chán. Hãy có một câu chuyện, mà trong đó bạn là một nhân vật chính toàn năng! Hãy có những cuộc phiêu lưu, hãy để cho đám trẻ con mắt tròn mắt dẹt khi nghe câu chuyện của bạn: "lúc tao bằng tuổi chúng mày..."

3. Chia sẻ. Hãy dùng những gì bạn đã học được, nhìn thấy được và cảm nhận được để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Gieo một cái cây ở đâu đó, giúp đỡ một ai đó không vì gì cả, cho đi những phần may mắn của bạn, để hình ảnh của bạn đối với thế giới này mãi trẻ trung và nhân hậu.

4. Có một nhóm người già đi cùng mình. Không chỉ là người yêu, là vợ là chồng - mà là một nhóm bạn, biết chính xác bạn có vết chân chim đầu tiên vào lúc nào, trở nên cau có từ lúc nào, giàu có từ lúc nào. Trong mắt những người bạn này, bạn vẫn chỉ là con ngốc, hâm mộ các oppa Hàn Quốc năm 14 tuổi mà thôi.

5. Yêu bố mẹ. Trong mắt bố mẹ, các bạn không những trẻ, mà còn dại khờ. Và lúc nào bạn cũng cần được chăm nom như lúc mới lên ba. Bạn sẽ ngạc nhiên vì bạn giống bố mẹ bạn đến thế nào, khi bạn không còn trẻ nữa. Hãy dành thật nhiều thời gian với bố mẹ nhé.

92. Chương 92: #tạm Biệt

Xin chào, (lại là) Quỳnh đây. Nếu bạn đọc đến tận đây thì có nghĩa là bạn đã kiên trì đi đến tận cuối cuốn sách này với mình rồi. Cảm ơn bạn, mình hi vọng bạn đã có quãng thời gian thật vui vẻ ở đây với mình.
Nhưng tuổi trẻ - không thể chỉ nằm trong những trang sách này được. Tuổi trẻ vốn là một định nghĩa không có giới hạn! Tuổi trẻ là thử thách, là đánh đổi, và có cả trả giá. Tin buồn là bạn không trẻ mãi mãi. Chính vì thế, bạn cần phải bước ra khỏi cánh cửa kia ngay bây giờ, và làm tất cả mọi thứ bạn có thể. Mình biết, trong thời gian vừa qua bạn đã có nhiều bất mãn với "tuổi trẻ" của mình, cảm giác bất lực và bức xúc trước những điều mình không thể tự quyết, tự làm, cảm thấy tự ti trước những chiến công của người khác và cảm thấy "thời" của mình như vậy là đã hết, tuổi trẻ đã không còn và chẳng gì có thể thay đổi những năm tháng buồn tẻ này.

Không phải như vậy đâu, không phải thời điểm của ai cũng giống nhau. Có thể lắm, khi bạn là một bông hoa nở muộn. Và điều đó cũng không sao cả.

Bây giờ, hãy nhớ lại chú chó nhỏ mà mình nói đến ở những trang đầu. Hãy nhớ đến một điều gì đó làm bạn cảm thấy mình mạnh mẽ, cảm thấy tin tưởng và cảm thấy "trẻ" vì nó.

Hãy nhớ lấy điều đó và bước ra khỏi cánh cửa, hãy sống thật tươi trẻ, sống tử tế, sống hạnh phúc và sống cho thật đáng sống nhé. Hãy theo đuổi ước mơ ấy, hãy tỏ tình với cô gái nhà bên, hãy đi thật xa khi có thể, hãy lau khô không chỉ giọt nước mắt của mình mà còn là của người khác và bước tiếp. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa, nếu không phải để chia sẻ, để yêu thương, để vượt qua thử thách và để cười.

Và mình rất hi vọng, một lúc nào đó, bạn có thể ngồi viết ra câu chuyện tuổi trẻ của chính bạn.

Quỳnh in Seoul.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tre-va-vung-ve